
CHADEMA yagoma 
kuwawekea
dhamana viongozi 
wake Mwanza

ukurasa   3

Simba QueenS wahitaji mechi tatu kujifua  Uk.23micheZO maOni, katuni Uk.6

Jumatatu Julai 19, 2021  Tanzania 1,000/- kenya 100/-

www.ippmedia.comISSN 0856 • Na. 0580646

Watoto 981 wilaya 
moja wapata ujauzito
kipindi cha miezi sita

ukurasa   3 ukurasa 4

Mashahidi 10 wa 
Jamhuri na vielelezo 
10 leo kuanza kujenga 
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isikupite
KIWANGO cha fedha za misha-
hara ya wachezaji wa klabu ya 
Real Madrid kinatarajia kupun-
gua kwa karibu pauni milioni 
150 msimu huu.

NIPASHE jumAtAtu juLAI 19, 2020

LONDON, England 

M
ICHUANO ya Euro 2020 imemal-
izika katika mjiji 11 barani Ulaya, 
ambapo ilishirikisha wachezaji 
622 kutoka mataifa 24 barani 

humo. 
Kizuri kati ya wachezaji hawa, wako 

wachezaji 55 wenye asili ya bara la Afrika am-
bapo wanaowakilisha mataifa ya Ulaya.

Timu ya Taifa ya Ufaransa ilikuwa na 
wachezaji 12 wenye asili ya Afrika akiwamo 
Ngolo Kante mwenye asili ya Mali, Kylian 
Mbappe (Cameroon) Karim Benzema (Alge-
ria) na Paul Pogba (Guinea).

Huku Finland na Ujerumani zikiwa na 
wachezaji wengi pia weye asili ya Afrika. Uje-
rumani ilikuwa na Antonio Rudiger (Sierra 
Leone), Serge Gnabry (Ivory Coast), Jamal 
Musiala (Nigeria) na Leroy Sane, ambaye 
baba yake ana asili ya Senegal.

Ukiacha hao na wengine maarufu kama 
David Alaba nahodha wa Austria mwenye 
asili ya Nigeria, Bukayo Saka (Nigeria) na 
Memphis Depay (Ghana).

Nchi za Ukanda wa Afrika Mashariki nazo 
hazikuwa nyuma, walau na zenyewe zikiwa 
na wachezaji kadhaa wanaochezea mataifa 
ya Ulaya kwenye michuano hiyo.

Wachezaji hawa ni wale waliozaliwa Afrika 
wakaenda Ulaya wakiwa wadogo, ama walio-
asiliwa na raia wa mataifa ya Ulaya.

Waliozaliwa Ulaya kwa wazazi Waafrika 
kwenye makambi ya wakimbizi ama wazazi 
walikuwa Ulaya kutafuta maisha na wengine 
wamezaliwa na mzazi mmoja akiwa mwenye 
asili ya Afrika na mwingine ni kutoka Ulaya.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo am-

bayo imeomba rasmi kujiunga na Jumuiya 
ya Afrika Mashariki inaweza kujivunia kutoa 
wachezaji wengi wenye asili ya nchi hiyo wal-
iokipiga kwenye michuano ya Euro mwaka 
huu.

Mfano mkubwa ni wachezaji kama Steve 
Mandanda (Ufaransa), Michy Batshuayi 
na Christian Benteke (Ubelgiji) na Kelvin 
Mbabu (Uswisi). Ukiacha hawa wafuatao ni 
wachezaji wenye asili ya Afrika Mashariki wa-
naozibeba zaidi timu zao kwenye michuano 
ya Euro 2020.

#1 Yussuf Poulsen (Tanzania & Den-
mark)

Yussuf ana asili ya Tanzania, baba yake 
Shihe Yurary anatokea mkoa wa Tanga, ali-
kuwa mfanyakazi katika meli za kusafirisha 
mizigo kati ya Tanzania na Denmark. Kwenye 
hizo safari akakutana na Lene Poulsen katika 
miaka ya 1990 na kuingia kwenye mahusiano 
na akazaliwa wa Yusuf mwaka 1994. Inaele-
zwa Shihe alifariki kwa maradhi ya saratani 
wakati Yussuf akiwa na umri wa miaka 6 tu.

Katika michuano ya Euro 2020, Yussuf 
ndiye alikuwa mchezaji mwenye asili ya Af-
rika kufunga bao la mapema zaidi. Alifunga 
dakika ya kwanza na sekunde 39 tu dhidi ya 
Ubelgiji.

Aliwahi kutembelea kwao Tanga kwa bibi 
yake mara kadhaa mwaka 1996, 2002, 2008 
na 2011. 

#2 Romelu Lukaku (DR Congo & Ubel-
giji)

Lukaku ametoka kuisaidia Inter Milan 
kutwaa taji la Ligi Kuu ya Italia, Seria A, kwa 
kupachika mabao 24, na akaifungia Ubelgiji 

mabao manne kwenye Euro 2020.
Lukaku ni mshambuliaji wa zamani wa 

Manchester United ana asili ya Jamhuri ya 
Kidemokrasia ya Congo.

#3 Presnel Kimpembe (DR Congo & 
Ufarasa)

Nyota mwingine mwenye asili ya DR 
Congo, aliyeiwakilisha Ufaransa. Amewahi 
kuichezea Timu ya Taifa ya Vijana ya DR Con-
go chini ya umri wa miaka 20 mchezo mmoja 
mwaka 2014, lakini baadaye akaamua kubeba 
bendera ya Ufaransa badala ya ndugu zake 
wa DR Congo.

Alikuwa sehemu ya kikosi cha Ufaransa 
kilichotwaa Kombe la Dunia mwaka 2018, 
na tangu wakati huo avae jezi za Ufaransa 
ameendelea kuimarika na kuwa miongoni 
mwa walinzi bora wa kati wanaotumika.

Amezaliwa Ufaransa baba akiwa kutoka 
Congo na mama kutoka Haiti na baada ya ku-
zaliwa akapewa jina la babu yake kama ilivyo 
kwa Waafrika wengi kwenye kurithi majina 
ya babu na bibi.

#4 Alexander Isak (Eritrea & Sweden)
Kijana huyu anawindwa sasa na klabu 

kadhaa kubwa zikiwamo Manchester United, 
Arsenal na Atletico Madrid. Uwezo wake un-
afananishwa na Zlatan Ibrahimovic, gwiji 
la Sweden na mshambuliaji hatari kuwahi 
kuchezea klabu za Inter Milan, AC Milan, Ju-
ventus, Barcelona, Ajax, Manchester United 
na PSG ya Ufaransa.

Isak akiwa na Sweden kwenye Euro ndiye 
aliyekuwa anavaa viatu vya Ibrahimovic kwe-
nye eneo la ushambuliaji. Kinda huyu mwe-
nye umri wa miaka 21 anayekipigia kule Real 

Nyota a. 
Mashariki 
waliotikisa 
Euro 2020

Sociedad na aliyeifungia timu hiyo mabao 33 
katika misimu miwili ya ligi kuu ya Hispania 
(Laliga), anatoka kwa wazazi wenye asili ya 
Eritrea.

5: Denis Zakaria (Uswisi & Sudan 
Kusini)

Zakaria amezaliwa jijini Geneva nchini 
Uswisi, kwa mama kutoka Jamhuri ya 
Kidemokrasi ya Congo na baba kutoka Su-
dan Kusini.

Anaitwa Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 
kiungo mkabaji wa klabu ya Borussia 
Monchengladbach ya Ujerumani. Tayari 
ameshacheza michezo zaidi ya 30 akiwa na 
timu hiyo ya taifa ya Uswisi.

Lakini hakupata nafasi ya kutosha, kuo-
nyesha cheche zake kwenye michuano ya 
Euro 2020.
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Mjumbe wa Bodi ya Uwekezaji ya Chama cha Mabunge ya Jumuiya ya Madola Kanda ya Afrika (CPA Africa Region) na Mbunge wa Bunge 
la Afrika Kusini, Lechesa Tsenoli (katikati), akichangia jambo wakati wa kikao cha bodi hiyo, Nairobi nchini Kenya, jana. Kushoto ni Spika 
wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Zubeir Ali Maulid na Spika wa Bunge la Kenya, Justin Muturi. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Wanaoshtakiana 
mashauri ya 
ardhi marufuku 
kulipia usafiri
Na Munir Shemweta, SONGWE

NAIBU Waziri wa Ardhi, Ny-
umba na Maendeleo ya Makazi, 
Angelina Mabula, amepiga maru-
fuku wananchi wanaoshtakiana 
kwenye Mabaraza ya Ardhi na 
Nyumba ya Wilaya kugharamia 
usafiri wa kwenda uwandani 
wakati wa kusikiliza mashauri.

Akizungumza wakati wa kuzin-
dua Baraza la Ardhi na Nyumba 
la Wilaya, Mkoa wa Songwe jana, 
Mabula alisema, asingependa 
kuona wananchi wanaoshtakiana 
katika kesi ya ardhi mmoja wao 
atoe fadhila ya usafiri wa kwen-
da uwandani.

“Tusingependa wale wana-
oshtakiana mmoja wao atoe 
fadhila ya usafiri, maana baada 
ya hapo mara nyingi wazee wa 
Baraza wanashawishika na kuona 
anayetoa usafiri kuwa amekuwa 
ni msamaria mwema, kwa hiyo 
wanamlipa fadhila hata kama 
hana haki ya kupata ushindi,” 
alisema Naibu Waziri Mabula.

Aliwataka Wenyeviti wa Ma-
baraza ya Ardhi kuandaa ratiba 
za mashauri ya ardhi kwenye 
maeneo yao na kuzipeleka kwa 
wakuu wa wilaya aliowaeleza 
kuwa watashirikiana na waku-
rugenzi wa halmashauri kuanga-
lia ratiba na kutoa usafiri kwa 
wazee wa mabaraza   ili kwenda 
uwandani wakati wa mashauri.

Naye Kamishna wa Ardhi, 
Methew Nhonge, alisema pamoja 
na kuwa sheria ya ardhi imeaini-
sha utaratibu mzuri wa kisheria 
katika kushughulikia migogoro 
ya ardhi, lakini halmashauri na 
ofisi za ardhi za mikoa zinao 
wajibu wa kuhakikisha migogoro 
ya ardhi kabla haijaenda ma-
hakamani inatatuliwa kwa njia ya 
kiutawala.

“Bahati nzuri katika wizara 
tumeweka utaratibu kwa nchi 
nzima kuhakikisha kwamba vion-
gozi wa ardhi wa mkoa pamoja 
na halmashauri kupitia watendaji 
wa sekta wanaenda kwenye ngazi 
za halmashauri na mitaa kutoa 
elimu na kushughulikia migogoro 
ya wananchi kiutawala,” alisema 
Nhonge.

Msajili wa Mabaraza ya Ardhi 
na Nyumba ya Wilaya nchini, 
Stela Tullo, aliushukuru uongozi 
wa mkoa wa Songwe kwa kusaid-
ia kupata jengo la Baraza la Ardhi 
na Nyumba la Wilaya na kueleza 
kwamba, uanzishwaji baraza hilo 
utasaidia kuondoa usumbufu 
waliokuwa wakiupata wananchi 
wa Songwe kusafiri  umbali 
mrefu kufuata huduma za baraza 
mkoani  Mbeya.

Na Elizabeth Zaya

CHANZO cha mfanyabiashara 
Alex Koroso (37), kumuua fundi 
magari anayefahamika kwa 
jina moja la Gift, katika baa ya 
Lemax, Sinza wilayani Kinondo-
ni, mkoani Dar es Salaam, kisha 
naye kujiua kimeelezwa kuwa ni 
ulevi kupita kiasi.

Pia dalili za matumizi mabaya 
ya silaha anayoimiliki kihalali 
zilionekana tangu Juni 13, mwaka 
huu, siku ya kumbukumbu yake 
ya kuzaliwa ambayo moja ya keki 
zake iliandikwa ‘Happy birthday 
Alex’ na katikati kukiwa na picha 
ya bastola.

Mashuhuda wa tukio hilo wal-
idai kuwa Alex alianza kufanya 
vurugu kwenye baa hiyo tangu 
asubuhi, akiwa amelewa baada 
ya kukesha katika baa nyingine 
na kuhamia kwenye baa hiyo 
asubuhi akiendelea kunywa.

“Kulikuwa hakuna ugomvi 
wowote, huyu Alex aliyefanya 
tukio huwa ni mteja wangu, 
anakujaga ofisini kwangu na leo 
( jana) alikuja asubuhi akasema 
nimfungie ‘seat cover’ kwenye 
gari yake na tukafanya ile kazi 
kama kawaida, baada ya hapo 
akanikabidhi funguo ya gari na 
akaniambia nisiwe na wasiwasi 
atanipatia pesa yangu, akawa 
amekaa kwenye hii baa na wen-
zake ambao ninawafahamu,” 
alisema shuhuda huyo.

“Baadaye wakati tumekaa 
kwenye meza nyingine tukiwa 
watu kama saba hivi kwenye hii 
baa, jamaa (Alex) akiwa katika 
sehemu yake aliyokaa na wen-
zake akawa anatoa bastola mara 

kwa mara, wenzake wakam-
wambia hicho anachokifanya 
siyo sahihi.”

“Baada ya kumwambia hivyo, 
akaanza kuleta ubishi, lakini 
baadaye kidogo akajifikiria aka-
omba msamaha kwa wenzake na 
akatulia. Cha kushangaza baada 
ya kama dakila 10 hivi akanyany-
uka tena kwenda chooni, kutoka 
kule akaja moja kwa moja kwe-
nye meza yetu na kuanza kutoa 
maneno machafu.”

“Hawa watu wanaojifanya 
watu wa usalama wako wapi.” 
Alimnukuu na kuongeza.  

“Akawa anatoa lugha chafu, 
akamwambia kwani umekuaje 
tena, akatoa silaha, wakati ana-
koki, risasi moja ikawa ime-
dondoka nchini, akainama 
kuiokota. Mmoja wa waliofariki, 
anaitwa Gifti akamfuata kum-
wambia   mbona unafanya 
hivyo.”

Shuhuda huyo anaelezea 
kwamba wakati akifuatwa kuam-
biwa kwanini anafanya kitendo 
kile, tayari alimfyatulia risasi ya 
mguuni mwenzake aliyekuwa 
akimfuata kumtuliza kabla ha-
jamfikia.

 “Kabla Gifti hajamfikia kum-
tuliza asifanye kile alichokuwa 
anakifanya, alimfyatulia risasi ya 
kwanza ya mguuni, na nyingine 
tumboni, na wakati Gifti anakim-
bilia chooni, akamfuata tena na 
kumfyatulia ya kichwani akaan-
guka na kufa,” alidai shuhuda 
huyo.

“Wakati Alex alipoanza kum-
shambulia Gifti, ilibidi sisi tukim-
bie na kujifungia ndani wakati 
huo tukiwa tunachungulia kuo-
na anachokifanya, alibaki peke 

yake kwenye baa, akawa anain-
gia na kutoka nje huku akipiga 
risasi juu.”

“Mara ya mwisho alipotoka 
nje na kurudi ndani kwenye 
baa, akamwangalia Gifti akiwa 
amelala chini ni kama alifahamu 
sasa kwamba tayari ameua, aka-
sisimama akawa anaongea mwe-
nyewe kwamba mnanijua mimi 
ni nani, mara akachukua silaha 
akijiwekea shingoni na kujipiga 
na akadondoka na kufariki pa-
pohapo.”

Shuhuda mwingine anaelezea 
kwamba Alex hakuwa na ugomvi 
na mtu huyo aliyemuua isipoku-
wa ni ulevi ndio ulichangia afikie 
hatua hiyo.

“Hakukuwa na ugomvi wow-
ote na hata yule kijana aliyeuliwa 
hawakuwa wanafahamiana, 
isipokuwa ni ulevi tu na wali-
kutana hapo hapo baa,” alidai 
shuhuda wa pili.

“Huyu jamaa aliyeua, alikuja 
hapa tangu asubuhi na inase-
makana wakati anakuja hapa 
alikuwa ametoka kwenye baa 
nyingine na alikuwa amekesha 
huko anakunywa pombe, kwa 
hiyo alivyofika hapa alikuwa 
amelewa na tangu alipofika ali-
kuwa ni kutishia watu.”

Shuhuda wa tatu ambaye ni 
DJ kwenye baa hiyo ya Lemax, 
alisema mfanyabiashara huyo al-
imuamrisha azime muziki.

“Huyu jamaa (Alex) alikuja 
kwangu akaniambia kwamba 
zima muziki, usalama tumefika, 
ikabidi nimwangalie, nikaona 
yuko ‘serious’ na akawa anaele-
kea kwenye meza waliokaa 
watu wengine, mara akafyatua 
risasi, Gifti akajaribu kumtu-

liza, yeye akampiga ya kwanza, 
mara akampiga ya pili, akawa 
ametawala baa yote, anaenda 
nje na kuingia ndani, watu wote 
wakakimbia.”

“Baada ya kumpiga Gifti risasi 
ya tatu na kuona amedondoka 
chini, akatoka nje, akarudi tena 
ndani, dakika chache naye akaji-
piga risasi, akadondoka chini,” 
anasimulia shuhuda wa tatu.

Kamanda wa Polisi Kinon-
doni, Ramadhani Kingai, alikiri 
kutokea kwa tukio hilo la mauaji 
saa 11:30 jioni juzi katika baa 
hiyo.

“Ni kweli tukio lilitokea saa 
11:30 jioni na lilisababishwa na 
mfanyabiashara wa Kariakoo, 
Alex katika baa ya Lemix na 
sababu ya mauaji ni ulevi, inase-
mekana huyu mfanyabiashara 
alifika asubuhi ya saa nne na 
alitokea kwenye baa nyingine 
alikokuwa amekesha,” alisema 
Kingai.

Miongoni mwa mambo yali-
yoandikwa kwenye mitandao 
ya kijamii baada ya mfanyabi-
ashara huyo kufanya tukio hilo 
ni kwamba Juni 13, mwaka huu 
alisherehekea siku yake ya ku-
zaliwa huku keki yake ikiwa im-
echorwa bastola.

“Alex, maarufu kama Simba, 
alisherehekea birthday yake Juni 
13, 2021 na cake moja iliyokatwa 
siku hiyo ilikuwa na picha ya bas-
tola na hii inaleta hisia kwamba 
huenda bastola ilikuwa kitu ana-
chokipenda,” ni miongoni mwa 
maneno yaliyoandikwa kwenye 
mitandao ya kijamii yakiam-
batanishwa na picha ya keki 
iliyoandikwa ‘Happy Birthday 
Alex’.

Chanzo mauaji baa Dar chatajwa
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Shule 10,000 kukarabatiwa
Na Julieth Mkireri, BAGAMOYO

  WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMISEMI), Ummy 
Mwalimu, amesema serikali inatarajia kufanya 
ukarabati kwa shule zaidi ya 10,000. 

Waziri Ummy aliyasema hayo jana mjini Bag-
amoyo, mkoani Pwani katika makabidhiano ya 
vyumba vya madarasa katika Shule ya Msingi 
Kaole, yaliyofanyiwa ukarabati na Taasisi ya Bi-
lal Muslim kwa kushirikiana na Shirirka la Lady 
Fetma Trust la Uingereza.

 Alisema kupitia tozo za miamala zinazokat-
wa kwa sasa kwenye simu zitasaidia kutatua 
kero za wananchi, ambapo kwa upande wa 
Wizara ya TAMISEMI miundombinu ya shule 
itakarabatiwa, lakini pamoja na zahanati na mi-
undombinu ya barabara itaboreshwa.

  “Tukifanikiwa kuanza ujenzi na ukarabati 
wa shule maana yake kwa miaka minne ijayo 
wanafunzi zaidi ya 450,000 kila mwaka wata-
pata vyumba vya kusomea hakutakuwa na wa-
naosomea chini ya miti,” alisema. 

Alisema kuna shule za msingi zina watoto 
zaidi ya 800 na wengine wanakosa vyumba vya 
kukaa, hivyo ukarabati utakapoanza utasaidia 
kuondoa kero hiyo. 

Aidha, Waziri Ummy alitoa maelekezo kwa 
wakurugenzi wote nchini kuhakikisha wa-
natenga asilimia 40 ya mapato ya ndani kwa 
ajili ya kutatua kero za wananchi ikiwamo ujen-
zi wa miundombinu ya shule.

  Alisema kipimo cha utendaji wa mkuru-
genzi itakuwa ni pamoja na anavyotenga fedha 
hizo, huku akisisitiza wenyeviti wa halmashauri 
kutoa kipaumbele cha utatuzi wa kero za wa-
nanchi upande wa elimu hususani maeneo am-
bayo yana uchakavu wa vyumba vya madarasa. 

“Semina za kujadili elimu siyo kipaumbele, 
tutaangalia maendeleo ukarabati wa vyumba 
vya madarasa ndio vitu vya kuzingatia.”

  Aliwaomba wadau wa maendeleo kuen-
delea kusaidia kutatua kero za sekta ya elimu, 
ambapo alisema kwa sasa shule 7,000 ndiyo 
zilizochoka ambazo ukarabati wake unatarajia 
kuanza mwakani.

 Mkurugenzi wa Bilal Muslim, Khairunbano 
Alinhai, alisema wamekuwa wakisaidia vitu 
mbalimbali kwa shule na ukarabati wa vyum-
ba hivyo ambavyo vimegharimu Sh. milioni 
70,000.

 Alisema wataendelea kusaidia kwenye sek-
ta ya elimu ili kuisaidia kuondoa kero zilizopo. 

Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Abubakar 
Kunenge, aliishukuru taasisi hiyo, huku akieleza 
kuwa bado kuna upungufu wa vyumba vya ma-
darasa katika mkoa huo.
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CHADEMA yagoma kuwawekea dhamana viongozi wake
Na Richard Makore,  
MWANZA

KATIKA hali isiyokuwa ya 
kawaida, Chama cha Demokra-
sia na Maendeleo (CHADEMA), 
kimesema hakina mpango wa 
kuwawekea dhamana viongozi 
wake waliokamatwa juzi na 
Jeshi la Polisi, jijini Mwanza.

Kimesema kwa sasa kinaji-
andaa na mkutano mwingine 
wa kudai Katiba mpya, baada ya 
polisi jijini humo kuvunja kikao 
chao na kuwakamata viongozi 
mbalimbali wa chama hicho 
mwishoni mwa wiki.

Juzi viongozi 38 wa chama hi-
cho walikamatwa muda mfupi 
kabla ya kuanza mkutano wa 
kudai Katiba mpya na kushikil-
iwa katika vituo vya polisi vya 
Kirumba na Kati mkoani humo.

Akizungumzia sakata la ku-
kamatwa viongozi hao jana, 
Mwenyekiti wa Taifa wa Baraza 
la Vijana la chama hicho (BAVI-
CHA), John Pambalu alisema, 
hawawezi kuwawekea dhama-
na kwa kuwa hawajui kosa la 
viongozi hao.

Pambalu alisema polisi wao 
wakitaka kukaa nao ni sawa 
na kama wakitaka kuwafikisha 
mahakama watajua wao, lakini 
chama hicho hakiwezi kwenda 
kuwadhamini.

Alisema kwa sasa wanachoki-
fanya ni kuwapelekea chakula 
viongozi hao waliopo mahabu-
su za polisi.

“Viongozi hawa hawana kosa 
lolote, lakini kwa kuwa polisi 
wana hamu ya kukaa nao ma-
habusu wacha waendelee ku-
fanya hivyo na kama wataamua 
kuwafikisha mahakamani pia 
watajua wao,” alisema.

Pia, alisema kwa sasa kama 
BAVICHA wanaendelea na 
maandalizi ya kikao kingine cha 
kudai katiba mpya ambacho ki-
tafanyika wiki hii jijini Mwanza.

Alisema Mwenyekiti wa Taifa 
wa chama hicho, Freeman 
Mbowe, anatarajia kushiriki ka-
tika mkutano huo.

Akizungumza na Nipashe 
jana kwa njia ya simu, Kamanda 
wa Polisi mkoani Mwanza, Ram-
adhani Ng’anzi, alisema alitoa 
agizo juzi wanachama hao wa 

CHADEMA wapewe dhamana.
Wakati kamanda Ng’anzi ak-

itoa kauli hiyo, Mwenyekiti wa 
BAVICHA, Pambalu alisema 
bado wanachama wao wanaso-
ta mahabusu mpaka jana jioni.

Jeshi la Polisi mkoani Mwan-
za juzi liliwashikilia watu 38 
ambao miongoni ni viongozi 
wa BAVICHA, wafuasi wa cha-
ma hicho na kiongozi wa dini 
kwa madai     ya kufanya mku-
tano wa kudai katiba mpya bila 
kibali.

Akizungumza na Nipashe 
kwa njia ya simu jana, Kamanda 
wa Polisi mkoa huo, Ramadhani 
Ng’anzi, alisema miongoni mwa 
wanaowashikilia, wanawake ni 
sita.

Kamanda Ng’anzi alisema 
wengine wanaowashikilia ni 
Askofu Emmaus Mwamakula 
(Kanisa la Uamsho Moravian), 
ambaye aliliambia Jeshi la Polisi 
kuwa alikwenda katika mkuta-
no huo kwa ajili ya kuuombea.

Aliwataja wengine wanaowa-
shikilia kuwa ni Katibu Mwen-
ezi wa Vijana Taifa, Mhadhiri 
mstaafu, Dk. Azaveli Lwaitama.

Kamanda Ng’anzi alisema 
CHADEMA walifanya matanga-
zo mtaani kuujulisha umma 
kuwa juzi kutafanyika konga-
mano la kudai katiba mpya na 
kuwataka wananchi wahudhu-
rie kwenye ukumbi waliopanga 
kufanya mkutano huo.

“Tuliwaandikia barua jana 
jioni ( juzi) wasifanye mkutano 
baada ya gari la matangazo 
kupita mtaani, tuliwajulisha 
kwamba mkutano wa ndani 
hauna matangazo na walikuwa 
hawasemi wanachama bali wa-
nanchi wote waende kwenye 
kongamano,” alisema.

Alisema bahati nzuri wengi 
walitii hawakuhudhuria kwa 
sababu waliona kosa lao, lakini 
wachache   walikaidi ambao 
kwa sasa wanawashikilia watu 
38.

“Tunawahoji kujua ni kwani-
ni wanakusanyika baada ya 
kuwaambia wasikusanyike, 
endapo ushahidi utatosheleza 
kuna uwezekano wa kuwafiki-
sha mahakamani kwa kufanya 
kusanyiko lisilokuwa halali,” 
alisema.

Mbunge wa 
Masasi, Geof-
frey Mwambe 
(kulia), akika-
bidhi mifuko 
ya saruji 100 
aliyotoa ka-
tika kijiji cha 
Chipole, Kata 
ya Mumbuka  
Halmashauri 
ya Wilaya 
ya Masasi 
kwa ajili ya 
kukarabati 
nyumba za 
walimu na 
kujenga 
matundu 
ya vyoo 
ya walimu 
katika Shule 
ya Msingi 
Chipole jana, 
mjini Masasi. 
PICHA: 
HAMISI NASRI

Watoto 981 wapata ujauzito kwa miezi 6
Na Mwandishi Wetu

WATOTO 981 katika Wilaya ya 
Kibondo mkoani Kigoma, wame-
patiwa ujauzito ndani ya kipindi cha 
miezi sita kilichoanzia mwezi Janu-
ari mwaka huu.

Kutokana na kitendo hicho cha 
ukatili wa kijinsia, Naibu Waziri wa 
Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, 
Wazee na Watoto, Mwanaidi Ali 
Khamis, ameagiza watuhumiwa 
watafutwe na kuchukuliwa hatua.

Naibu Waziri huyo alibaini hilo 
akiwa katika ziara ya siku tano 
wilayani humo   iliyomalizika jana, 

iliyolenga kukagua na kujionea 
utoaji wa huduma za ustawi wa 
jamii na masuala ya maendeleo ya 
jamii.

Katika ziara hiyo pia alizindua 
Kituo cha Huduma Jumuishi kwa 
waathirika wa vitendo vya ukatili 
wa Kijinsia (One Stop Centre) katika 
Hospitali ya Wilaya ya Kibondo ki-
takachowezesha walengwa kupata 
huduma kwa pamoja na kwa muda 
mfupi.

Alisema taarifa hizo haziwezi 
kufumbiwa macho, badala yake 
watendaji wanaohusika wafanye 
kila linalowezekana kuhakikisha 

watuhumiwa wanapatikana na haki 
inatendeka katika kipindi kifupi.

“Jamii haiwezi kutegemea miu-
jiza ya mafanikio ya kizazi kijacho 
endapo itabaki kufumbia macho 
vitendo vya ukatili wa kijinsia husu-
sani dhidi ya wanawake na watoto 
kwa kuangalia watoto wao wana-
pata mimba katika umri mdogo na 
kukatisha ndoto zao,” alisema.

Alisema Sheria ya Mtoto inataja 
mashauri yao kukamilika ndani ya 
kipindi cha miezi sita, lakini kwa 
mazingira ya huduma za mkono 
kwa mkono, kuna umuhimu wa 
kuyamaliza muda mfupi zaidi.



Bei ya mbolea 
yaishtua serikali
Na Enock Charles 

SERIKALI imeahidi kupunguza 
gharama za usafirishaji wa mbolea 
ili wakulima wapate mbolea hiyo 
kwa bei nafuu.

Hatua hiyo lengo lake ni kuacha-
na na hali ya sasa  ambapo gharama 
za pembejeo hizo ni ghari ikilingan-
ishwa na miezi michache iliyopita.

Akizungumza na waagizaji na 
wasafirishaji wa mbolea mwishoni 
mwa wiki, Naibu Waziri wa Kilimo, 
Hussein Bashe, alisema wizara hiyo 
ina mpango wa kuzungumza na 
Shirika la Reli Tanzania (TRC)  ili 
kupunguza bei za usafirishaji wa 
bidhaa hiyo kutoka kwa wafanya-
biashara kwenda maeneo mbalim-
bali. 

“Tumekutana na waagizaji wa 
mbolea kujadili   mambo mbal-
imbali, kwanza kujiridhisha tuna 
mbolea kiasi gani mwezi huu wa 
Julai na nani anaingiza kiasi gani 
mwezi huu wa Julai ili kusiwe na 
upungufu wa aina yoyote, ” alisema 
Bashe.

“Mwezi Januari niliiagiza Mam-
laka ya Udhibiti wa Mbolea (TFRA) 
kukaa na Shirika la Reli na leo ni-
takutana na Mkurugenzi Mkuu wa 
TRC ili kujadiliana suala la bei ya 
kusafirisha mbolea, pia upatikanaji 
wa mabehewa kwa wakati, ” al-
iongeza.

Bashe alisema kutokana na ku-
panda kwa bei ya mbolea kutoka 
katika soko la dunia kulikochang-
iwa na janga la corona, hali hiyo 
imesababisha  kupanda kwa bei ya 
bidhaa hiyo nchini, na hivyo kuwa 
mzigo kwa wakulima.

Akitolea mfano wa bei hizo 
Bashe alisema mbolea ya DAP awali 
ilikuwa ikiuzwa kwa Dola 416 za 
Marekani  kwa tani 1, lakini sasa 
inauzwa kwa Dola takriban 650, 
UREA iliyokuwa ikiuzwa kwa Dola 
359 sasa inauzwa kwa Dola 560, 
CAN iliyokuwa ikiuzwa kwa Dola 
274 sasa inauzwa kwa Dola 420.

Kwa bei za mfuko mmoja Bashe 
alisema kwa mwezi   Januari bei 
ya mbolea aina ya DAP ilikuwa 
Sh.71,000, lakini kwa sasa imefikia 
Sh. 100,000, pia mbolea aina ya 
UREA ilikuwa ikiuzwa kwa takriban 
Sh. 58,000, lakini sasa imefikia Sh.  
87,000.

“Tumewaagiza vile vile TFRA na 
TARI kutoa elimu juu ya mbolea 
mbadala kupitia vipindi vya tele-
visheni wakulima wasipate tabu ili 
kwa mfano wakikosa UREA wajue 
wanatumia mbolea gani kulingana 
na aina ya udongo alipo mkulima,” 
alisema Bashe.

Katika hatua nyingine, Waziri 
Bashe alisema serikali itaendelea 
kuwekeza katika utafiti ili kuongeza 
ubora wa mbolea inayozalishwa 
ndani ili kujitosheleza katika mahi-
taji ya mbolea nchini kuliko kutege-
mea mbolea kutoka nje kila wakati.
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Mambo 6 tozo miamala ya simu
Na Waandishi Wetu

SIKU chache baada ya 
utekelezaji wa bajeti ya serikali ya 
2021/2022 kuanza na wananchi 
kulalamikia tozo za miamala ya 
simu, mambo sita yametajwa ya-
takayoleta mapinduzi katika tozo 
hizo.

Tozo hizo zimefafanuliwa kuleta 
faida kwenye uboreshaji wa bara-
bara za vijijini, kuboresha shule za 
vijijini, hospitali za vijijini na ku-
peleka vifaa tiba.

Pia tozo hizo zimeelezwa kuwa 
zitaboresha mifumo ya maji vijijini, 
mifuko ya jimbo kuwezeshwa kwa 
ajili ya maendeleo ya wananchi 
na kuboresha Mfuko wa Wakala 
wa Barabara za Mijini na Vijijini 
(TARURA).  

“Kwa mtu yeyote anayejua 
namna gani ya kukataa utegemezi 
katika kujenga nchi anakatwa 
anaumia, lakini anakuwa na tu-
maini kuwa kesho kinamama 
wajawazito hawatakufa njiani 
sababu ya barabara mbovu, wa-
nafunzi watawahi shuleni, wafan-
yakazi watawahi maofisi na bidhaa 
za wakulima zitawahishwa minad-
ani na katika viwanda.”

Jana Waziri wa Katiba na She-
ria, Profesa Palamagamba Kabudi, 
alisema ni lazima Watanzania 
sasa wafunge mkanda kwa ajili ya 
kutekeleza bajeti hiyo serikali kwa 
kuwa imekusudia kuongeza uw-
ezo wa ndani wa kujitegemea kwa 
ajili ya kuleta mabadiliko katika 
maeneo ya vijijini ambako ndiko 
kwenye uchumi mkubwa na idadi 
kubwa ya wananchi.

Profesa Kabudi, alisema hayo 
wakati akifungua mkutano wa 
Baraza la Wafanyakazi wa Wizara 
hiyo ya Katiba na Sheria uliofanyi-
ka mjini Morogoro na kuambatana 
na kutembelea miradi mikubwa ya 
serikali ambayo ni ujenzi wa Reli 
ya Kisasa (Standard Gauge Rail) na 
Bwawa la Kufua Umeme la Julius 
Nyerere.

Alisema kuwa bajeti ya serikali 
imelenga kumkomboa mwananchi 
wa kijijini ili kuhakikisha anaweza 
kupata huduma bora kama ku-
wapo kwa miundombinu bora 
ya barabara ili kuweza kuhakiki-
sha mazao yanazalishwa yanasa-
firishwa ili kwenda kuuzwa ndani 
na nje ya nchi ambako ndiko kwe-
nye masoko ya uhakika.

Profesa Kabudi, alisema pia ba-

jeti hiyo imelenga kuhakikisha ku-
nakuwapo na huduma za umeme 
maeneo yote ya vijijini, ujenzi 
shule za uhakika pamoja huduma 
za afya na kwamba ili kuweza ku-
fikia hayo ni lazima serikali ijenge 
uwezo wa kukusanya fedha za 
ndani katika vyanzo mbalimbali 
kutekeleza na sio kusubiri kusaid-
iwa au kupewa mkopo.

“Nchi yoyote ile ambayo ina-
lenga kuleta mabadiliko ndani ya 
nchi yake ni lazima inatengeneza 
mazingira ya kuongeza kukusanya 
kupitia mapato yake ya ndani, sasa 
sisi tumeamua kuleta mabadiliko 
maeneo ya vijiji lazima tuongeze 
ukusanyaji wa mapato ya ndani 
na sio kusubiri kupewa mkopo au 
msaada,” alisema Profesa Kabudi.

Akizungumzia kuhusu miradi 
mikubwa miwili ya ujenzi wa 
Bwawa la kufua Umeme la Julius 
Nyerere na Mradi wa Reli ya Kisa-
sa, alisema serikali ilifanya uamuzi 
mzuri na wenye faida kwa taifa 
kwa kuwa utasaidia kuwapo kwa 
umeme wa uhakika na utachochea 
kuongezeka kwa viwanda pamoja 
na reli itakayosaidia kusafirisha 
mizigo mingi mpaka nchi za jirani.

“Nichukue fursa hii ku-

wapongeza kwa kutembelea mira-
di hiyo miwili mikubwa ya kitaifa, 
nawasihi mkawe mashahidi na 
mabalozi wazuri juu yanayoende-
lea katika miradi hiyo huku mk-
iendelea kuinga mkono serikali ya 
awamu ya sita katika utekelezaji 
wake pamoja na mengine yote ya-
nayoendelea ambayo mnayaona,” 
alisema Waziri Profesa Kabudi.

Awali, Katibu Mkuu wa wiz-
ara hiyo, Profesa Sifuni Mchome, 
pamoja na kikao cha baraza hilo 
kujadili bajeti ya wizara hiyo, alise-
ma wameona kutembelea miradi 
hiyo mikubwa miwili kwa kuwa 
wizara hiyo inahusika moja kwa 
moja katika sehemu ya utekelezaji 
wake.

Profesa Mchome, ambaye ndiye 
Mwenyekiti wa Baraza hilo, alise-
ma baraza hilo la wafanyakazi ni 
utekelezaji wa agizo namba moja 
la mwaka 1970 ukiwa na dhamira 
ya dhati ya kuwashirikisha watum-
ishi kwenye mipango ya wizara 
kwa kuwa kila mtumishi anashiriki 
kwa uhuru na majadiliano ya ajen-
da zilizoainishwa.
lImeandaliwa na Ashton Bal-

aigwa, Morogoro na Mwandishi 
Wetu, Dodoma

Mkuu wa 
Mkoa wa Dar 
es Salaam, 
Amos Makalla, 
akizungumza 
katika konga-
mano la Amani 
jana lililokuwa 
na dua maalumu 
ya kuombea 
viongozi na 
Taifa dhidi ya 
ugonjwa wa 
corona, ametoa 
wito kwa wa-
nanchi kulinda 
na kuitunza 
amani. PICHA: 
JAMES LYATUU

10 kuanza kutoa ushahidi leo kesi ya Sabaya
Na Allan Isack, ARUSHA

MASHAHIDI 10 wa upande wa 
Jamhuri wanatarajiwa kupanda 
kizimbani leo kutoa ushahidi wa 
mashtaka matatu ya unyang’anyi 
wa kutumia silaha yanayomkabili 
aliyekuwa Mkuu wa Wilaya ya Hai 
mkoani Kilimanjaro, Lengai Ole 
Sabaya (34) na wenzake wawili, 
Silvester Nyegu (26) na Daniel 
Mbura (38).

Pia vielelezo 10 vya ushahidi 
vinatarajiwa kuwasilishwa ma-
hakamani katika kesi hiyo ya jinai 
namba 105 ya mwaka 2021.

Julai 16, mwaka huu, akizun-
gumza mahakamani wakati 
washtakiwa hao wakisomewa 
maelezo ya awali ya mash-
taka yanayowakabili na Wakili 

Mwandamizi wa Serikali, Abda-
lah Chavula, Wakili wa Serikali 
Mwandamizi, Tumaini Kweka, 
alidai kwamba upande Jamhuri 
una mashahidi wasiopungua 10 
au kuzidi idadi hiyo pamoja na 
vielelezo vya ushahidi visivyozidi 
au kupungua 10. “Mheshimiwa 
Hakimu bila ya kupoteza muda 
napenda kuieleza mahakama 
yako kwamba upande wa Jamhuri 
sisi tuna mashahidi wasiozidi au 
kupungua 10, pamoja na vielel-
ezo vya ushahidi usiopungua au 
kuzidi 10,” alidai wakili huyo wa 
serikali, Tumain Kweka.

Katika hatua nyingine, upande 
wa Jamhuri uliondoa mahakam-
ani mashtaka mawili ya awali ya 
unyang’anyi wa kutumia silaha 
yaliyokuwa yakiwakabili washtak-
iwa hao, katika kesi ya jinai namba 

66 ya mwaka 2021.
Washtakiwa hao waliachiwa 

huru na walikamatwa tena na 
kusomewa mashtaka mengine 
mapya matatu ya unyang’anyi 
wa kutumia silaha na kusomewa 
maelezo ya awali.

Akisoma maelezo ya mash-
taka kwa washtakiwa hao, Wakili 
Abdallah Chavula, alidai shtaka 
la kwanza ni la unyang’anyi wa 
kutumia silaha linalowakabili 
washtakiwa hao. Alidai mshtakiwa 
wa kwanza Ole Sabaya (34), Sil-
vester Nyegu (26) na Daniel Mbura 
(38), Februari 9, mwaka huu, waki-
wa Mtaa wa Bondeni jijini Arusha, 
waliiba fedha kiasi cha Sh. milioni 
2.769, mali ya Mohamed Saad, na 
baada ya kufanya wizi huo walitu-
mia silaha ya bunduki kuwatisha 
waliokuwa kwenye duka hilo.

Shtaka la pili, ni unyang’anyi 
wa kutumia silaha, ikidaiwa wote 
kwa pamoja, wakiwa Mtaa wa 
Bondeni jijini Arusha, waliiba 
kiasi cha Sh. 390,000 mali ya Ba-
kari Msangi, na baada ya wizi huo 
walimfunga na pingu, wakampiga 
makofi, mateke, ngumi na waka-
tumia silaha ya bunduki kumtisha 
ili wabaki na fedha walizochukua 
kutoka kwake. Katika shtaka la 
tatu la wizi wa kutumia silaha, ilid-
aiwa mahakamani, Ole Sabaya na 
wenzake, Februari 9, mwaka huu, 
Mtaa wa Bondeni jijini Arusha, 
waliiba simu moja na fedha Sh. 
35,000 mali ya Ramadhani Rashid 
na baada ya kufanya uhalifu huo, 
walimpiga mhusika makofi, ngu-
mi, mateke na walitumia silaha 
kumtisha ili wapatiwe fedha na 
mali walizoiba.

HABARI KItAIfA
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LIGI Kuu Tanzania Bara kwa msimu wa 2020/21 imefikia tamati 
jana, kwa mabingwa Simba kukabidhiwa kombe lao ikiwa im-
elitwaa kwa mara ya nne mfululizo.

Simba ilikabidhiwa taji hilo baada ya mchezo wake dhidi ya 
Namungo FC mchezo uliopigwa Uwanja wa Benjamin Mkapa, 
Dar es Salaam.

Kumalizika kwa ligi hiyo maana yake sasa ni maandalizi kwa 
ajili ya msimu mpya wa 2021/22.

Timu sasa zinafanya tathmini ya kile ilichovuna kuanzia 
mwanzo wa mashindano hadi mwisho, kama wamefikia malen-
go au wamekwama.

Ikiwa wamefikia malengo ni jambo zuri, lakini kama wamefeli 
waangalie wapi walipojikwaa na kurekebisha baadhi ya makosa 
waliyofanya ili yasijirudie katika msimu ujao wa ligi.

Kumalizika kwa ligi hiyo sasa timu zimeanza kuimarisha viko-
si vyao kama kufanya sajili za wachezaji wapya ili tu kuimarisha 
mabenchi yao ya ufundi kwa ajili ya msimu unaokuja wa Ligi 
Kuu ya Tanzania.

Licha ya kuwa dirisha la usajili bado halijafunguliwa, tayati 
timu zimeanza kuangalia na kuwataja wachezaji ambao wa-
nawania kuwasajili ili kuimarisha vikosi vyao.

Katika madirisha ya usajili mara nyingi kumekuwa na utata 
hasa kwa wachezaji kusaini timu zaidi ya moja, tuliwahi kuona 
kwa nyota kama winga Mrisho Ngasa mwaka 2013 wakati aki-
jua fika ana mkataba na Azam FC, lakini alisaini mkataba wa siri 
na Yanga jambo lililomfanya apigwe faini ya Sh. milioni 45 kwa 
kosa hilo. 

Kiungo mshambuliaji Mohamed Mkopi mwaka 2016 alijikuta 
akikaa nje ya uwanja mwaka mzima baada ya kusaini timu mbili 
wakati akijua fika bado hajamalizana na waajiri wake Tanzania 
Prisons, akasaini kwa watani wao wa jadi Mbeya City jambo lil-
ilomfanya akutane na rungu hilo.

Pius Buswita, ambaye alidumu katika kikosi cha Yanga kwa 
miaka miwili wakati anaondoka Mbao aliingia kandarasi na 
Simba lakini baadaye akasaini Yanga, jambo ambalo likamfanya 
apitiwe na rungu la kufungiwa na kutakiwa kurudisha fedha za 
Simba.

Naye kiungo wa zamani wa Kagera Sugar, Ludovic Venance 
mwaka 2017 alipitiwa na rungu baada ya kusaini mkataba mpya 
na African Lyon, wakati akijua fika kuwa bado ni mwajiriwa wa 
Mbao FC, ambapo alijikuta akikosa michezo minne ya timu yake 
mpya. 

Sakata kama hili pia limetokea msimu wa 2020/21 ambapo 
kiungo Benard Morrison, amesaini kandarasi na Simba wakati 
klabu ya Yanga ikidai kuwa ina mkataba na mchezaji huyo am-
bapo hadi sasa kesi ya wawili inaendelea katika mahakama ya 
usuluhishi CAS.

Wakati tukisubiri Shirikisho la Mpira wa Miguu kutangaza 
tarehe ya ufunguzi wa dirisha la usajili nataka kutoa rai kwa 
wachezaji pamoja na klabu kuwa makini kipindi hiki ili kuk-
wepa kukutana na adhabu za kufungiwa na kulipishwa faini 
kwa kosa ambalo limekuwa likijirudia misimu nenda rudi. 

Nipashe tunaamini timu pamoja na wachezaji watajifunza 
kupitia kwa mifano hii ambayo iko wazi ili kulinda taswira ya 
Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na wao katika jamii ya wapenda 
soka.

Kwa sababu mchezo wa soka ni wa burudani hivyo, haipen-
dezi kuona wachezaji wakifungiwa kwa kutokuwa makini kwe-
nye usajili, hivyo tunaamini kwamba, sakala hilo halitatokea 
kuelekea kwenye dirisha la usajili.

Na Adam 
Fungamwango

Maandalizi Ligi Kuu 2021/22 yaanze sasa

 Muungwana Lazima Nilonge

Wachezaji, timu 
zijipange kwa usajili 
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LIGI KUU Tanzania msimu wa 
2020/21 ilimalizika jana ili ku-
wapa nafasi wachezaji, mako-
cha kwenda makwao kupumzi-
ka kwa muda kabla ya kuanza 
kwa msimu mwingine mpya wa 
2021/22.

Ligi hiyo imemalizika huku 
kila timu ikivuna ilichopanda 
kwa msimu mzima.

Kwanza kabisa niipongeze 
Simba kwa kutwaa ubingwa wa 
msimu huu ambao unakuwa ni 
wa nne  mfululizo.

Niipongeze pia timu ya Yanga 
kwa kumaliza kwenye nafasi ya 
pili ambayo imeifanya kukata 
tiketi ya kucheza michuano ya 
kimataifa msimu ujao.

Imepata nafasi ya kucheza 
Ligi ya Mabingwa Afrika msimu 
ujao, lakini kama itatwaa 
Kombe la FA kwa kuifunga 
Simba mjini Kigoma Julai 25, in-
aweza kuamua kucheza Kombe 
la Shirikisho Afrika.

Hilo lilikuwa linazungumzwa 
sana na baadhi ya viongozi wa 
Yanga ambao wanaonekana 
hawataki mbeleko ya Simba 
kwenye mechi za kimataifa.

Wao wadai wataka wacheze 
michuano ya kimataifa kwa 
nguvu zao wenyewe na si kwa 
mgongo wa mtu.

Kufanya vema kwa Simba 
kwenye michuano ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika, kumechang-
ia Tanzania kupata pointi am-
bazo zimeifanya kuongezewa 
timu za kushiriki kutoka mbili 
hadi nne.

Pongezi zingine zinakwenda 
kwa Azam FC. Nayo inarejea 
tena kwenye michuano ya ki-
mataifa baada ya kushindwa 
kufanya     hivyo msimu uli-
opita.

Itacheza Kombe la Shirikisho 
kwa sababu ya kushika nafasi 
ya tatu, lakini kama Yanga ikit-
waa Kombe la FA na kuamua 
kucheza Kombe la Shirikisho 
Afrika, basi itakwenda kuiwak-

ilisha nchi kwenye Ligi ya Ma-
bingwa Afrika.

Kwa mara ya kwanza kwe-
nye historia ya soka la Tanza-
nia, timu kutoka mkoani Mara, 
Biashara United itaiwakilisha 
Tanzania kwenye michuano ya 
kimataifa, Kombe la Shirikisho 
baada ya kukamata nafasi ya 
nne.

Nitoe pongezi kwa vion-
gozi, wachezaji, makocha na 
mashabiki wa timu hiyo kwa 
kutimiza ndoto hiyo, kwani 
kuna timu zipo muda mrefu 
tu kwenye Ligi Kuu, lakini 
zimeshindwa kupata nafasi 
hiyo.

Baada ya Ligi Kuu Tanzania 
Bara kumalizika, ni wakati sasa 
wa viongozi wa klabu hizo ku-
kaa na kutafakri nini kilifanyi-
ka, wapi walikosea, wapi wali-
fanya vema. Na ni kipi wafanye 
kwa msimu ujao wa ligi.

Wakati wachezaji na mako-
cha wanakwenda kupumzika, 
huu si wakati wa viongozi ku-
pumzika.

Naweza kusema kuwa huu 
ndiyo wakati wa viongozi wa 
klabu kufanya kazi zaidi kuliko 
wakati ligi inachezwa.

Ni wakati kwanza wa kuzi-
fanyia kazi ripoti za makocha 
ambazo wamezitoa baada ya 
ligi kumalizika.

Makocha watakuwa wame-
kabidhi ripoti zao kuonyesha 
sehemu ambazo zina mapun-
gufu na kuzifanyia kazi.

Kutokana na Ligi ya Tanzania 
kuchelewa kumalizika muda 
uliobaki ni mchache tu kabla 
ya kuanza kwa michuano ya 
kimataifa.

Nimeona tayari klabu ya 
Azam imeshaanza kufanya us-
ajili. Hili ndilo linatakiwa. Ni 
wakati wa kufanya usajili hara-
ka ili wachezaji wanaokuja wa-
pate muunganiko wa wenzao 
mapema, badala ya kusubiri 
dakika za mwisho, halafu wa-

nakuja wachezaji ambao wa-
naombewa muda na viongozi 
ili wazoeane na wenzao, wakati 
walitakiwa wasajiliwe mapema.

Kwa upande wa timu am-
bazo zitasubiri Ligi Kuu, vion-
gozi wanatakiwa kwanza wajue 
nani anaondoka, nani anabaki. 
Mchezaji gani anaondoka kwa 
kumaliza mkataba na yupi am-
baye wanamuuza.

Kipindi hiki ndicho ambacho 
klabu zinatakiwa kuwa na pesa 
ya kusajili wachezaji na si ligi 
inataka kuanza ndipo viongozi 
wanaanza kupitisha bakuli kwa 
wadau eti kwa ajili ya kusajili 
wachezaji wapya.

Naweza kusema kuwa hiki 
ndicho kipindi kigumu zaidi 
kwa viongozi wa klabu za soka 
na inabidi kukitumia vizuri, 
kwani kunaweza kuifanya timu 
ikawa bora na yenye kuleta 
ushindani au bora timu.

Msingi wa timu bora in-
aanza kwa kusajili wachezaji 
mapema. Haiwezekani ligi ina-
taka kuanza ndiyo viongozi wa-
naanza kukimbizana na muda 
kwenye usajili.

Ikumbukwe kuwa msimu 
ujao kutakuwa na timu 16 
tu, hivyo viongozi wanatak-
iwa kusajili wachezaji bora 
na kutengeneza timu yenye 
ushindani na hilo haliwezekani 
kama maandalizi hayatofanyi-
ka mapema.

Huu ndiyo wakati muafaka 
wa kufanya hivyo. Wakati Ligi 
Kuu msimu huu umemalizika, 
ndiyo maandalizi ya msimu 
mwingine uanze sasa. Kuchele-
wa kufanya hivyo kwa sababu 
yoyote ile, iwe kutegeana, ku-
tokuwa na pesa za usajili, ku-
tojua wachezaji wa kuwasajili, 
au kusubiri wachezaji wenye 
viwango vidogo, ni kujichimbia 
kaburi kwa msimu ujao.

Mashabiki wamechoka na 
misemo ya “tuwape muda” au 
“muunganiko bado.”
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RITA yasajili vyeti 
kuzaliwa 10,495
Na Mwandishi Wetu

WAKALA wa Usajili, Ufilisi na 
Udhamini (RITA) umevunja rekodi ya 
kusajili na kutoa vyeti vya kuzaliwa 
kwa wananchi 10,495 ndani ya siku 
16 katika Maonyesho ya 45 ya Ki-
mataifa ya Biashara (Sabasaba).                              

Akitoa taarifa hiyo kutoka katika 
banda la RITA viwanja vya Saba-
saba, Kaimu Kabidhi Wasii Mkuu 
wa Wakala wa Usajili, Ufilisi na 
Udhamini (RITA), Emmy Hudson, 
amesema kuwa wananchi wameku-
wa na mwitikio mkubwa wa kufua-
tilia vyeti vya kuzaliwa kutokana na 
kujua umuhimu wa kuwa na cheti 
hicho ili kujipatia mahitaji muhimu 
katika jamii. 

Hudson alisema mkoani Dar es 
Salaam wakati akizungumza na 
wananchi waliofika katika banda 
hilo kwa ajili ya kupata vyeti vya 
kuzaliwa siku ya kufungwa kwa 
maonyesho hayo.

Alisema hatua hiyo ni sehemu 
ya mkakati wa RITA kuwafikia 
wananchi katika kila sehemu na 
kutoa huduma pamoja na kwenye 
maadhimisho na maonyesho mbal-
imbali kama hayo ili kuwarahisishia 
upatikanaji wake karibu na maeneo 
wanayoishi.

Alisema licha ya maonyesho hayo 
kumalizika, wataendelea kutoa hu-
duma hiyo katika ofisi za RITA kama 
kawaida na wananchi wanatakiwa 
kuendelea kufika ili kupata vyeti 
kwa kuwa ni haki ya kila Mtanzania.

“Changamoto tuliyoipata Uwanja 
wa Sabasaba ni watu kuwa wengi, 
ambapo ikasababisha huduma hiyo 
kutolewa hadi saa moja usiku, ili 
kila aliyefika katika banda hili 
aweze kupata huduma kulingana na 
mahitaji yake,” alisema Hudson.

Mmoja wa wananchi hao, Amina 
Abdallah, aliipongeza RITA kwa 
huduma hiyo na yeye kufanikiwa 
kupata cheti chake cha kuzaliwa 
kwa gharama nafuu na kwa haraka.

“Kwakweli wananchi tulikuwa 
wengi sana ambao tunahitaji hu-
duma ya vyeti, lakini tulipokelewa 
vizuri na maofisa wa RITA wal-
iokuwa wanatoa huduma na kutuhu-
dumia kulingana   na mahitaji yetu,” 
alisema.

Joseph Mashaka alisema, haku-
wahi kutegemea kupata cheti cha 
kuzaliwa kulingana na umri wake 
kutokana na baadhi ya wananchi 
mtaani kutoa taarifa za upotoshaji 
kuhusu ugumu wa  kupata huduma 
hiyo, lakini baada ya kufika katika 
banda hilo alipewa maelekezo na 
kisha kuanza hatua za kupata cheti 
tofauti na alivyodhani hapo awali.

Mmoja wa viongozi waliotembelea 
banda hilo ni Meya wa Jiji la Ilala, 
Omary Kumbilamoto, ambaye ali-
upongeza wakala kwa kutoa huduma 
hiyo hadi muda wa usiku kwa lengo 
la kuhakikisha kila mwananchi ana-
pata huduma ya cheti cha kuzaliwa.

TRA yajikita kuchochea ulipaji kodi kwa hiari
Na Elizabeth Zaya

MAMLAKA ya Mapato Tanza-
nia (TRA) imesema kwa sasa ipo 
katika hatua ya kuboresha zaidi 
utendaji wa shughuli zake, iki-
wamo kukuza mfumo wa kisa-
sa  wa usimamizi wa kodi ili ku-
chochea uhiari kwa walipakodi.

Kwa mujibu wa Kamishna 
Mkuu wa Mamlaka hiyo, Al-
phayo Kidata, hatua hiyo itasaid-
ia kuimarisha zaidi utendaji wa 

mamlaka hiyo, ukusanyaji wa 
mapato kwa vipindi vya kati na 
vya muda mrefu, kuongeza ma-
pato ya ndani na pia kuchangia 
maendeleo ya biashara nchini.

Kidata alisema hayo jijini 
Dar es Salaam, wakati akifun-
gua kongamano la siku tatu la 
wataalamu kutoka Bodi ya Ki-
taifa ya Wahasibu na Wakaguzi 
wa Hesabu (NBAA) na TRA lil-
ilolenga kujadili masuala ya ba-
jeti, uchumi na ukusanyaji wa 

mapato.
  “Kwa nchi yetu kufikia 

malengo kadhaa ya maendeleo 
ambayo tumejiwekea ikiwa ni 
pamoja na kukuza uchumi wa 
viwanda, kuwa na mfumo thabi-
ti na endelevu wa ukusanyaji 
mapato hakuepukiki. Mfumo 
endelevu wa ukusanyaji mapato 
ambao tunahitaji katika nchi 
yetu ndio utatuonyesha dira na 
utachochea imani kwa siku zi-
jazo kwa kuruhusu ukuaji wa bi-

ashara badala ya kuzididimiza,” 
alisema Kidata.

Alisema  kiu ya serikali ya 
awamu ya sita ni kuona walipa-
kodi na wafanyabiashara sio tu 
wanaimarika,bali  pia kuhakiki-
sha wanazingatia sheria na ka-
nuni za ulipaji kodi zilizopo.

 “Ndio maana TRA inajitahidi 
kulinda uhusiano mzuri na ush-
irikiano wa kibiashara kati yake 
na walipa kodi, na siyo kujenga 
chuki,” alisema Kidata.

Waathirika Kariakoo walilia 
mikopo ya riba nafuu
Na Christina Mwakangale

WAFANYABIASHARA wa Soko 
Kuu la Kariakoo walioathiriwa 
baada ya soko kuungua, wamei-
omba serikali na wadau ziki-
wamo taasisi za kifedha, kuwa-
patia mikopo yenye riba nafuu 
na ya muda mrefu, ili wanunue 
bidhaa na kurejea katika shu-
ghuli zao kama awali.

Katibu wa Vigoli vya Mzungu-
ko wa Biashara Sokoni Kariakoo, 
Anna Mzena, akizungumza na 
Nipashe jana, ikiwa ni wiki moja 
baada ya tukio la moto, alisema 
tatizo lilipo ni mtaji pamoja na 
serikali      kuwa nao karibu na 
kuwapa ushirikiano, ikiwamo 
kuwagawia     maeneo ya bi-
ashara Kisutu    na Machinga 
Complex.

Alisema akiwa kiongozi wa 
wafanyabiashara hao wapatao 
124 waliounguliwa mali zao ni 99 

na waliobaki 19, hawakuathirika 
kama wenzao.

“Naongoza wafanyabiashara 
katika umoja wetu wapatao 124, 
kati yao 99 wameathirika na 
moto, waliobaki wako salama. 
Na hivi karibuni walioathirika 
na moto huo nimewajazia fomu 
za kuonyesha walivyoathirika,” 
alisema Anna.

“Tumepata hifadhi Kisutu, in-
gawa nafasi ni ndogo  haitoshele-
zi, na serikali wana msaada 
mkubwa kama kutoka kwa DC 
(mkuu wa wilaya) na RC(mkuu 
wa mkoa)  pamoja na ofisa bi-
ashara Mkoa na Jiji. Wakati ke-
sho (leo) tukisubiri kauli ya Wa-
ziri Mkuu, tusubiri, ila hatujui 
hatima yetu.”

Anna alibainisha kwamba wa-
fanyabiashara hao walio wengi 
ni watu wazima wenye majuku-
mu ya kifamilia, hivyo kuanzisha 
shughuli nyingine ni kikwazo 
kwao, na kwamba mikopo nafuu 

itawarudisha sokoni kutafuta 
riziki.

“Tukopeshwe kwa riba nafuu 
na mkopo wa muda mrefu, saba-
bu watu wameathirika kisaikolo-
jia, wengine maradhi yameanza, 
ili turudi barabarani, wengi umri 
umeenda utaanza shughuli gani 
mpya,” alisema Anna.

Makamu Mwenyekiti Mach-
inga Taifa Stephen Lusinde, 
aliiambia Nipashe kwamba, 
pamoja na walioathiriwa kupun-
guza matatizo yao kwa baadhi 
kupata maeneo     mapya, bado 
kuna suala la ufinyu wa maeneo 
na mtaji.

Alisema kati ya wafanyabi-
ashara 1,636 walioathiriwa na 
moto waliopata maeneo mapya 
ya biashara ni 570 baadhi katika 
mtaa wa Swahili na wengine ku-
pelekwa soko la Kisutu na Mach-
inga Complex.

“Mtaa wa Swahili hapa Ka-
riakoo ni maalumu wamepatiwa 

wafanyabiashara hawa na kati 
ya 570 waliopo mtaa huu ni zaidi 
ya 340, na waliokuwa wanauza 
mazao sokoni wameenda Mach-
inga Complex,” alisema Lusinde.

“Machinga Complex tume-
pata wafanyabiashara wengine 
waliobaki na patatosha, ila 
kuanza sehemu eneo jipya ume-
unguliwa, hivyo tunawaelimisha 
waanze biashara walikopangiwa 
sababu kilichotokea hakiku-
pangwa, wakubaliane na hali.” 

Mwenyekiti wa Wafanyabi-
ashara Soko Kuu Kariakoo, John 
Shao, alisema wafanyabiashara 
hao wamepata maeneo kuanzia 
juzi ingawa ni nafasi chache.

“Nafasi ni chache mfano, 
aliyekuwa na maduka matatu, 
manne atapata sehemu moja, 
watu wa nyama na samaki, 
dawa, walipata soko la Kisutu 
na wanaouza machuma wapo 
Machinga Complex,” alisema 
Shao.

Mkuu wa Mkoa 
wa Mara, Ali Hapi, 
akizungumza kwenye 
hafla ya makabi-
dhiano iliyofanyika 
katika Shule ya 
Msingi Buhare, NMB 
imetoa mabati 750, 
madawati 157 kwa 
ajili ya shule za mkoa 
wa Mara na vitanda 
8 vya kujifungulia 
kwa ajili ya Hos-
pitali ya Kumbu-
kumbu ya Mwalimu 
Nyerere. Kushoto 
ni Ofisa Mkuu wa 
Fedha, Juma Kimori 
na Mkuu wa Wilaya 
ya Musoma, Alfany 
Haule. Benki ya NMB 
imekabidhi vifaa vi-
kiwa na thamani zaidi 
ya Shilingi milioni 68 
mkoani Mara, ikiwa 
ni sehemu uwajibi-
kaji wake kwa jamii. 
PICHA: MPIGAPICHA 
WETU
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Vijiji 20 havina 
umeme Ludewa
Na Elizabeth John, NJOMBE

MBUNGE wa Jimbo la 
Ludewa mkoani Njombe, 
Joseph Kamonga, amesema 
kukosekana umeme katika 
vijiji 20, kunamkosesha 
usingizi na kuahidi huduma 
hiyo inawafikia.

Alitoa ahadi hiyo mwis-
honi mwa wiki wakati aki-
zungumza na wananchi wa 
Kata ya Lubonde, na kuo-
nyesha kusikitishwa kwake 
na ukosefu wa umeme 
katika vijiji hivyo kiasi 
cha kuonekana ni jambo la 
anasa ilhali ni huduma ya 
lazima.

“Wananchi wanahitaji 
umeme wa uhakika, mradi 
wa uzalishaji unaomilikiwa 
na Kampuni ya Madope 
Hydropower, watu wa 
Shirika la Umeme Tanzania 
(TANESCO) wakipita pita 
wanajua sisi tayari tunao 
umeme, lakini bado hau-
toshelezi kwa sababu ni wa 
mgao,” alisema Kamonga.

“Najua mnahitaji umeme 
hii ni kutengenezewa ajali 
ya kisiasa si ndiyo jamani? 
Kwa sababu wananchi 
watakuchukia sana kwenye 
vijiji vyote 20 hili jambo 
hata mimi linaninyima us-
ingizi, ninahangaika usiku 
na mchana kushirikiana na 
mheshimiwa diwani wenu 
kuhakikisha kwamba wa-
nanchi wa kata hizi wana-
pata umeme wa uhakika,” 
alisema Kamonga.

Awali, wananchi wa Kata 
ya Lubonde walimwomba 
mbunge huyo kuwaletea ni-
shati ya umeme ya uhakika 
ili aweze kufanya shughuli 
za kimaendeleo.

“Tunakuomba mheshimwa 
mbunge na sisi tuletewe 
umeme mbona sehemu 
nyingine kuna umeme wa 
uhakika, tunashindwa kuwa 
na miradi ya kiuchumi kwa 
sababu hakuna umeme wa 
uhakika, huu wa Madope 
usiku unakuwepo mchana 
hakuna,” alisema Philiph 
Kitulile.

Naye Grace Ngailo alise-
ma changamoto ya kuko-
sekana umeme wa uhakika 
ni kubwa na tatizo hilo 
linakwenda hadi kwenye 
zahanati zao.

“Sehemu kama zahanati 
kukosa umeme wa uhakika 
hii si sawa tunakua kama 
tupo nchi nyingine, tu-
namuomba mbunge wetu 
akaendelee kulisemea wa-
nanchi tunahitaji umeme,” 
alisema Grace.

Moto wateketeza nyumba, Zimamoto ikilaumiwa
Na Augusta Njoji, DODOMA

MOTO umeteketeza nyumba 
moja inayomilikiwa na Mzee Ab-
dul maarufu kwa jina la ‘Baba 
Tabu’ iliyopo Mtaa wa Airport 
jijini Dodoma, huku wananchi 
wakilalamikia Jeshi la Zimamoto 
kushindwa kuuzima kwa wakati 
kutokana na kufika na gari bila 
maji ya kutosha. 

Hata hivyo, pamoja na wa-
nanchi kusaidia kuzima moto 
huo kwa kutumia ndoo za maji, 
jitihada zao hazikuzaa matunda 
kutokana na kasi kubwa ya moto.

Tukio hilo lilitokea juzi saa 
nne usiku ambapo mmoja wa 
mashuhuda aliyejitambulisha 
kwa jina la   Mnyami, alisema 
moto huo ulianza kidogo upande 
wa duka la majeneza, lakini simu 
ilipigwa mapema kwa Zimamoto 
ambao walifika na gari likiwa na 
maji kidogo.

“Kama muda waliofika Zimam-
oto wangekuwa na maji, moto 
ungedhibitiwa, tunashauri wana-
popigiwa simu waje na gari mbili 

zenye maji, maana wanapofika na 
kukuta moto halafu wanaondoka 
kwenda kufuata maji wanasaba-
bisha moto kuteketeza vitu, huo 
muda wa kuchukua maji na kuru-
di nyumba inakuwa imeteketea,” 
alisema.

Naye Mariam Mbaruku alisema 
uzembe wa jeshi hilo ni moja ya 
sababu zilizochangia nyumba 
hiyo kushika moto kwa kasi kwa 
kuwa walifika wakati ukiwa na 
kasi ndogo, lakini waliondoka ku-
dai wanafuata maji.

“Nyumba ya baba Tabu ime-
teketea na nyumba ya pili ilianza 
kushika moto, nimeumia sana 
nyumba ya huyu baba ni mzee 
sana na ndio anayoishi na watoto 
wake. Hivi karibuni tumemzika 
mke wake na mtoto, na yeye ni 
mgonjwa kama jirani nimeumia 
sana,” akisema na kuongeza:

“Hawa Fire hawana umakini, hii 
nyumba inatazamana na uwanja 
wa ndege, hivi kweli gari lililopo 
uwanja wa ndege lilikuwa halioni 
huu moto?”

Diwani wa Kata ya Viwandani, 

Jafari Mwanyemba, alisema saa 
nne alipata habari kuwa kuna 
moto na kutoa taarifa kwa jeshi 
hilo, na kwamba baada ya gari la 
kwanza kutoka Makao Makuu ya 
Zimamoto kufika likiwa na maji 
kidogo na kulazimika kwenda 
uwanja wa ndege kuomba gari 
ambalo lilifika likiwa na maji ya 
kutosha na kuzima moto huo licha 
ya kuwa tayari ulikuwa umeteket-
eza mali zilizokuwapo.

“Wananchi wengi hawajui kuwa 
gari la Fire sio muda wote linaku-
wa limejaa maji, bali hubaki na 
maji kidogo kwa ajili ya dharura, 
nadhani kule wanapochukua maji 
pia huenda walikuta kasi ya maji 
ni ndogo, nyumba ya Mzee Abdu 
kwa kweli imeteketea na kuna 
chumba kimoja cha gesti ya pili 
hapa kilidaka moto, lakini wame-
wahi, hali si nzuri kwa kweli,” 
alisema.

Aidha, alisema bidhaa za kwe-
nye maduka ya nyumba hiyo 
ikiwamo matairi zimechangia ku-
chochea moto huo.

“Hizi nyumba ambazo tunaten-

geneza na vyumba vya biashara 
tuchukue tahadhari tuache nafasi 
kati ya nyumba kwa nyumba, kwa 
mfano hapa mtaa mzima ungeun-
gua kwa kuwa eneo lote linatumi-
ka kwa biashara, na tuache nafasi 
kwa ajili ya dharura kama hizi za 
moto,” alisema.

Naibu Katibu Mkuu Wizara ya 
Mambo ya Ndani ya Nchi, Rama-
dhan Kailima, alisema jeshi hilo 
litafanya tathmini ya athari na 
chanzo cha moto baadaye.

  “Naomba wananchi wawe 
wavumilivu miundombinu yetu 
ya upatikanaji wa maji bado hai-
jawa rafiki, hatutoi maji mbali 
lakini moto ukiwaka gari kutoka 
Makao Makuu pale ya Zimamoto 
hadi ifike hapa kuzima ni hasara, 
magari yapo imara ingawa 
tungekuwa na kisima cha maji 
eneo hili tungefunga mpira ili ku-
zima moto,” alisema.

Kailima alisema duniani kote 
gari la zimamoto hufika na maji ya 
dharura na wanapomaliza hufun-
ga kwenye kisima mpira ili kuen-
delea kukabiliana na moto.

Hukumu dhidi Mhadhiri UDSM matunzo ya watoto, Julai 29
Na Kulwa Mzee

MAHAKAMA ya Watoto Kisutu 
inatarajia kutoa hukumu dhidi ya 
Mhadhiri Mwandamizi Chuo Ki-
kuu cha Dar es Salaam, Dk. Aviti 
Mushi na Getrude Mushi, wanao-
bishana matunzo ya watoto, Julai 
29, mwaka huu.

Uamuzi huo wa mahakama 
umefikiwa baada ya Hakimu Devo-
tha Msofe, kusikiliza malalamiko 
ya Getrude na majibu ya Dk. Aviti.

Mlalamikaji katika shauri hilo 
anadai wamefanikiwa kuzaa wa-
toto wawili na mlalamikiwa ambao 
wanahitaji kupata matunzo kutoka 
kwa baba huyo.

Anadai kwa sasa watoto wako 

chini ya uhifadhi wa mama na 
mlalamikiwa anawajibika kutunza 
watoto wake, lakini tangu 2020 
hajatoa matunzo ya aina yoyote 
ikiwamo ada.

Getrude anadai alipeleka taarifa 
Ustawi wa Jamii Mei, mwaka jana 
na Desemba 11 mwaka huo ali-
kubali kutoa matunzo, lakini ha-
kutekeleza.

Mlalamikaji anadai katika 
makubaliano alikubali kulipa ada 
za shule na atatoa Sh. 700,000 kwa 
mwezi.

Baada ya mlalamikiwa kukiuka 
makubaliano shauri hilo lilifik-
ishwa mahakamani Juni 9, mwaka 
huu kwa faida ya watoto na li-
mesikilizwa na kupangwa kwa ajili 
ya hukumu Julai 29, mwaka huu.

Mkuu wa 
Kitengo cha 
Uhusiano na 
Mawasiliano 
Vodacom, 
Jacquiline 
Materu, aki-
kabidhi choo 
kwa ajili ya 
kujistiri kwa 
wanafunzi 
wa kike. 
Taasisi ya 
Vodacom 
Tanzania 
Foundation 
imejenga na 
kukabidhi 
choo kipya 
katika Shule 
ya Msingi 
Mango ili-
yoko wilay-
ani Kibosho 
mkoani 
Kiliman-
jaro. PICHA: 
MPIGAPICHA 
WETU
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Walia kwa Katambi
kisa kukosa umeme
Na Marco Maduhu,  SHINYANGA

WAKAZI wa Ibadakuli Manispaa ya Shin-
yanga, ambao wanaishi jirani na mitambo ya 
kupoza na kusafirisha umeme, wamelalamika 
kukosa huduma ya umeme kwenye makazi 
yao.

Walitoa malalamiko hayo juzi kwenye mku-
tano wa hadhara wa Mbunge wa Shinyanga 
Mjini, Patrobas Katambi.

Walisema kwenye  Kata  ya Ibadakuli,  ndiko 
kuna mitambo mikubwa ya kupoza na kusa-
firisha umeme, lakini wakazi wa eneo hilo 
hawana huduma ya  umeme na kuishi kwenye 
giza.

“Kero yetu sisi hapa mbunge ni ukosefu 
wa huduma ya umeme, tena cha kushangaza 
hapa ndiko kuna mitambo mikubwa ya kupoza 
na kusafirisha umeme, lakini hatuna umeme, 
tunaomba tupatiwe umeme,” alisema Emma-
nuel Martin. Naye Ofisa Uhusiano wa Huduma 
na Wateja wa Shirika la Umeme Tanzania 
(TANESCO) mkoani Shinyanga, Victori Senge, 
alisema wameshatenga Sh. milioni 61.5 kwa 
ajili ya kusambaza umeme mkoani humo iki-
wamo Ibadakuli.

Kwa upande wake, Katambi, alilitaka shirika 
hilo kusambaza umeme kwa wananchi  kama 
dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan, inavyo-
taka.

Alisema serikali imepunguza gharama za 
kuunganisha umeme majumbani kutoka Sh.  
300,000,  hadi Sh. 27,000.

‘Tanzania inaweza kuilisha Afrika’
Na Mwandishi Wetu

M
WENYEKITI wa 
Bodi ya AGRA, 
Waziri Mkuu 
mstaafu wa 

Ethiopia,    Hailemariam 
Dessalegn, amesema Tanza-
nia inaweza kuilisha Afrika 
iwapo mapinduzi ya kilimo 
yatafanyika kwa umakini na 
kwa ukamilifu.

Akizungumza mkoani 
Pwani baada ya kukagua ki-
wanda cha kusaga mahindi 
kinachomilikiwa na Kampuni 
ya Joydons Tanzania Limited 
akifuatana na Rais mstaafu, 

Jakaya Kikwete, Dessalegn 
alieleza kuridhishwa na 
uwekezaji uliofanya katika ki-
wanda hicho na kusema:

 “Nimevutiwa na uwekezaji 
uliofanywa katika kiwanda 
hiki. Tanzania inaweza kuli-
sha nchi za Afrika endapo 
mapinduzi   katika sekta 
ya kilimo, mifugo na uvuvi 
yatafanyika kikamilifu. Ki-
wanda hiki ni kielelezo cha 
mapinduzi hayo kwa sababu 
kinaongeza thamani kwenye 
mazao ya kilimo.   Kiwanda 
hiki kitasaidia kuhamasisha 
kilimo bora katika ukanda 
huu,”  alisema  Dessalegn.

Benki ya Kilimo Tanza-
nia (TADB) na Alliance for a 
Green Revolution in Africa 
(AGRA) wanashirikiana ka-
tika kuimarisha kiwanda hi-
cho ambacho kinanunua ma-
hindi kutoka kwa wakulima 
wa mikoa ya Pwani na Tanga 
na kuzalisha tani 150 za unga 
wa mahindi na kuusambaza 
mikoa mbalimbali ya Tanza-
nia. TADB imetoa mkopo wa 
Sh. bilioni 1.2 kukiboresha ki-
wanda hicho.

Mwenyekiti wa Bodi ya 
TADB, Ishmael Kasekwa, ali-
ueleza ugeni huo kwamba 
ushirikiano kati ya TADB na 

AGRA umekuwa na mafani-
kio makubwa, na kwamba 
wanatumaini ushirikiano 
huo utaweza kuibua mageuzi 
yanayowaniwa katika sekta 
ya kilimo, mifugo na uvuvi. 

“Benki yetu itaendelea 
kutoa mikopo ili kutekeleza 
azma ya serikali ya kujenga 
uchumi wa viwanda inafiki-
wa kupitia kilimo.

Kaimu Mkurugenzi Mkuu 
wa TADB, Derick Rugemala, 
alisema ushirikiano kati ya 
taasisi hizo mbili umetokana  
na uhitaji mkubwa uliopo ku-
tosheleza mahitaji ya wadau 
wa kilimo.

Bil. 72.8/-  zapeleka maji Simiyu
Na Happy Severine, BAR-
IADI

MENEJA  wa Wakala wa 
Majisafi na Usafi wa Mazingi-
ra Vijijini (RUWASA)   mkoa-
ni   Simiyu,   Mariam Majala,   
amesema mkoa huo una mi-
radi ya maji 178  iliyogharimu 
Sh. bilioni  72.8,  lengo ni ku-
hakikisha wananchi wanapa-
ta huduma hiyo kwa wakati.

Aliyasema hayo mwishoni 
mwa wiki kwenye kikao cha 
Kamati ya Ushauri ya Mmkoa 
(RCC),   kilichofanyika  Mjini  
Bariadi  wakati akitoa taarifa 
ya hali ya huduma ya maji 
mkoa wa Simiyu.

Mariam alisema watu wa-
patao milioni  1.1 wanapata 
huduma ya majisafi na sala-
ma sawa na asilimia   65.8, 
huku jumla ya vijiji 33 kati ya 
470 vikiwa havina huduma 
ya maji sawa na asilimia 7 ya 
vijiji vyote vilivyopo mkoani 
hapa.

Aliongeza kuwa kwa mwa-
ka wa fedha 2021/22, RU-
WASA mkoa wa Simiyu im-
etengewa bajeti ya Sh. bilioni 
16.6 kwa ajili ya kutekeleza 
miradi  ya maendeleo.

  Kuhusu   mradi wa maji 
kutoka Ziwa Victoria, Mariam 
alisema RUWASA Mkoa wa 
Simiyu kwa kushirikiana na 

Wizara ya Maji kwa mwaka 
wa fedha 2021/22 wanaen-
delea na maandalizi ya ku-
jenga mradi huo kwa ajili ya 
kuwahudumia wananchi, na 
kwamba jumla ya vijiji 256 vi-
tanufaika na mradi huo.

“Mradi huo utagharimu 
jumla ya Euro milioni  171   
sawa na Sh. bilioni 444 na 
bomba lenye urefu wa kilo-
mita 197 litafungwa kutoka 
kwenye chanzo cha maji   
cha Nyashimo Busega   hadi 
Meatu, ujenzi wa mradi 
huo utakuwa na awamu 
mbili,   awamu ya kwanza 
itapeleka maji katika miji ya 
Nyashimo, Bariadi na Itilima 

(langangabilili ) na awamu ya 
pili ya mradi itapeleka maji 
kwenye miji ya Maswa na 
Meatu (Mwanhuzi),” alisema.

Kwa upande wake, wa-
nanchi wa Wilaya ya Bari-
adi wamesema tatizo la maji 
bado ni kero kwa maeneo 
mengi, na kwamba wanaami-
ni ujio wa mradi wa maji Ziwa 
Victoria utatatua tatizo hilo.

“Tunaamini mradi wa Ziwa 
Victoria utaokoa na kutatua 
tatizo la maji, kinamama 
wengi wanateseka sana ila 
kupitia mradi huo tatizo 
litakuwa historia,’’  alisema 
mmoja wa wananchi hao, 
Felister Kitama.

Naibu Waziri wa Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dk. Angeline Mabula (kushoto), akionyeshwa picha ya anga ya 
Mji wa Tunduma inayoelezea programu ya kupanga, kupima na kumilikisha vipande ardhi na Ofisa Mipango Miji wa Mkoa 
wa Songwe, Joseph Towo, wakati wa uzinduzi wa Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya jana. Aliyevaa miwani ni Mkuu wa 
Wilaya ya Songwe, Simon Simalenga. PICHA: MUNIR SHEMWETA

W’biashara wataka
safari zaidi za ndege
Na Neema Sawaka, KAHAMA

BAADHI ya wafanyabiashara waliowekeza 
katika viwanda wilayani Kahama mkoani Shin-
yanga wameiomba serikali kuongeza safari za 
ndege kwa wiki ili kuwarahisishia usafiri.

Wamesema kukosekana kwa usafiri wa 
uhakika kutoka Dar es Salaam hadi Kahama 
kunachangia kuwavunja moyo baadhi ya wafan-
yabiashara wanaotaka kuwekeza huko.

Wafanyabiashara hao wamesema wanalazi-
mika kutumia muda mrefu kusafiri kwa njia ya 
barabara kwenda Dar es Salaam kununua vipuri 
mbalimbali kwa ajili ya viwanda vyao.

Akizungumzia tatizo hilo mjini Kahama, Mku-
rugenzi wa kiwanda cha Kahama Plastic Invest-
ment Tanzania Limited,  Hamis Mhoja, alisema 
safari za ndege za uhakika kwa sasa haziepuki-
ki wilayani humo.

‘’Usafiri wa ndege katika mji wa Kahama kwa 
sasa ni muhimu sana, kwani kuna wafanyabi-
ashara ambao huhitaji kupata huduma mbalim-
bali ikiwamo kufuata vipuli vya viwandani, la-
kini wanashindwa kutokana na safari za ndege 
kuwa moja moja kwa wiki,’’ alisema.

“Tunapata wakati mgumu katika kuagiza vi-
puri nje kwa sisi wafanyabiashara wa viwanda 
kwa kuwa ndege kwa wiki inatua mara moja, 
hali ambayo inatulazimu kutumia usafiri wa 
barabara ambao unatumia siku nyingi kufika 
Dar es Salaam na kurudi hali ambayo inafanya 
kiwanda kusimama kwa muda mrefu,”  alisema 
Mhoja.

Mhoja ambaye kiwanda chake kilifunguliwa 
hivi karibuni na Mwenge wa Uhuru alisema am-
etoa ajira 170 kwa vijana wa kitanzania na kati 
ya hao asilimia 40 ni wanawake na wanaume ni 
asilimia 60.
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Mara kunufaika na mil. 68/- za NMB
Na Mwandishi Wetu

BENKI ya NMB imetoa msaada 
wenye thamani ya zaidi ya Sh. 
milioni 68 kwa ajili ya kusaidia 
sekta za elimu na afya mkoani 
Mara.

 Msaada ambao utazinufaisha 
shule 11 za msingi na sekondari 
pamoja na Hospitali ya Kum-
bukumbu ya Mwalimu Nyerere 
maarufu Kwangwa.

Msaada huo umetolewa kwa 
wilaya za   Musoma na Rorya 
mkoani humu ambapo unahu-
sisha madawati, vifaa vya kuez-
ekea kwa sekta ya elimu pamoja 
na vitanda maalum   kwa sekta 
ya afya.

Akizungumza kwa nyakati 

tofauti wakati wa kukabidhi 
misaada hiyo katika wilaya hizo, 
Ofisa Mkuu wa Fedha wa benki 
hiyo, Juma Kimori, alisema benki 
yake  itaendelea kushirikiana na 
serikali katika kuboresha miun-
dombinu ya elimu na afya kwa 
kutoa misaada ya vifaa kutokana 
na faida iipatayo kila mwaka.

Kimori aliongeza kuwa 
changamoto za sekta za elimu 
na afya nchini ni jambo la kip-
aumbele kwa benki kutokana na 
umuhimu wa sekta hizo katika 
ustawi wa jamii, na kwamba in-
gawa serikali imekuwa ikijitahidi 
kwa kiwango kikubwa kubore-
sha sekta hizo, lakini bado ipo 
haja ya jitihada hizo kuungwa 
mkono.

“Sisi kama wa wadau tunao 

wajibu wa kuunga mkono juhudi 
hizi za maendeleo   kwa ku-
saidia jamii kwani jamii hii ndio 
imeifanya Benki ya NMB kuwa 
hapa, na tutaendelea  na kuunga 
mkono jituhada hizi ili kuhakiki-
sha kunakuwapo na mafanikio 
ya hali ya juu katika sekta hizi ili 
ziweze kuwa mfano ndani na nje 
ya nchi,” alisema.

Kimori alisema wamesha-
tumia zaidi ya Sh. bilioni 1.88 
kuanzia Januari mwaka huu   
hadi sasa kuzisaidia sekta hizo, 
ambapo kwa mikoa ya Kanda ya 
Ziwa, na kwamba  msaada huo 
umezinufaisha shule na vituo 
vya kutolea huduma za afya 129, 
huku mkoa wa Mara ukiwa ume-
pokea jumla ya madawati 587, 
mabati 2,580 na vitanda 8 katika 

kipindi hicho.
Akizungumza baada ya 

kupokea msaada huo, Mkuu 
wa Mkoa wa Mara, Ally Hapi, 
aliishukuru   kwa msaada huo 
huku akizitaka     mamlaka 
husika mkoani humo kuhak-
ilisha zinaboresha taaluma ili 
kuongeza ufaulu.

Mkurugenzi wa Hospitali 
ya Rufani ya Mkoa wa Mara, 
Dk. Joachim Eyembe, alisema  
msaada huo utasaidia kuboresha 
huduma zitolewazo hospitalini 
hapo hasa ikingatiwa kuwa mwe-
zi ujao hospitali hiyo iliyoanza 
kutoa   huduma  Novemba 
mwaka jana inapanua huduma 
zake kutoka huduma za mama 
na mtoto za sasa na kuongeza 
huduma za kibingwa.

Walipwa mabilioni kupisha mgodi Geita

TFRA yashauri 
matumizi sahihi 
ya mbolea
Na Elizabeth Zaya

MAMLAKA ya Udhibiti wa 
Mbolea Tanzania (TFRA), imesema 
endapo wakulima watazinga-
tia matumizi sahihi ya mbolea 
watazalisha kwa wingi na kukuza 
vipato vyao. 

Ushauri huo ilitolewa na Ofisa 
Udhibiti Ubora wa Mbolea kutoka 
mamlaka hiyo, Michael Sanga, 
wakatin akizungumza na Ni-
pashe, na kusema upo umuhimu 
wa kuzingatia namna ya kutumia 
mbolea kwa ubora kwenye kilimo, 
na kwamba pasipo kufanya hivyo, 
mkulima huenda asione manufaa 
kupitia shughuli zake za kilimo 
hicho.

Alisema kabla ya mkulima ku-
tumia mbolea anapaswa kwanza 
kupima afya ya udongo katika 
eneo analolima ili kufahamu aina 
na kiasi cha virutubisho vilivyomo 
katika udongo husika na hivyo 
kutumia inayoendana nao.

“Na huduma hizi zote ikiwamo 
za ushauri wa namna ya kutumia 
mbolea kwa usahihi, zinatolewa 
na TFRA katika Kanda zote nchini, 
kwa hiyo tumekuwa tukiwashauri 
wakulima kwamba ni vema 
wasipende kutumia hovyo mbolea 
hizi, wapende kwanza kupata 
ushauri na ndipo watafaidika zaidi 
na shughuli za kilimo,” alisema 
Sanga.

Jambo jingine ambalo alisema 
wanapaswa kuzingatia ni aina 
ya mazao wanayopaswa kulima 
kulingana na aina ya udongo na 
kwamba kila zao huwa lina asili ya 
kuhitaji virutubisho vya aina yake.

“Mmea unahitaji virutuhisho 17 
ambavyo ni vya msingi na upili, 
kwa hiyo mkulima akipanda zao 
bila kuzingatia haya ambayo 
tunasema yanahitaji ushauri 
kutoka kwa wataalamu anaweza 
asione manufaa ya shughuli zake 
za kilimo na atakuwa analalamika 
kila siku, lakini akifuata anayoele-
kezwa atafurahia sana kilimo,” 
alisema Sanga.

Aliwashauri pia wakulima  ku-
hakikisha wanakuwa makini kufua-
tilia na kufahamu aina ya mbolea 
iliyopo sokoni kwa wakati husika.

“Na wakati mwimgine unatakiwa 
uwe makini kufahamu aina ya 
mbolea iliyopo sokoni kwa wakati 
huo, siyo unakurupuka tu eti kwa 
sababu unahitaji mbolea unaenda 
kubeba yoyote tu hapana, kwa 
wakulima walio makini huwa wa-
nakuwa wanafahamu inayokuwa 
sokoni kwa wakati husika na ndio 
maana tunaendelea kusisitiza 
kwamba ili wakulima wapate tija 
kwenye shughuli zao hizo wazin-
gatie matumizi sahihi ya mbolea 
na wawatumie maofisa ugani, “ 
alisema Sanga. 

Na Joctan Ngelly, GEITA  

WANANCHI 851 wa vijiji vya 
Mnekezi, Lubanda na Lwam-
gasa Mkoa wa Geita waliyokuwa 
wakifanya shughuli zao za kibi-
nadamu katika eneo la mgodi 
wa dhahabu wa Buckreef wam-
etathminiwa na kulipwa fidia zao 
zaidi ya Sh. bilioni 5.7. 

Akizungumza na waandishi 
wa habari Kamanda wa Taasisi 
ya Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa (TAKUKURU) Mkoa wa 
Geita, Leonidas Felix, alisema 
TAKUKURU Mkoa wa Geita ili-
fuatilia miradi ya umma kwa 
kushiriki katika kazi mbalimbali 
za kijamii kwa lengo la kuziba 
mianya ya rushwa katika shu-
ghuli hizo.

Felix alisema TAKUKURU 

imeshiriki katika zoezi la tath-
mini ya fidia kwa ajili ya upanuzi 
wa mgodi wa dhahabu wa Buck-
reef wenye ubia na serikali katika 
vijiji vya Mnekezi, Lubanda na 
Lwamgasa ambapo katika zoezi 
hilo jumla ya wananchi 851 wal-
iokuwa wakifanya shughuli zao 
katika eneo la mgodi huo wali-
tathminiwa na kustahili kulipwa 
fidia ya zaidi ya Sh. bilioni 5.7.

Aidha alisema pia walishiriki 
katika zoezi la tathmini ya ny-
umba zilizoathiriwa na shughuli 
za ulipuaji miamba katika mgodi 
wa dhahabu wa GGML katika 
mitaa inayozunguka mgodi huo 
uliyopo Halmashauri ya Geita 
Mji, ambapo jumla ya kaya 1,533 
zenye jumla ya nyumba 2,800 
zilitathminiwa na kustahili kulip-
wa zaidi ya Sh. bilioni 1.8 na zoezi 

la malipo linaendelea.
“Kazi zingine zilizotekelezwa 

katika kipindi cha Aprili hadi 
Juni mwaka 2021 ni kuendelea 
kupokea malalamiko kisha ku-
fanya uchunguzi na kuendesha 
mashtaka ya tuhuma za rushwa 
mahakamani. Tumepokea taar-
ifa za malalamiko 196 ambapo 
taarifa zilizohusu rushwa ni 100 
na 96 hazihusiani na rushwa 
hivyo zilitolewa ushauri na kue-
lekeza walalamikaji mahali sahi-
hi pa kupeleka malalamiko yao,” 
alifafanua Felix. 

Aidha, alisema sekta iliyoon-
goza kwa kulalamikiwa katika 
mkoa wa Geita ni Serikali za Mi-
taa malalamiko 60, sekta binafsi 
37, fedha 15, madini 11, vyama vya 
ushirika 10, Afya 8, elimu 7, ardhi 
7, maliasili 7, mifuko ya jamii 6, 

siasa 1, kazi 1, Polisi 5, nishati 5, 
biashara 4, maji 3, Mahakama 
2, ujenzi 2, huduma za jamii 1, 
kampuni  binafsi za ulinzi 1, usa-
firishaji 1, uvuvi 1 na dini 1.

Alisema uchunguzi wa awali 
wa taarifa na malalamiko yanay-
ohusiana na rushwa umeende-
lea kufanyika ambapo jumla ya 
majalada ya uchunguzi matatu 
yamefunguliwa, taarifa 5 zime-
fungwa, taarifa 15 zimetolewa 
ushauri na katika kipindi hicho 
jumla ya majalada 7 uchunguzi 
wake umekamilika. Aidha, Fe-
lix alisema kesi zilizofunguliwa 
mahakamani ni 6 na kufanya 
jumla ya kesi zilizoendeshwa 
mahakamani kufikia 24, ambapo 
kesi 6 zilitolewa maamuzi na 
Jamhuri kushinda kesi 5 sawa na 
asilimia 83 na kushindwa kesi 1.

Waziri 
Mkuu, Kas-
sim Majal-
iwa (kulia), 
akiongea 
na Rais 
wa Bank 
of Africa, 
Othman 
Benjel-
loun, Rabat 
nchini 
Moroc-
co  mwis-
honi 
mwa wiki 
alipofanya 
ziara ya ki-
kazi nchini 
humo. 
PICHA: 
MPIGAPI-
CHA WETU



isikupite
KIWANGO cha fedha za misha-
hara ya wachezaji wa klabu ya 
Real Madrid kinatarajia kupun-
gua kwa karibu pauni milioni 
150 msimu huu.

NIPASHE jumAtAtu juLAI 19, 2020

LONDON, England 

M
ICHUANO ya Euro 2020 imemal-
izika katika mjiji 11 barani Ulaya, 
ambapo ilishirikisha wachezaji 
622 kutoka mataifa 24 barani 

humo. 
Kizuri kati ya wachezaji hawa, wako 

wachezaji 55 wenye asili ya bara la Afrika am-
bapo wanaowakilisha mataifa ya Ulaya.

Timu ya Taifa ya Ufaransa ilikuwa na 
wachezaji 12 wenye asili ya Afrika akiwamo 
Ngolo Kante mwenye asili ya Mali, Kylian 
Mbappe (Cameroon) Karim Benzema (Alge-
ria) na Paul Pogba (Guinea).

Huku Finland na Ujerumani zikiwa na 
wachezaji wengi pia weye asili ya Afrika. Uje-
rumani ilikuwa na Antonio Rudiger (Sierra 
Leone), Serge Gnabry (Ivory Coast), Jamal 
Musiala (Nigeria) na Leroy Sane, ambaye 
baba yake ana asili ya Senegal.

Ukiacha hao na wengine maarufu kama 
David Alaba nahodha wa Austria mwenye 
asili ya Nigeria, Bukayo Saka (Nigeria) na 
Memphis Depay (Ghana).

Nchi za Ukanda wa Afrika Mashariki nazo 
hazikuwa nyuma, walau na zenyewe zikiwa 
na wachezaji kadhaa wanaochezea mataifa 
ya Ulaya kwenye michuano hiyo.

Wachezaji hawa ni wale waliozaliwa Afrika 
wakaenda Ulaya wakiwa wadogo, ama walio-
asiliwa na raia wa mataifa ya Ulaya.

Waliozaliwa Ulaya kwa wazazi Waafrika 
kwenye makambi ya wakimbizi ama wazazi 
walikuwa Ulaya kutafuta maisha na wengine 
wamezaliwa na mzazi mmoja akiwa mwenye 
asili ya Afrika na mwingine ni kutoka Ulaya.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo am-

bayo imeomba rasmi kujiunga na Jumuiya 
ya Afrika Mashariki inaweza kujivunia kutoa 
wachezaji wengi wenye asili ya nchi hiyo wal-
iokipiga kwenye michuano ya Euro mwaka 
huu.

Mfano mkubwa ni wachezaji kama Steve 
Mandanda (Ufaransa), Michy Batshuayi 
na Christian Benteke (Ubelgiji) na Kelvin 
Mbabu (Uswisi). Ukiacha hawa wafuatao ni 
wachezaji wenye asili ya Afrika Mashariki wa-
naozibeba zaidi timu zao kwenye michuano 
ya Euro 2020.

#1 Yussuf Poulsen (Tanzania & Den-
mark)

Yussuf ana asili ya Tanzania, baba yake 
Shihe Yurary anatokea mkoa wa Tanga, ali-
kuwa mfanyakazi katika meli za kusafirisha 
mizigo kati ya Tanzania na Denmark. Kwenye 
hizo safari akakutana na Lene Poulsen katika 
miaka ya 1990 na kuingia kwenye mahusiano 
na akazaliwa wa Yusuf mwaka 1994. Inaele-
zwa Shihe alifariki kwa maradhi ya saratani 
wakati Yussuf akiwa na umri wa miaka 6 tu.

Katika michuano ya Euro 2020, Yussuf 
ndiye alikuwa mchezaji mwenye asili ya Af-
rika kufunga bao la mapema zaidi. Alifunga 
dakika ya kwanza na sekunde 39 tu dhidi ya 
Ubelgiji.

Aliwahi kutembelea kwao Tanga kwa bibi 
yake mara kadhaa mwaka 1996, 2002, 2008 
na 2011. 

#2 Romelu Lukaku (DR Congo & Ubel-
giji)

Lukaku ametoka kuisaidia Inter Milan 
kutwaa taji la Ligi Kuu ya Italia, Seria A, kwa 
kupachika mabao 24, na akaifungia Ubelgiji 

mabao manne kwenye Euro 2020.
Lukaku ni mshambuliaji wa zamani wa 

Manchester United ana asili ya Jamhuri ya 
Kidemokrasia ya Congo.

#3 Presnel Kimpembe (DR Congo & 
Ufarasa)

Nyota mwingine mwenye asili ya DR 
Congo, aliyeiwakilisha Ufaransa. Amewahi 
kuichezea Timu ya Taifa ya Vijana ya DR Con-
go chini ya umri wa miaka 20 mchezo mmoja 
mwaka 2014, lakini baadaye akaamua kubeba 
bendera ya Ufaransa badala ya ndugu zake 
wa DR Congo.

Alikuwa sehemu ya kikosi cha Ufaransa 
kilichotwaa Kombe la Dunia mwaka 2018, 
na tangu wakati huo avae jezi za Ufaransa 
ameendelea kuimarika na kuwa miongoni 
mwa walinzi bora wa kati wanaotumika.

Amezaliwa Ufaransa baba akiwa kutoka 
Congo na mama kutoka Haiti na baada ya ku-
zaliwa akapewa jina la babu yake kama ilivyo 
kwa Waafrika wengi kwenye kurithi majina 
ya babu na bibi.

#4 Alexander Isak (Eritrea & Sweden)
Kijana huyu anawindwa sasa na klabu 

kadhaa kubwa zikiwamo Manchester United, 
Arsenal na Atletico Madrid. Uwezo wake un-
afananishwa na Zlatan Ibrahimovic, gwiji 
la Sweden na mshambuliaji hatari kuwahi 
kuchezea klabu za Inter Milan, AC Milan, Ju-
ventus, Barcelona, Ajax, Manchester United 
na PSG ya Ufaransa.

Isak akiwa na Sweden kwenye Euro ndiye 
aliyekuwa anavaa viatu vya Ibrahimovic kwe-
nye eneo la ushambuliaji. Kinda huyu mwe-
nye umri wa miaka 21 anayekipigia kule Real 

Nyota a. 
Mashariki 
waliotikisa 
Euro 2020

Sociedad na aliyeifungia timu hiyo mabao 33 
katika misimu miwili ya ligi kuu ya Hispania 
(Laliga), anatoka kwa wazazi wenye asili ya 
Eritrea.

5: Denis Zakaria (Uswisi & Sudan 
Kusini)

Zakaria amezaliwa jijini Geneva nchini 
Uswisi, kwa mama kutoka Jamhuri ya 
Kidemokrasi ya Congo na baba kutoka Su-
dan Kusini.

Anaitwa Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 
kiungo mkabaji wa klabu ya Borussia 
Monchengladbach ya Ujerumani. Tayari 
ameshacheza michezo zaidi ya 30 akiwa na 
timu hiyo ya taifa ya Uswisi.

Lakini hakupata nafasi ya kutosha, kuo-
nyesha cheche zake kwenye michuano ya 
Euro 2020.

Nyota 6 waNaowaNia BalloN d’or 2021   uk. 12-13
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LONDON, England 

T
UZO ya mchezaji bora wa mwaka ya 
Ballon d’Or iliahirishwa mwaka jana 
kutokana na janga la mlipuko wa virusi 
vya corona, lakini inarejea tena mwaka 

huu, huku kukiwa na ushindani mkubwa zaidi 
tofauti na miaka 10 iliyopita.

Kwa kipindi cha zaidi ya muungo mmoja, 
ushindani ulikuwa mkubwa zaidi ukiwahusisha 
zaidi wachezaji wawili, Cristiano Ronaldo na Li-
onel Messi.

Sasa baada ya kukamilika kwa mashindano 
mawili makubwa ya soka Dunia wiki iliyopita ya 
Euro 2020 na Copa America, kumetoa mwanga 
wa wachezaji gani wako kwenye nafasi kubwa 
ya kutwaa tuzo hiyo kubwa kabisa binafsi kwe-
nye mchezo huo.

Wako wachezaji wengi waliokuwa na msimu 
mzuri kwenye ligi mbalimbali na kufanya vi-
zuri pia kwenye timu zao za taifa hasa kupitia 
mashindano ya Copa America na Euro.

Ukiacha Ronaldo aliibuka mfungaji bora wa 
Euro 2020, Kevin De Bruyne aliyetwaa tuzo ya 
mchezaji bora England ya PFA, Gianluigi Don-
narumma mchezaji bora wa mashindano ya 
Euro 2020 na kipa bora wa Seria A msimu huu 
unaoisha, wafuatao ni wachezaji 6 wanaopigi-
wa chapuo kushinda tuzo hiyo mwaka huu.

#1  Lionel Messi (Barcelona & Argentina)
Mwezi mmoja uliopita kabla ya mashindano 

ya Copa America usingefikiria Messi kuwa 
miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya 
kutwaa tuzo ya Ballon d’Or, lakini mashindano 
hayo yamempa nafasi kubwa zaidi.

Alitwaa tuzo hiyo mwaka 2019, lakini ana-
shikilia rekodi ya kutwaa tuzo hiyo mara sita, 
akimpiku Ronaldo aliyetwaa tuzo hiyo mara 
tano.

Kinachompa nafasi zaidi Messi kwenye kut-
waa Ballon d’Or ni mafanikio yake akiwa na 
taifa yake ya Argentina. Kwa miaka 28, Argen-
tina ilisubiri kutwaa kombe, huku Messi akisub-
iri katika maisha yake kutwaa kombe la kwanza 
kubwa akiwa na timu yake ya taifa.

Amefanikiwa mwaka huu kwa kuipa nchi 
yake kombe la Copa America kama nahodha 
wa kweli na yeye kuibuka mfungaji bora wa 
mashindano, huku akitoa pasi 5 za mabao.

Katika mwaka 2021 Messi ametupia jumla ya 
mabao 33 na kutoa pasi za mabao 14. Amekua 
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mfungaji bora wa Ligi Kuu ya Hispania, Laliga 
msimu huu na mabao yake manne kwenye 
michuano ya Copa America yameisaidia timu 
yake ya Argentina kutwaa kombe hilo.

Licha ya kushindwa kuisaidia klabu yake ya 
Barcelona kutwaa Laliga ama Ligi ya Mabing-
wa Ulaya mwaka huu, lakini ameisaidia kut-
waa Copa del Rey, hali inayomwongezea nafasi 
zaidi ya kutwaa tuzo hiyo mwaka huu pengine 
kuliko mchezaji yeyote.

#2 Jorginho (Chelsea & Italia)
Mara ya mwisho kutolewa tuzo hii, Jorginho 

alikuwa wa 15 lakini mwaka huu, kiungo huyu 
wa Chelsea ambaye kwa kasi yake ya kawaida 
anachukuliwa poa, anapigiwa chapuo la kuto-
sha kutwaa ama kuingia tatu bora kwenye tuzo 
ya Ballon d’Or.

Mwaka 2021 ulipoanza hakuna hata mtu ali-
yefikiria kwamba angetajwa katika orodha ya 
wanaowania tuzo hii, lakini umekuwa mwaka 
wa mafanikio kwa nyota huyo wa kimataifa wa 
Italia akifunga mabao 7 kwenye Ligi Kuu Eng-
land na kutoa pasi mbili za mabao.

Ingawa hakuwa mchezaji bora wa kuisaidia 
Chelsea kutwaa kombe la Ligi ya Mabingwa Ul-
aya msimu huu ama Italia ‘the Azzurri’ kutwaa 
kombe la Euro mwaka huu, lakini alikuwa na 
mchango mkubwa unaofananishwa na Luca 
Modric, aliyetwaa tuzo hiyo mwaka 2018 kwa 
mchango wake kwa timu ya taifa ya Croatia 
iliyofika fainali ya kombe la dunia mwaka huo.

Tangu kutua kwa kocha Thomas Tuchel 
kwenye timu ya Chelsea Jorginho amekuwa 
akionekana kutoa mchango mkubwa katika 
eneo la kiungo linaoonekana kuwa imara aki-
saidiana na Mfaransa Ngolo Kante. 

Kwa vyovyote vile taji la Ligi ya Mabingwa 
Ulaya akiwa na Chelsea na la Euro 2020 akiwa 
na Italia yanampa nafasi zaidi kumpiku Kante 
ambaye alipewa nafasi zaidi kabla ya kuanza 
kwa mashindao ya Euro 2020 na yale ya Copa 
America yaliyomwongezea alama Messi.

#3 Ng’olo Kante (Chelsea & Ufaransa)
Ameisaidia klabu yake ya Chelsea kutwaa 

kombe la Ligi ya Mabingwa Ulaya kwa kucheza 
mpira wa hali ya juu hasa kuanzia robo fainali, 
nusu fainali na fainali alipoibuka mchezaji bora 
wa mechi. Mfaransa huyo alikuwa mchezaji 
bora kwenye mechi mbili za nusu fainali dhidi 
ya Real Madrid, na ile ya fainali dhidi ya Man-
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Extra Time

“Hatukuwa na kikosi kibaya, ila tu-
liandamwa na sare nyingi mzunguko 
wa kwanza, hizi ndizo zimeharibu 
ndoto za kutwaa ubingwa msimu 
huu. Zilitupotezea mwelekeo, lakini 
ukiangalia baada ya ujio wa kocha 
Nabi (Nasreddine), umeibadilisha 
mno timu yetu na sasa imekuwa ya 
moto na unaona kuelekea mwishoni 
mwa ligi tulikuwa tukipata ushindi 
mfululizo.” Makamu Mwenyekiti wa 
Yanga, Fredrick Mwakalebela.

“Tutafanya maboresho madogo 
ndani ya kikosi chetu, usajili wetu 
hautakuwa mkubwa sana, tunasajili 
wachezaji wa kimataifa wachache 
ili waje kusaidia kufikia malengo 
yetu.” Kocha Msaidizi wa Azam FC, 
Vivier Bahati.

“Ni kweli tulifanya mabadiliko, tu-
namtoa Francis Kahata na kumsajili 
Perfect Chikwende. Hajakuwa vizuri 
mpaka sasa kwa sababu mazingira 
bado yanamtatiza, kilichopo tumpe 
muda azoee kwa sababu ni mchezaji 
mwenye kipaji kikubwa, atakapo-
zoea atakuwa vizuri sana.” Kocha 
Msaidizi wa Simba, Selemani Matola.

Nukuu“mabao 23 katika ligi kuu ya England. Kama hai-
toshi ametwaa tuzo ya mchezeshaji bora kwa 
kutoa pasi nyingi za mabao.

Kane ameiongoza pia timu yake ya England 
kuingia fainali ya Euro 2020 ikiwa ni kwa mara 
ya kwanza kabisa na fainali kubwa kwa timu 
hiyo kwa kipindi cha miaka 55. Alifunga mabao 
manne katika hatua za mtoano baada ya kuanza 
kwa ukame katika mechi 3 za kwanza za makun-
di.

Ni nahodha wa klabu na timu yake ya taifa, 
anachojivunia zaidi ni mafanikio binafsi ya ku-
pachika mabao ingawa hafikiriwi kushinda, la-
kini anatajwa katika wale watakaoingia 10 bora.

6# Robert Lewandowski (Bayern Munich 
& Poland)

Bila shaka, huyu ni mchezaji aliye na mafanikio 
binafsi ya kujivunia zaidi katika ligi tano kubwa 
za Ulaya msimu huu. Ametwaa tuzo kiatu cha 
dhahabu kwa kupachika mabao mengi zaidi 
kwenye ligi tano bora Ulaya, kunakomfanya kum-
sogeza karibu katika orodha ya wanaowania tuzo 
ya mwaka huu ya Ballon d’Or.

Kama mwaka jana, tuzo hizi zisingeahirishwa 
bila shaka mshambuliaji huyu wa kimataifa wa 
Poland alikuwa anainyakua bila wasiwasi. Ali-
fanikiwa kutwaa tuzo ya Mchezaji bora wa kiume 
wa FIFA na kua mchezaji bora wa mashindano 
ya mwaka huu ya klabu bingwa ya dunia. Kwa 
uwezo wake wa kupachika mabao kunamrejesha 
kweye ramani ya tuzo hiyo kwa mwaka 2021.

Amekuwa mfungaji bora wa ligi ya Ujerumani 
msimu uliomalizika kwa kupachika mabao 41 na 
kuisaidia klabu yake ya Bayern Munich kutwaa 
ubingwa wa ligi hiyo na michuano ya klabu bing-
wa ya dunia.

Kwa ujumla msimu uliomalizika, Lewandows-
ki amepachika mabao 48 na kutoa pasi 9 za ma-
bao. Ameifungia pia Poland mabao 3.

chester City.
Mwaka 2017 na 2018 ilikuwa miaka miz-

uri kwa Kante, lakini 2021 umekuwa mwaka 
mwingine mzuri kwake unaomfanya kuwa 
miongoni mwa watakaoweza kuingia katika 
orodha ya watakowania tuzo ya Ballon d’Or.

Ingawa Mfaransa huyo mwenye miaka 30 
ameshindwa kuisaidia nchi yake ya Ufaransa 
kufanya vyema kwenye mashindano ya Euro 
2020, lakini mchango wake kwa klabu yake ya 
Chelsea hasa kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya 
unamfanya kupigiwa chapuo.

#4 Federico Chiesa ( Juventus & Italia)
Kiungo wa pembeni wa Italia, ambaye wakati 

huu umekuwa na mwaka mzuri katika mai-
sha yake ya soka, licha ya kushindwa kutwaa 
ubingwa wa Italia mbele ya Inter Milan, lakini 
alisaidia Juventus kushinda Coppa Italia na Su-
percoppa Italia.

Licha ya kuwa Juventus imeutema ubing-
wa wa ligi marufu kama Scudetto baada ya 
miaka 9, lakini kiungo huyo mwenye umri wa 
miaka 23, na anayeweza kucheza eneo lote la 
mbele kushoto kati ama kulia, amepiga soka la 
uhakika. Ameifungia Juventus mabao 15 katika 
mashindano yote na kutoa pasi za mabao 11.

Kinachomweka kwenye orodha hii ni kiwan-
go chake kwenye Euro 2020 na kuisaidia timu 
yake ya taifa ya Italia kutwaa kombe hilo kwa 
mikwaju ya penalti dhidi ya England. Katika 
mashindano hayo alifunga mabao mawili dhidi 
ya Austria na Hispania.

Haishangazi kumuona akitajwa tajwa kuwa 
katika orodha ya watakaowania tuzo ya Ballon 
d’Or 2021, kutokana na kiwango chake kikubwa 
mwaka huu akiwa na Juve na timu yake ya Italia.

#5 Harry Kane - (Tottenham & England)
Mshambuliaji huyu wa Tottenham Hotspur, 

ni hatari linapofika suala la kufunga mabao. 
Amekuwa na msimu wa kuburudisha usio na 
makombe, akitwa kiatu cha dhahabu akifunga 
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MSHAMBULIAJI wa Borus-
sia Dortmund, Erling 
Halaand ndio mchezaji 
aliyefunga mabao mengi 
zaidi kwa mguu wa kush-
oto kwenye Ligi Kuu ya 
Ujerumani, Bundesliga, 
msimu uliopita, akitikisa 
nyavu mara 24.JE

, W
A

JU
A

?

Na Adam Fungamwango

H
ATIMAYE Ligi Kuu Tanzania 
Bara msimu wa 2020/21, iki-
malizika jana, huku Mabing-
wa wa Tanzania Bara, Simba 

wakipewa kombe lao, baada ya kuta-
wazwa kuwa wafalme wa soka msimu 
huu, lakini ikiwa ni kwa mara ya nne 
mfululizo.

Ilikuwa ni ligi ndefu, yenye msisimko 
na upinzani kwa timu zote, zilizoshiriki 
ligi hiyo. Pamoja na kwamba imechele-
wa kumalizika kuliko ligi nyingi duniani, 
lakini ikumbukwe kuwa Tanzania ili-
patwa na msiba wa kuondokewa na ali-
yekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania, Dk. John Magufuli, Machi 
17 mwaka huu.

Hii ilisababisha michezo yote nchini, 
achilia mbali Ligi Kuu Tanzania Bara, 
kusimamishwa kwa muda wa mwezi 
mzima.

Pamoja na mambo mengine, kwa 
kiasi kikubwa, hili ndilo lililosababisha 
Ligi Kuu ichelewe kumalizika.

Msimu huu ligi ilionekana kugawanyi-
ka sehemu tatu. Sehemu ya tatu ndiyo 
iliyoonekana kuwa na ushindani mkub-
wa, ukiondoa timu tatu za juu, Simba, 
Yanga, Azam, timu zilizobaki zilioneka-
na kufanana uwezo, kitu ambacho kili-
ifanya ligi kuwa ngumu mno.

Kwenye makala haya, tutaziangalia 
timu zote zilizocheza Ligi Kuu na ush-
iriki wake.

1. Simba
Ilionekana kucheza ligi ya peke yake. 

Ilishinda kwa urahisi michezo yake 
mingi, huku ikitawala mechi. Ilikuwa 

IlIkuwa lIgI yenye 
msIsImko, upInzanI

mbaya sana. Pamoja na kuwa na 
wachezaji wenye uzoefu kama Kelvin 
Yondani, Marcel Kaheza na Pato Ngon-
yani, lakini haikutisha sana msimu huu.

10. Ruvu Shooting
Ruvu Shooting ni ile ile tu. Inavy-

oonekana ni timu ambayo lengo lake 
ni kucheza Ligi Kuu Tanzania Bara kila 
mwaka. Haijawahi kuonekana ikisaka 
walau nafasi ya kucheza kimataifa.

11. Kagera Sugar
Ni timu ambayo kwa misimu mitatu 

sasa haiko kwenye ubora wake uliozo-
eleka. Ikumbukwe ilishawahi kurejea 
Ligi Kuu kwenye ‘play off’ kwa kuifunga 
Pamba ya Mwanza msimu wa 2018/19, 
vinginevyo ilikuwa imeshuka.

12. Mbeya City
Msimu huu ilianza vibaya kwenye 

Ligi Kuu kiasi cha kutabiriwa kuwa 
ingekuwa timu ya kwanza kushuka. 
Mzunguko wa pili ilifanya usajili mzuri 
na kumleta kocha Mathias Lule ambaye 
angalau aliibadilisha na kuanza kupam-
bana kubaki Ligi Kuu.

13. Mtibwa Sugar
Timu hii ilikuwa ikiishi kwenye Ligi 

Kuu kimazoea. Kwa sasa ligi imebadilika, 
klabu zimewekeza kwenye wachezaji 
bora. Hata timu ndogo nazo zinasajili 
wachezaji bora, tena wengine kutoka 
nje ya nchi. Utaratibu wa kupokea 
wachezaji wakongwe wanaomaliza 
soka lao, au kuwa na wachezaji wengi 
chipukizi bila ya kuwa na wenye uwezo 
kwa wakati huo, umeifanya timu hiyo 
msimu wa tatu kuwa kwenye hatihati.

14. Coastal Union
Inaonekana imeathirika zaidi msimu 

huu kwa kuondokewa na baadhi ya 
wachezaji wake tegemeo, Ayoub Lyan-
ga aliyekwenda Azam FC, Ibrahim Ame 
aliyechukuliwa na Simba na  Bakari 
Mwamnyeto ambaye alitua Yanga.

15. JKT Tanzania
Aliyeruhusu straika Adam Adam 

kwenda kucheza soka la kulipwa wakati 
bado timu hiyo inaendelea na ligi, auli-
zwe vizuri.

Huyu aliibeba mno timu hii. Na tangu 
aondoke, JKT Tanzania ilionekana ni 
timu ya kawaida tu. Kwa bahati mbaya 
nyingine ni kwamba ni timu iliyokuwa 
inaruhusu kufungwa mabao mengi.

16. Ihefu FC
Kosa lililofanywa na viongozi wa 

klabu hii ni kuruhusu kuendelea na 
wachezaji wengi wale wale waliocheza 
Ligi Daraja la Kwanza na kupanda Ligi 
Kuu.

Walikuwa wanachezaji kitoto kwe-
nye mzunguko wa kwanza na kupoteza 
mechi kizembe. Mzunguko wa pili ili-
fanya mabadiliko na kusajili wachezaji 
wazoefu akiwamo Deogratius Munishi 
‘Dida’. Hapo ikawa afadhali.

17. Gwambina
Ni timu iliyoanza vizuri kwenye 

Ligi Kuu Tanzania Bara. Haijulikani 
ni mdudu gani aliingia na kuanza ku-
poteza mechi nyingi kwenye mzungu-
ko wa pili, kiasi cha kuwa hoi bin taaban.

18. Mwadui FC
Ndiyo timu ya kwanza kushuka 

daraja msimu huu. Hata hivyo uki-
angalia uchezaji wao  na viwango vya 
wachezaji hao, havitofautiani kabisa na 
timu zingine 14, ukiondoa Simba, Yanga 
na Azam, kiasi cha kujiuliza ni kwa nini 
ilikuwa ya kwanza kushuka, kwani nayo 
ilikuwa na uwezo wa kusubiri hadi 
mechi ya mwisho.

kwenye kundi la peke yake.
Baada ya kufungwa mechi mbili mfu-

lulizo dhidi ya Prisons na Ruvu Shoot-
ing, Simba ilionekana kubadilika na 
hasa baada ya kuanza kucheza Ligi ya 
Mabingwa Afrika. Wachezaji wake wal-
ionekana kuongezeka viwango, kiasi cha 
kuonekana huku nchini inacheza ligi ya 
peke yake, timu nyingi zikicheza kwa 
nia ya kusaka sare inapokutana nayo 
na mra nyingi hata hivyo, bado inakuwa 
ngumu. 

2. Yanga
Hata Makamu Mwenyekiti wa klabu 

hiyo, Fredrick Mwakalebela alinukuliwa 
akisema kilichowafelisha msimu huu 
kutwaa ubingwa na kutoa sare nyingi.

Wakati Simba ikishinda mechi nyingi 
mfululizo, Yanga ilikuwa ikilazimishwa 
sare mara kwa mara kwenye mechi am-
bazo ilistahili ishinde. Hata ilipojitahidi 
kushinda mfululizo katikati ya mzun-
guko wa pili, tayari ilishachelewa. Hili ni 
kundi la pili kwenye Ligi Kuu.

3. Azam FC
Ilianza kwa kushinda mechi saba 

mfululizo na kuongoza ligi, huku viongo-
zi wakijinasibu kuwa msimu huu ‘wana 
jambo lao.’ Baada ya hapo timu ikaanza 
kusuasua. Ilianza kukaa vizuri mzungu-
ko wa pili baada ya kuwasili kwa kocha, 
George Lwandamina. Azam walikuwa 
kwenye kundi moja na Yanga.

4. Biashara United
Kwa mara ya kwanza imepata tiketi 

ya kwenda kushiriki michuano ya ki-
mataifa, baada ya kumaliza kwenye na-
fasi ya nne.

Haikuwa rahisi kwao kupata na-

fasi hiyo. Ilibidi itoke machozi jasho na 
damu.

Haikuwa na uwezo mkubwa kuliko 
timu zingine. Ilichozizidi ni uwezo wao 
wa kutumia vema uwanja wake wa 
nyumbani, Karume, Musoma mkoani 
Mara. Kuanzia hapa kwenda chini, 
ndipo kulikuwa na upinzani mkali kwa 
timu zote ambazo zilionekana kufanana 
uwezo, mbinu na hata viwango vya 
wachezaji wao. Hili ndilo kundi la tatu.

5. Kinondoni MC
Ilikuwa kidogo tu nayo irejee kwenye 

michuano ya kimataifa kama ilivyokuwa 
mwaka juzi.

KMC ni timu ambayo ilitoa upinzani 
mkali kwenye ligi, ikiwa na wachezaji 
wengi vijana na wenye uwezo, lakini ba-
hati haikuwa yao.

6. Prisons
Timu hii inayomilikiwa na Jeshi la 

Magereza imekuwa moto wa kuotea 
mbali na msimu huu. Na hii ni baada ya 
kuhama Mbeya na kwenda kujichimbia, 
Sumbawanga mkoani Rukwa, ikicheza 
mechi zake za nyumbani, Uwanja wa 
Nelson Mandela, kiasi cha kumaliza 
kwenye nafasi ya sita.

7. Dodoma Jiji
Ni timu iliyopanda daraja na kucheza 

Ligi Kuu msimu huu. Kilichoisaidia na 
kuonekana ni timu ngumu na bora 
kama vile iko siku nyingi, ni kuwa na 
wachezaji wengi wazoefu ambao wa-
mecheza Ligi Kuu kwenye klabu mbal-
imbali nchini. 

8. Namungo FC
Ikumbukwe kuwa msimu huu im-

echeza michuano ya Kombe la Shirik-
isho barani Afrika. Kinachoonekana ni 
kwamba kucheza michuano hiyo, huku 
pia ikicheza Ligi Kuu kwa wakati mmoja, 
huku ikiwa haina wachezaji wengi wa-
zuri benchi ambayo wanaweza kuwa-
saidia wenzao, kiliwachosha na kuwa 
na fatiki.

9. Polisi Taanzania
Haikuwa na msimu mzuri wala 

Wachezaji 
wa Simba 
wakis-
hangilia 
moja ya 
mabao yao 
kwenye 
Ligi Kuu na 
kufanikiwa 
kutwaa ub-
ingwa wa 
Tanzania 
Bara.
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TASAF yamkosha
Waziri wa Zanzibar
Na Renatha Msungu, CHAMWINO

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Makamu 
wa Pili wa Rais wa Zanzibar ( Sera, 
Uratibu Zanzibar), Dk. Khalid Moham-
ed Salum, ameeleza  kufurahishwa na 
utekelezaji wa miradi ya mpango wa 
kunusuru kaya maskini unaoteleke-
zwa na Mfuko wa Maendeleo ya Jamii 
(TASAF) wilayani Chamwino.

Kutokana na hali hiyo, amea-
hidi kuchukua ujuzi huo ili kusaidia 
utekelezaji wa miradi visiwani humo.

Waziri huyo alitoa kauli hiyo mwis-
honi mwa wiki alipoongoza Wajumbe 
wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar 
kutembelea miradi inayotekelezwa 
na TASAF kwa walengwa wilayani 
Chamwino. 

Alisema ujumbe wake umeenda ku-
jifunza ili kutekeleza mpango huo kwa 
ufanisi kama ilivyo Tanzania Bara. 

“Tumejifunza vitu vingi kwa wen-
zetu katika utekelezaji wa miradi 
ya TASAF… wanastahili pongezi kwa 
sababu wamefanikiwa kwa kiasi ki-
kubwa, na

sisi kwa vile ni awamu ya kwanza 
tumepata ujuzi wa kwenda kuboresha 
mpango wa utekelezaji,” alisema.

Naye Mkurugenzi Mtendaji wa TAS-
AF, Ladislaus Mwamaja, alisema katika 
awamu ya sasa wamejipanga kujikita 
zaidi katika utoaji ajira za muda kwa 
sababu zina manufaa makubwa.

Alisema utekelezaji wa awamu ya 
tatu ya

mpango wamejipanga kutoa ajira 
za muda katika mashamba ya zabibu 
ambayo ni mashamba darasa.

“Hizi ajira za muda mfupi zimeleta 
manufaa katika awamu iliyopita kuto-
kana na wengi wa vijana walikwenda 
kuanzisha mashamba yao,” alisema.

Alisisitiza: “Tunafikiria katika 
awamu hii tujikite zaidi kufanya hivyo 
kwa sababu tumeona ajira za muda 
zinaleta matokeo chanya, walengwa 
wanajikwamua na kuanzisha masham-
ba yao binafsi.”

Akitoa taarifa ya utekelezaji wa 
miradi ya TASAF wilayani Chamwino, 
Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri 
ya Chamwino, Athuman Masasi, 
alisema miradi 502

imetekelezwa katika vipindi vya 
miaka minne kuanzia mwaka 2014/15 
hadi 2018/19.

Alisema aina ya miradi iliyotekele-
zwa ni upanuzi, ukarabati na ujenzi 
wa malambo 305, vitalu vya miche ya 
miti ya zabibu na korosho (49), visima 
vifupi vya maji (17), utengenezaji wa 
matuta nusu duara na uvunaji wa maji 
ya mvua.

Miradi mingine ni udhibiti wa ma-
kongoro, uchimbaji na usafirishaji wa 
mitaro ya maji, mashamba darasa ya 
zabibu na korosho pamoja na ujenzi 
wa barabara.

Alisema wilaya hiyo ina jumla ya vi-
kundi 1,077 vilivyoundwa na waleng-
wa na kila kikundi kina walengwa kati 
ya 10 hadi 15 kwa ajili ya kuandaa 
mpango wa biashara ili waendelee 
kujiinua kiuchumi.

Kampuni ya upimaji ardhi yasimamishwa
Na Paul Mabeja, DODOMA

M
KUU wa Mkoa wa 
Dodoma, Anthony 
Mtaka, ameisi-
mamisha kampuni 

ya upimaji ardhi ya Geo Plan, 
kuendelea na kazi kutokana na 
kukiuka mkataba pamoja na 
kuuza viwanja vya wananchi 
kinyume cha utararibu.

Aidha, amesema katika siku 
10 za kampeni ya kusikiliza 
migogoro ya ardhi katika Jiji la 
Dodoma, amepokea kesi 2,382 
huku 500 zikitatuliwa.

Mtaka, alitoa agizo hilo juzi 
alipokuwa akizungumza na 
wakazi wa Kata ya Mkonze,  
Mtaa wa Michese jijini Dodoma, 
kwenye mkutano wa hadhara 
kuhusu kero ya migogoro ya ar-
dhi katika eneo hilo.

Kabla ya kutoa agizo hilo, 

Mtaka alipokea malalamiko ya 
wananchi ambao walilalamikia 
kampuni hiyo kwa madai ya 
kuuza viwanja vya wananchi.

Mmoja wa wakazi wa mtaa 
huo, John Nguvumali, alisema 
kuwa wamekuwa wakilala-
mikia kampuni hiyo kwa muda 
mrefu, lakini hakuna msaada 
walioupata kutoka kwa vion-
gozi wao.

Alisema kampuni hiyo in-
atuhumiwa kudhulumu wa-
nanchi viwanja wakati wa upi-
maji na urasimishaji wa makazi.

“Kampuni hii inalalamikiwa 
sana na wananchi kutokana 
na kuchukua viwanja vya wa-
nanchi na kuviuza kwa watu 
wengine, hivyo tunakuomba 
mkuu wa mkoa ukiondoa hapa 
uondoke nayo hatuitaki,” alise-
ma.

Naye John Samweli, alisema  

kama kampuni hiyo itaendelea 
kupima viwanja katika eneo 
hilo itasababisha uvunjifu wa 
amani.

“Mkuu wa Mkoa, kampuni 
hii hatuitaki kwanza imefanya 
kazi nje ya mkataba ilitakiwa 
kufanya kazi hii ndani ya miezi 
sita, lakini hadi leo tunakwenda 
mwaka wa nne bado haijamali-
za hii yote ni kutokana na upi-
gaji wanaoendelea kuufanya,” 
alisema Samuel.

Kufuatia hali hiyo, Mkuu 
huyo akihitimisha mkutano 
huo, aliisimamisha kampuni 
hiyo kuendelea na kazi ya upi-
maji katika eneo hilo.

“Kuanzia leo kutokana na 
malalamiko haya ya wananchi, 
zikiwamo tuhuma za kampuni 
hii kujihusisha na uuzaji wa 
viwanja, naagiza kuacha mara 
moja kuendelea na zoezi la upi-

maji katika eneo hili,” alisema 
Mtaka.

Aidha, alisema kazi ya upi-
maji kuanzi sasa itakuwa chini 
ya Ofisi ya Mkuu wa Mkoa, Jiji 
pamoja na Wizara ya Ardhi ili 
kumalizia kazi iliyobaki.

Hata hivyo, aliwataka wa-
nanchi wakati ambapo Mkoa 
huo unapofanya jitihada za ku-
tatua migogoro ya ardhi kuacha 
kujihusisha na uuzaji wa mae-
neo kiholela.

“Katika zoezi la kusiki-
liza kero ya ardhi toka julai 5, 
hadi leo tumepokea kesi za 
migogoro ya ardhi 2,382 na kesi 
500 zimeamuliwa na kupatiwa 
majibu,” alisema Mtaka.

Aliuagiza uongozi wa Jiji la 
Dodoma kuhakikisha kampuni 
ya upimaji inapolipwa fedha 
zake hakuna migogoro ya ardhi 
katika eneo linalopimwa.

Naibu Meya wa 
Jiji la Dodoma, 
Emmanuel 
Chibago, akizun-
gumza kwenye 
uzinduzi wa 
ufunguaji na 
uchongaji wa 
barabara za 
mitaa na vion-
gozi wa Kampuni 
ya Upimaji wa 
Ardhi Makazi 
Solutions (T) 
LTD Chilwana, 
Kata ya Ihumwa 
mkoani Dodoma, 
jana. Watatu 
kulia ni Mwe-
nyekiti wa Bodi 
wa kampuni 
hiyo, Pazi Said.
PICHA: PETER 
MKWAVILA 

Vijana wapewa mbinu za kupata ajira
Na Paul Mabeja, DODOMA

TAASISI ya Restless Develop-
ment imefanya kongamano la 
kuwajengea ujuzi wa kujiajiri 
na kuajariwa vijana wa shule 
za sekondari na vyuo jijini Do-
doma, ili kukabiliana na tatizo 
la ajira. Mratibu wa Mradi wa 
ujuzi wa kujiajiri na kuajiriwa 
kutoka taasisi hiyo, Benetius 
Boniphace, akizungumza na 
waandishi wa habari katika 
kongamano hilo,   alisema len-
go kuu ni kuwajengea uwezo vi-
jana kukabiliana na tatizo hilo. 

“Kongamano hili leo tumewa-
kutanisha waajiri wa sasa na wa 
baadaye pamoja na waajiriwa 
wapya ambao ni hawa vijana, 
ambao tumewapatia mbinu za 
namna ya kukabiliana na tatizo 
la ukosefu wa ajira kwani un-

aweza kuta vijana walalamika 
hawana ajira kumbe hawana 
mbinu,” alisema. Aidha, alisema 
kongamano hilo limewakutani-
sha vijana kutoka katika shule 
za sekondari na vyuo na wataal-
amu, wafanyabiashara, wafu-
gaji, wajasiriamali waliofani-
kiwa ili kujifunza kutoka kwao. 
Vile vile, alisema  vijana wengi 
wamekuwa na ndoto, hivyo 
wakiwapata watu waliofani-
kiwa katika nyanja mbalimbali 
watawasaidia kufikia malengo.

“Katika kongamano hilo 
wapo vijana wa shule ambao 
wanatamani kuwa madaktari, 
lakini wapo wanaotamani kuwa 
wajasiriamali wakubwa, hivyo 
wakikutana na watu wa namna 
hiyo wanaweza kuwasaidia 
kuwapa mbinu ambazo zili-
wafikisha wao katika mafanikio 

na wao kutumia mbinu hizo,” 
alisema Boniphace.

Akifungua kongamano hilo, 
Ofisa Maendeleo ya Jamii jijini 
Dodoma, Sharifa Nabalangan-
ya, aliwataka vijana kuwa na 
malengo katika maisha yao 
iwapo wanataka kufanikiwa.

Alisema bila malengo mad-
hubuti katika maisha yao ya 
shule, vyuo au katika shughuli 
mbalimbali hawataweza kuzi-
fikia ndoto zao kwa wepesi.

“Malengo ni jambo la 
muhimu sana katika maisha 
ukiwa katika masomo yako, bi-
ashara au kitu chochote lazima 
uwe na malengo kuwa unataka 
kuwa nani vinginevyo huwezi 
kutimiza kile unacho kitaka,” 
alisema. Pia, alisema vijana 
wanatakiwa kuwa waaminifu 
kama wataka kufanikiwa katika 

maisha. “Uaminifu ni kitu cha 
muhimu sana kwa vijana ka-
tika halmashauri zetu tunatoa 
mikopo ya asilimia 10, lakini 
kundi la vijana limekuwa ndiyo 
wasumbufu wakubwa katika 
kufanya marejesho ya mikopo 
yao,” alisisitiza. Hata hivyo, ali-
wataka vijana kujituma katika 
shughuli zao ili kufanikiwa na 
kuacha kulalamika katika vi-
jiwe. Mmoja wa washiriki wa 
kongamano hilo kutoka Chuo 
Kikuu cha Dodoma (UDOM), 
Geofrey Mtati,  alisema amepata 
mbinu ambazo zitamwezesha 
kukabiliana na tatizo la kukosa 
ajira. “Awali nilikuwa sifahamu 
mbinu mbalimbali ambazo 
naweza kuzitumia kupata ajira 
au kujiajiri mwenyewe, hivyo 
kupitia kongamano hili limenu-
faika sana,” alisema.
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Wasafirishaji waelekezwa tahadhari dhidi ya corona
Na Nebart Msokwa, MBEYA

MADEREVA na makondakta 
wa vyombo vya usafiri wa umma 
katika Mkoa wa Mbeya, wametak-
iwa kuchukua tahadhari dhidi ya 
maambukizi ya virusi vya corona 
kwa kuandaa ndoo za maji tiririka 
na sabuni kwa ajili ya abiria wao 
kunawa mikono ama kuandaa vi-
takasa mikono.

Kamanda wa Polisi wa Mkoa wa 
Mbeya, Kamishna Msaidizi Mwan-
damizi wa Polisi, Ulrich Matei, 
alitoa agizo hilo mwishoni mwa 
wiki wakati wa kikao maalum na 
wadau wa usafirishaji mkoani 
hapa.

Alisema serikali kupitia Wizara 
ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jin-
sia, Wazee na Watoto imekuwa 
ikitoa maelekezo kwa wananchi 
kujikinga na ugonjwa huo, na 

kwamba kila mmoja anatakiwa 
kujikinga na kuwakinga wengine.

Vilevile, Matei aliwataka ma-
dereva na makondakta kuepuka 
kujaza abiria kupita kiasi kwenye 
magari yao na badala yake kila 
gari libebe abiria kulingana na 
uwezo wake ili kuepuka msonga-
mano.

“Lakini hata humo kwenye 
magari hakikisheni mnahamasi-
sha abiria wenu kuvaa barakoa 
kwa usahihi na ikiwezekana yule 
ambaye hatakuwa hajavaa bara-
koa anatakiwa azuiliwe kuingia 
kwenye gari,” alisema Matei. 

Alisema wakati Jeshi la Polisi 
litakapokuwa linakagua mabasi 
kwenye Kituo Kikuu cha mabasi 
cha Mkoa huo kabla hayajaanza 
safari watafanya kazi pia ya kutoa 
elimu ya kujikinga na maambuki-
zi ya corona kwa abiria.

Katika hatua nyingine Ka-
manda Matei aliwataka wadau 
wa usafirishaji katika Mkoa wa 
Mbeya kushirikiana na jeshi hilo 
kupunguza ajali ambazo zimeku-
wa zikigharimu maisha ya watu, 
kuharibu mali na kuwasababishia 
baadhi ya watu ulemavu.

Alisema jiografia ya baadhi ya 
maeneo ya mkoa huo ni ya mit-
eremko na milima mikali, hivyo 
akawataka madereva kuchukua 
tahadhari wanapopita katika 
maeneo         hayo ili kuepusha 
ajali.

“Lakini tutaendelea kusimamia 
utaratibu wa magari ya mizigo na 
ya abiria kutopishana kwa wakati 
mmoja kwenye maeneo ya mili-
ma ikiwamo pale Mbalizi, Igawilo, 
Mlima Nyoka na pale Mwansek-
wa, hii imetusaidia sana kupun-
guza ajali,” alisema Matei. Hivi ka-

ribuni Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, 
Juma Homera, alitangaza kuwa 
katika Mkoa huo wapo baadhi ya 
wagonjwa wa corona ambao wa-
naendelea kupata matibabu kwe-
nye vituo vilivyotengwa kwa ajili 
ya ugonjwa huo, hivyo akawataka 
wananchi kuchukua tahadhari. 

Moja kati ya tahadhari alizo-
tangaza Homera ni wananchi 
kunawa mara kwa mara mikono 
kwa kutumia maji tiririka na 
sabuni, kuvaa barakoa, kuepuka 
misongamano isiyokuwa ya lazi-
ma huku akiagiza magari kuacha 
kujaza abiria kupita kiasi.

Aidha, aliwaagiza wakuu wa 
wilaya zote kushirikiana na kama-
ti za afya za halmashauri kutoa 
elimu ya kujikinga na corona kwe-
nye maeneo yao kwa kuhakikisha 
wanazingatia maelekezo yote ya-
nayotolewa na Wizara ya Afya.

Na Nebart Msokwa, MBEYA

M
KUU wa Mkoa 
wa Mbeya, Juma 
Homera, ametoa 
siku 30 kwa wakuu 

wa wilaya zote za mkoa huo, 
kushirikiana na maofisa lishe wa 
wilaya kuandaa ratiba ya vyakula 
vinavyotakiwa kuliwa katika mae-
neo yao ili kukabiliana na uduma-
vu na utapiamlo.

Amewataka kubandika ratiba 
hizo katika maeneo mbalimbali 
ya umma zikiwamo ofisi za kata, 
vijiji na kwenye taasisi za elimu 
ili ratiba hizo ziwafikie wazazi 
kupitia watoto kwa maelezo kuwa 
matatizo ya lishe yamekuwa yaki-
tokana na ulaji mbovu wa vyakula.

Alitoa agizo hilo mwishoni mwa 
wiki wakati wa kikao cha lishe cha 
Mkoa kilichofanyika jijini Mbeya 
na kuwashirikisha wadau waki-
wamo viongozi wa serikali na 
wawakilishi wa mashirika mbal-

imbali ya kimataifa likiwamo 
Shirika la Umoja wa Mataifa la 
Kuhudumia Watoto (UNICEF).

Homera alisema Mkoa wa 
Mbeya ni miongoni mwa mikoa 
inayoongoza kwa uzalishaji wa 
mazao mbalimbali, hivyo ni aibu 
kwa kuwa na kiwango cha juu cha 
udumavu wa watoto ambacho ni 
asilimia 33.8.

“Mkishaandaa ratiba hizo, 
tumieni vyombo vya habari 
kuzitangaza na kuwaelimisha 
wananchi ili wawe na uelewa, tu-
nataka ifike mahali tuachane na 
mijadala ya udumavu wa watoto 
katika mkoa wetu, ni aibu kujadili 
udumavu Mbeya wakati tuna kila 
kitu,” alisema Homera.

Vilevile, aliwataka viongozi hao 
kufuatilia ili kujua hali ya uduma-
vu kwenye maeneo yao ikiwamo 
kuzitambua familia zenye watoto 
wenye udumavu ili kutafuta mbi-
nu ya kuzisaidia kukabiliana na 
udumavu ikiwamo kuziwezesha 

kiuchumi.
Alizitaka halmashauri zote za 

mkoa huo kuanza kutenga fedha 
kwa ajili ya utekelezaji wa afua za 
lishe kwa maelezo kuwa maeneo 
hayo ndiyo kitovu cha kukabiliana 
na udumavu na utapiamlo.

Awali akiwasilisha taarifa ya 
hali ya lishe mkoani humo, Ofisa 
Lishe wa Mkoa wa Mbeya, Ben-
son Sanga, alisema udumavu una 
madhara mbalimbali kwenye 
jamii, ikiwamo ukuaji duni wa ki-
akili na kimwili,  hivyo watoto hao 
kuwa na maendeleo duni shuleni.

Pia alisema wanawake wali-
odumaa wanakuwa katika hatari 
ya kupata matatizo wakati wa 
kujifungua ikiwamo kufariki, na 
kwamba watoto waliodumaa wa-
nakuwa katika hatari ya kupata 
magonjwa ya kuambukiza.

“Lakini watoto waliodumaa wa-
nakuwa katika hatari ya kupata 
magonjwa ya moyo, kisukari na 
saratani wakiwa wakubwa, hali 

ambayo pia huhatarisha maisha 
yao,” alisema Sanga.

Katibu Tawala wa Mkoa wa 
Mbeya, Dk. Angelina Lutambi, 
alisema kiwango cha udumavu 
katika mkoa huo ni kikubwa ku-
liko kiwango cha kitaifa, hivyo 
viongozi wote wanatakiwa kush-
irikiana kukabiliana na tatizo hilo.

Alisema kinachotakiwa ku-
fanyika ni elimu kwa wananchi 
ili wawe na uelewa wa kutosha 
kuhusu masuala ya lishe na mad-
hara ya lishe duni ili mabadiliko 
yaonekane.

Alisema udumavu ni miongoni 
mwa vyanzo vya kukwamisha 
maendeleo ya taifa kwa maelezo 
kuwa tatizo hilo linasababisha ku-
kosekana kwa viongozi wazuri.

Alisema mbali na tatizo la udu-
mavu, pia mkoa huo una tatizo la 
watoto kuzaliwa wakiwa na uzito 
pungufu kutokana na mama zao 
kutopata lishe bora wakati wa 
ujauzito.

RC Homera aja na dawa ya utapiamlo, udumavu

Walia kutokuwapo
muuguzi wa kike
zahanati ya kijiji 
Na Nebart Msokwa, MBARALI

WANAWAKE wa Kijiji cha Mulungu 
katika Kata ya Miombweni wilayani 
Mbarali, wamesema wanashindwa 
kwenda katika zahanati ya kijiji kupa-
ta huduma za afya ya uzazi kwa saba-
bu zahanati hiyo haina muuguzi wa 
kike ambaye wanaweza kumweleza 
matatizo yao kwa uwazi.

Hayo yalisemwa mwishoni mwa 
wiki na Ofisa Mtendaji wa Kijiji hicho, 
Anganile Luvanda,  alipokuwa anaso-
ma taarifa ya wanawake hao kwenye 
hafla fupi ya kukabidhiana mradi wa 
kisima cha maji na vyoo vya kisasa 
katika zahanati hiyo, uliotekelezwa 
na Shirika la Kimataifa la Kusaidia Wa-
toto (UNICEF) kupitia mradi wake wa 
SAWA.

Aliiomba serikali kukisaidia kijiji 
hicho kutatua tatizo hilo kwa kuajiri 
wauguzi wa kike ili kuwapa uhuru 
wanawake hao kujieleza shida zao, 
hastua ambayo alidai itasaidia kupun-
guza hata vifo vya mama na mtoto.

Alisema baadhi ya wanawake huwa 
wanaogopa kujieleza matatizo yao ya 
kiafya kwa wauguzi na wakunga wa 
kiume, hivyo kutopata huduma sahihi 
na wengine hawaendi kabisa kwenye 
zahanati hiyo wakiogopa kuhudumi-
wa na wanaume.

“Kuna baadhi ya shida za sisi wa-
nawake huwa ni nyeti kiasi kwamba 
hatuwezi kuzieleza kwa uhuru tu-
napohudumiwa na mkunga mwa-
naume, hivyo tunaomba serikali 
itusaidie kwa kutuletea muuguzi 
mwenye jinsi kama sisi,” alisema An-
ganile. Alisema ujenzi wa vyoo bora 
na mradi wa maji iliyotekelezwa na 
UNICEF, vitasaidia kuboresha hudu-
ma za afya kwa wakazi wa kijiji hicho 
pamoja na vijiji jirani wanaohudumi-
wa, hivyo alilishukuru shirika hilo 
kwa kuwasaidia kuboresha huduma 
hiyo.

Akizungumzia miradi ya maji na 
ujenzi wa vyoo iliyotekelezwa katika 
zahanati hiyo, Msimamizi wa Miradi 
hiyo kutoka UNICEF, Mhandisi Beatus 
Peter, alisema katika zahanati hiyo 
walijenga vyoo vitatu vyenye ma-
tundu matatu kila kimoja na kwamba 
moja ya matundu ni kwa ajili ya watu 
wenye ulemavu.

Alisema baadhi ya matundu hayo 
yatakuwa yanatumiwa na wagongwa 
pamoja na ndugu wanaowauguza 
wagonjwa na mengine yatakuwa kwa 
ajili ya watumishi wa zahanati hiyo 
ambayo yametenganishwa kati ya wa-
naume na wanawake.

Mwakilishi wa Mkurugenzi Mtend-
aji wa Halmashauri ya Wilaya ya 
Mbarali ambaye ni Mganga Mkuu wa 
Wilaya hiyo, Dk. Godfrey Mwakalila, 
alisema tatizo la wanawake wa kijiji 
hicho ameichukua kwa ajili ya kui-
fanyia kazi.

Aidha, aliwataka wananchi wa ki-
jiji hicho kutunza miundombinu iliyo-
jengwa na serikali pamoja na wadau 
katika zahanati hiyo ili iwasaidie kwa 
muda mrefu.

Mbunge wa 
Mbeya Mjini 
ambaye ni 
Naibu Spika 
wa Bunge, Dk. 
Tulia Ackson, 
akikabidhi mi-
fuko 200 kwa 
viongozi wa 
Kata za Sinde 
na Mwakibete 
jijini Mbeya 
mwishoni mwa 
wiki, kwa ajili 
ya kukamili-
sha ujenzi wa 
miundombinu 
ya Shule za Se-
kondari Sinde  
na Mwakibete 
jijini humo. PI-
CHA:  NEBART 
MSOKWA
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Tatizo mlo wenye 
virutubisho lapatiwa 
ufumbuzi
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

TATIZO la ukosefu wa mlo wenye viru-
tubisho kwa kinamama visiwani Zanzibar 
limeanza kupatiwa ufumbuzi baada ya 
wanufaika wa mradi wa viungo kuanza ku-
vuna mboga na kutumia kama sehemu ya 
mlo wao wa kila siku jambo ambalo awali 
hawakuwa wakilifanya.

Hali hiyo imekuja kufuatia kuanza kwa 
mavuno ya mboga zenye kurutubisha lishe 
ambazo wanufaika wa mradi huo awali 
walipatiwa mafunzo ya kilimo bora na 
umuhimu wa kutumia mazao yao kama se-
hemu ya lishe.

Miongoni mwa wanufaika hao kutoka 
Shehia ya Kivunge Mkoa wa Kaskazini Un-
guja, Kheri Khamis Ame, alisema awali 
kabla ya mradi huo kuanza hawakuwa na 
utaratibu wa kula kile wanachokilima na 
waliamini wanapaswa kuuza.

Alisema licha ya kuwa mazao yao hay-
akua yakifanya vizuri kutokana na kukosa 
weledi wa njia bora za kilimo, lakini ha-
wakuweza kutumia mboga hizo kama se-
hemu ya chakula chao badala yake waliuza 
na kupata fedha.

Alisema baada ya kupata mafunzo wali-
fahamu umuhimu wa kula mboga na yeye 
kama baba wa familia hivi sasa ameanza 
utaratibu maalumu wa kuhakikisha kina-
cholimwa na kuvunwa kinakwenda nyum-
bani kwanza kabla ya kwenda sokoni.

“Ni mara mbili nakumbuka mke wangu 
alijifungua hospitali na mara zote alikuwa 
na upungufu wa damu baada ya kujifungua 
nina imani changamoto ile sasa itamalizika 
kwa mke wangu kwani amekua mlaji mzuri 
wa mboga baada ya kupatiwa mafunzo 
haya,” alisema.

Naye Mosi Juma Ali mkazi wa Kivunge 
alisema kilimo cha mboga kina faida kubwa 
kwao na walichokikosa awali ni utaalamu 
na namna bora ya kuzitumia mboga hizo.

Alisema baada ya kupata mafunzo ki-
namama wengi wamehamasika na kilimo 
cha mboga ambacho kitapunguza tatizo la 
kinamama wengi hususani wakati wa kuji-
fungua. Vile vile, alisema mauzo ya kilimo 
hicho pia yatawafanya waweze kuweka hak-
iba kama kikundi pia mtu mmoja mmoja na 
kisha kusaidia huduma za kifamilia.

Kwa upande wake ofisa lishe na uhakika 
wa chakula kupitia mradi wa viungo, Wit-
ness Sima William, alisema kuna umuhimu 
mkubwa wa kila binadamu kula mboga 
ikiwezekana hata kila siku.

Alisema mboga ni chakula muhimu 
kwa binadamu na kinasaidia mfumo mzi-
ma wa urutubishaji mwilini pamoja na 
mmeng’enyo wa chakula jambo ambalo ni 
muhimu kwa maisha ya kila siku.

Mtaalamu huyo alisema kuna mambo 
muhimu ya kuzingatia wakati wa uandaaji 
wa mboga kwa kuzingatia uoshaji ili viru-
tubisho muhimu vibaki.

Mradi wa viungo unatekelezwa visiwani 
Zanzibar lengo ni kuwanufaisha zaidi ya 
watu 57,000 kutoka maeneo mbalimbali ya 
Unguja na Pemba na unatekelezwa na Cha-
ma cha Waandishi wa Habari Wanawake 
Tanzania (TAMWA), Zanzibar, taasisi inayo-
jishughulisha kusaidia maendeleo ya watu 
(PDF), pamoja na taasisi inayojishughulisha 
na utunzaji wa misitu Pemba (CFP), chini ya 
ufadhili wa Umoja wa Ulaya.

Othman ataka maslahi ya walimu kuzingatiwa
Na Rahma Suleiman,             
ZANZIBAR

M
AKAMU wa Kwanza 
wa Rais wa Zan-
zibar, Othman 
Masoud Othman, 

ameutaka uongozi wa Wizara 
ya Elimu na Mafunzo ya Amali 
Zanzibar kuzingatia maslahi 
na thamani ya walimu katika 
utekelezaji wa majukumu yao 
kwa lengo la kukuza ubora ka-
tika sekta ya elimu nchini.

Othman aliyasema hayo ka-
tika hafla ya uwekaji wa jiwe la 
msingi katika ujenzi wa madara-
sa mapya katika Shule ya Mtoni 
Kidatu, Wilaya ya Magharibi ‘A’ 
Unguja.

Alisema watakapowekewa 
walimu mazingira mazuri ya 

kazi pamoja na kuthaminiwa ka-
tika kupata huduma za kijamii, 
kutawafanya kuwa na hamasa 
na kufanyakazi kwa bidii.

Makamu wa kwanza huyo 
alisema walimu wamekuwa 
wakipata changamoto mbal-
imbali katika utekelezaji wa 
kazi zao, kuwajengea mazingira 
wezeshi ya kielimu na hata ka-
tika upatikanaji wa huduma za 
kijamii kutawapa uwezo wa ku-
fanya kazi zao kwa ari.

“Hapo zamani mtu aliyekuwa 
na heshima kubwa katika kijiji ni 
mwalimu. hivyo serikali hatuna 
budi kuhakikisha tunamrudisha 
mwalimu kuwa mtu mwenye 
heshima na hadhi katika jamii,” 
alisema Othman.

Aliipongeza kamati ya wazee 
wa shule hiyo pamoja na wadau 

wengine wa elimu kwa juhudi 
zao kubwa walizozichukua ka-
tika kuhakikisha jengo hilo lina-
malizika pamoja na kuwaomba 
kuendelea kushirikiana na 
serikali kuongeza nguvu       na 
kuboresha miundombinu    
mbalimbali ya elimu nchini.

Aliahidi kuzifanyia kazi 
changamoto mbalimbali ka-
tika maeneo     hayo kwa lengo 
la kukuza  maendeleo ya wa-
nanchi.

Naye Waziri wa Elimu na 
Mafunzo ya Amali Zanzibar, 
Simai Mohammed Said, alise-
ma wizara bado inaendelea 
kutafuta fursa mbalimbali katika 
kuhakikisha matatizo yanayoi-
kumba sekta ya elimu nchini 
yanamalizika pamoja na ku-
waomba wazee kutenga muda 

wa kuwashughulikia watoto wao 
katika masomo ili kukuza ufaulu 
nchini.

Akiwasilisha taarifa ya ujenzi 
wa shule hiyo, mjumbe wa 
kamati ya ujenzi, Juma Shaame 
Khamis, aliiomba serikali kuwa-
saidia kumalizia hatua iliyobaki 
ikiwamo utiaji wa plasta, sakafu 
na madirisha.

Aliiomba serikali kuwajengea 
jengo jingine litakalowasaidia 
wanafunzi wa sekondari am-
bao kwa sasa wanalazimika ku-
tumia madarasa ya wanafunzi 
wa msingi kutokana na tatizo la 
uhaba wa madarasa    linaloika-
bili shule hiyo.

Jumla ya Sh. milioni 23 zime-
tumika katika ujenzi wa jengo 
jipya la shule hiyo yenye madar-
asa sita na ofisi mbili za walimu.

Matatani tuhuma za kukiuka amri ya mahakama
Na Mwandishi Wetu,        
ZANZIBAR

WATU wawili wamefikishwa 
Kituo cha Polisi Mazizini Mkoa 
wa Mjini Magharibi Unguja kwa 
tuhuma za kukiuka amri ya Ma-
hakama ya kuzuia ujenzi wa 
nyumba katika eneo la Mazizini 
akiwamo Mhandisi Hawa Said 
Natepe.

Amri ya kuzuia ujenzi wa 
nyumba ilitolewa na Jaji wa 
Mahakama Kuu Zanzibar, Ra-
bia Hussen Mohamed, kufuatia 
kesi namba nane iliyofunguliwa 
dhidi ya Mwanasheria Mkuu wa 
Zanzibar na Waziri wa Ardhi 
Maji, Nyumba na Nishati mwaka 
2020.

Watu hao walifikishwa kituo 
cha polisi baada ya kukamatwa 
wakiendelea na ujenzi wa ny-
umba licha ya mahakama kutoa 
amri ya kusitisha ujenzi mpaka 
kesi ya itakapomalizika na ku-

tolewa hukumu yake.
“Tulipokea taarifa za ku-

fanyika kwa ujenzi kutoka kwa 
raia mwema baada ya kupita na 
kuona ukifanyika na kutupigia 
simu na baada ya kufika tukaku-
ta ujenzi umefika hatua kubwa 
na kuchukua hatua za kuripoti 
Polisi Mazizini,” alisema Kasesa 
Maganga Kasesa, msemaji wa fa-
milia ya Issa Ali Issa.

Kasesa alisema kitendo cha 
kufanyika ujenzi licha ya Ma-
hakama Kuu kutoa amri ya kusi-
tisha ujenzi ni kwenda kinyume 
na misingi ya utawala wa sheria 
na kudharau amri halali ya Ma-
hakama Kuu Zanzibar.

Alisema walilazimika kufun-
gua kesi baada ya Januari 17, 
mwaka 2018 kupokea barua 
ya indhari ya kufutwa hatia ya 
matumizi ya ardhi katika ki-
wanja namba 475 na 476 kutoka 
kwa aliyekuwa Waziri wa Ardhi, 
Maji, Nyumba na Nishati, Salama 

Aboud Talib na kupewa mmiliki 
mpya Mudrik Mussa kwa mu-
jibu wa hatimiliki namba 369 ya 
mwaka 2020.

Kwa upande wake Sheha wa 
Shehia ya Mazizini, Hassan Mo-
hamed  Mataka, alisema hakuna 
amri yoyote ya mahakama ya 
kuruhusu kuendelea kufanyika 
kwa ujenzi tangu kutolewa amri 
ya kuzuia kufanyika mpaka kesi 
itakapomalizika na kutolewa 
kwa hukumu.

“Mimi mpaka sasa sijapokea 
barua ya kuruhusu kuendelea 
kufanyika ujenzi kutoka ma-
hakamani zaidi ya barua nili-
yopokea ya kuzuia kufanyika 
kwa         ujenzi mpaka kesi 
itakapo malizika na kutolewa 
hukumu yake,” alisema Sheha 
Mataka.

Hata hivyo, alipoulizwa 
Mhandisi Hawa kuhusu sakata 
hilo, alisema yeye sio msemaji, 
kampuni inayosimamia ujenzi 

wa nyumba hiyo na kutaka 
watafutwe wahusika.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa 
Mjini Magharibi Unguja, Awa-
dhi Juma Haji, alisema bado 
hajapokea tukio hilo la kuvun-
jwa amri ya mahakama, lakini 
alisema ni kosa kwa mujibu wa 
sheria kuvunja amri halali ya 
mahakama.

Haji alisema kwa mujibu wa 
mihimili mitatu ya dola hakuna 
mamlaka yoyote yenye uwezo 
wa kuingilia uamuzi wa mahaka-
ma na kuwataka wananchi ku-
jiepusha na vitendo vya uvunjaji 
wa sheria.

Issa Ali Issa, aliamua kufun-
gua kesi mahakamani baada ya 
malalamiko yake ya kufutiwa 
hatimiliki na aliyekuwa Waziri 
wa Ardhi, Salama Aboud Talib, 
kutofanyiwa kazi na Ofisi ya 
Makamu wa Pili wa Rais tangu 
kuwasilishwa Machi 6, mwaka 
2018

Baadhi ya 
kinamama 
wa 
Shehia ya 
Kivunge 
Mkoa wa 
Kaskazini 
Unguja 
wakivuna 
mboga 
wal-
izopanda 
baada ya 
kupatiwa 
mafunzo 
kupitia 
mradi wa 
viungo 
uliofa-
dhiliwa na 
Umoja 
wa Ulaya. 
PICHA: 
RAHMA 
SULEI-
MAN
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Happy Severine, BUSEGA

MKUU wa Wilaya ya 
Busega, Gabriel Zakaria, 
amewataka viongozi wa 
vijiji, watendaji, viongozi 
wa vyama vya ushirika vya 
msingi (AMCOS) na maofisa 
ugani kuhamasisha wakulima 
wa zao la pamba walime kil-
imo chenye tija ili kuongeza 
uzalishaji wa zao hilo.

Zakaria alisema hayo 
jana alipokuwa akipokea 
majumuisho ya uzinduzi 
wa kampeni ya kitaifa ya 
uongezaji tija zao la pamba 
katika uzinduzi uliofanyika 
katika Wilaya ya Busega.

Vijiji 23 vinatarajiwa 
kufikiwa na wahamasishaji 
kutoka Bodi ya Pamba.

Awali  akitoa majumuisho 
ya kampeni hiyo katika 
Wilaya ya Busega,  balozi wa 
zao la pamba kitaifa, Aggrey 
Mwanri, alisema walikutana 
na kero kwa baadhi ya vijiji 
kukosa  watendaji na ku-
sababisha kushindwa ku-
somewa taarifa za mapato.

Mwanri alisema ili kufikia 
lengo la uzalishaji wenye 
tija, ni vyema wakulima 
wakazingatia elimu kwa ku-
tumia kipimo cha CM 60 kwa 
CM 30, matumizi ya samadi 
na namna bora ya upuliziaji 
wa dawa katika mashamba 
yao.

Naye Ofisa Kilimo Mkoa 
wa Simiyu, Kija Kayenze, 
alisema kampeni hii ya uha-
masishaji na uongezaji tija 
katika zao la pamba mkoani 
humo.

Aidha, Ofisa Mtendaji wa 
Kijiji cha Rukungu Kata ya 
Lamadi,  Regina Kamongo,  
aliahidi kuwa kijiji chake 
kinafikia lengo la kuzalisha 
tani 200 kwa kutumia kipimo 
cha  CM 60 kwa CM 30. 

 Akifunga semina hiyo 
mkuu huyo wa wilaya alise-
ma ni jukumu la kila ofisa 
kilimo kufika kwa wakulima, 
na kwamba  vijiji vitano 
vitakavyoongoza kwa uzal-
ishaji wa zao hilo  vitapa-
tiwa tuzo katika msimu ujao.

DC apigia 
debe kilimo 
cha pamba Na Joctan Ngelly, GEITA

HUKUMU dhidi ya Kaimu 
Mkuu wa Idara ya Maji, Mhandi-
si Rahel Buliba (38), anayedaiwa 
kupokea rushwa ya Sh. milioni 
75 iliyoshindikana kutolewa ku-
tokana na mtuhumiwa kuangua 
kilio mahakamani sasa itatole-
wa Agosti 13, mwaka huu, katika 
Mahakama ya Wilaya ya Geita.

Baliba alikuwa akifanyakazi 
katika Halmashauri ya Geita na 
kesi yake ilishindwa kuendelea 
kwa upande wa Jamuhuri ku-
muhoji, kutokana na kuangua 
kilio alipoulizwa kuhusu mzazi 
mwenzake ambaye inadaiwa 
akaunti yake ilitumika kupiti-
sha fedha hizo. 

Kesi hiyo inasikilizwa na 
Hakimu Mkazi Mfawidhi wa Ma-
hakama hiyo, Samuel Maweda, 
ililetwa mahakamani kwa ajili 
ya upande wa Jamhuri kuende-
lea kumuuliza maswali mshtak-

iwa huyo.
Mshtakiwa huyo alikuwa 

akitetewa na Wakili wa Ku-
jitegemea, Penina Mashimba 
na upande wa Jamhuri ukion-
gozwa na Wakili Kiongozi wa   
Taasisi ya Kuzuia na Kupam-
bana na Rushwa (TAKUKURU) 
Mkoa wa Geita, Kelvin Murusuri 
na Wakili wa Serikali, Daniel 
Masambu.

Mahojiano ya wakili Masam-
bu na mshtakiwa yalikuwa 
kama ifuatavyo;

Wakili: Mara ya kwanza uli-
kuwa umeshtakiwa na wenzako 
wawili?

Shahidi: Ndiyo.
Wakili: Wote kwa pamoja na 

wenzako wawili mlishtakiwa 
kwa makosa ya rushwa?

Shahidi: Ndiyo.
Wakili: Wenzako wawili wa-

likiri makosa ya rushwa?
Shahidi: Mimi sifahamu 

kama walikiri makosa.

Wakili: Nitakuwa sawa sawa 
kwamba washtakiwa wenzako 
wawili walikiri makosa yao?

Shahidi: Utakuwa sawa 
sawa.

Mahojiano kati ya Wakili 
Mashimba na mshtakiwa yali-
kuwa kama ifuatavyo; 

Wakili: Barua ya kuongeza 
mradi wa kusambaza mabomba 
ya maji aliandika nani?

Shahidi: Mkurugenzi.
Wakili: Barua ukishaandika 

huwa unaipeleka wapi?
Shahidi: Kwa Mkurugenzi 

anaipitia kisha anaisaini.
Wakili: Fedha za rushwa zil-

ingizwa lini benki?
Shahidi: Ni tarehe 13/3/2014. 
Wakili: Mawasiliano ya 

mume wako Edes na watu wen-
gine yako vipi?

Shahidi: Mimi sifahamu.
Mshtakiwa huyo na wengine 

wawili wanakabiliwa na   ma-
kosa tisa ya uhujumu uchumi 

na rushwa ya Sh. milioni 75 za 
mradi wa maji wa vijiji viwili 
ambavyo ni Chikobe na Nyam-
tukuza.

Washtakiwa Edes Joseph 
na Frasinci Nyenge walikiri 
makosa yao yote na kuhuku-
miwa kwenda jela miaka 4 au 
kulipa faini ya Sh. milioni 75 na 
washtakiwa hao kwa pamoja 
walilipa faini na kuachiwa huru.

Awali, hati ya mashtaka iliyo-
wasilishwa mahakamani humo 
ilidaiwa kuwa mtuhumiwa 
huyo na wenzake walitenda 
makosa hayo Machi na Okto-
ba mwaka 2014 kwa kupokea 
rushwa ya Sh. milioni 75 kupi-
tia kwenye  akaunti ya mzazi 
mwenzake, Edes Joseph kutoka 
kwa mkandarasi, Francis  Ny-
enge ili apate kuongezewa 
muda wa mkataba wa kusam-
baza mabomba ya maji katika 
mradi huo.

Hukumu mhandisi aliyeangua
kilio kortini Agosti 13

Watoto wakifurahia kwa kutembea ufukweni mwa Bahari ya Hindi wakiwa kwenye farasi juzi, kwenye ufukwe wa Coco, jijini Dar es Salaam. 
PICHA: SABATO KASIKA

EWURA yapewa jukumu bomba la mafuta
Na Restuta Damian, MISSENYI

WAZIRI wa Nishati, Medard 
Kalemani,  ameitaka Mamlaka ya 
Udhibiti wa Nishati na Maji  (EWU-
RA) kusambaza ofisi kwenye mae-
neo ambayo miradi ya serikali  in-
atekelezwa ili kusaidia kampuni 
za ndani kupata usajili wenye 
kuzitambua na kupewa  nafasi za 
ushiriki wa kazi zinazotolewa.

Kauli hiyo ilitolewa jana ka-
tika  kikao na wadau wa  mradi 
wa ujenzi wa bomba la mafuta 
ghafi la Afrika Mashariki (EACOP) 
kilichofanyika wilayani Misseny 
mkoani Kagera, ambayo ni wilaya 
itakayopitiwa na bomba hilo liki-
tokea Hoima nchini Uganda hadi 
Tanga kupita mikoa nane nchini.

Kalemani alisema, shughuli za 
mradi wa bomba la mafuta zinat-
arajia kuanza baada ya kukamili-
sha zoezi la fidia kwa wananchi 
walioguswa kwenye maeneo yao  
na ushiriki wa kampuni za ndani 
za kitanzania kupatiwa fursa zaidi

“Hapa tu nisisitize EWURA 
toeni usajili wa kampuni za ndani 
tena za kitanzania zitambuliwe 
na zipewe nafasi na ushiriki wa 
kazi zitakazokuwa zikifanyika 
wakati wa utekelezaji wa mradi 
wa mafuta ghafi, kwani ukianga-
lia ndani ya mikoa minane bomba 
linapita,” alisema Kalemani.

Aidha, alisema ajira mbalimbali 
zitatolewa na Watanzania zaidi 
ya10,000 watapata fursa ya  ush-
iriki, na kwamba  kampuni zaidi 

ya 300 zimepatiwa usajiri wa 
EWURA ili kupatiwa kazi.

Alisema, katika makubaliano  
ya  mkataba wa manufaa ya mradi 
huo bkati ya Tanzania na Uganda , 
zilipeana asilimia 15 kwa kila nchi 
na serikali kutoa mchango wa Sh. 
bilioni 259.96 ambayo ni sehemu 
ya ushiriki wa ujenzi wa mradi 
huo.

Alisema ujenzi utatekelezwa 
kwa muda wa miaka mitatu  
baada ya ulipaji wa fidia, hivyo 
kazi kuukamilika mwaka2024.

Mkurungenzi Mkuu wa Shirika 
la Maendeleo ya Petroli (TPDC), 
Dk. James Matarajio, alisema hadi 
Juni mwaka huu, fidia kwa wa-
nanchi ilianza kutolewa kwenye 
mikoa inayopitiwa na bomba hilo.

Alisema mikoa ya Kagera, Gei-
ta, Shinyanga, Tabora, Singida, 
Dodoma, Manyara na Tanga hadi 
kufikia mwishoni wa mwezi Julai 
mwaka huu, zoezi la ulipaji fidia 
utakuwa umekamilika.

Mwakilishi wa EWURA, Ken-
neth Kaganga, alisema katika 
kusajili kampuni kuna vigezo  vya 
sifa ya mzawa ambavyo vitaangal-
iwa na Mamlaka kupitia Kampuni 
ya Usajili wa Leseni na Biashara 
(BRELA).

Aliongeza sajili  za kampuni za 
umeme, ujenzi, huduma za logis-
tic na usafirishaji, vyakula, mara-
dhi, fedha  na bima umeshafanyi-
ka na kuongeza fursa za upataji 
nafasi za kazi kupitia udhibiti wa 
mamlaka za serikali.

awali  akitoa majumuisho 
ya kampeni hiyo katika 
Wilaya ya busega,  balozi 
wa zao la pamba kitaifa, 
aggrey Mwanri, alisema 
walikutana na kero kwa 
baadhi ya vijiji kukosa  
watendaji na kusababisha 
kushindwa kusomewa 
taarifa za mapato.
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Vatican City, ITALIA 

WIKI mbili baada ya Papa 
Francis kufanyiwa upasuaji wa 
utumbo mkubwa, amerejea ka-
tika shughuli zake na kuonekana 
hadharani kuwasalimu waumini 
wake.

Waamini wake walimpungia 
mkono na kuinua bendera za 
taifa baada ya kumwona Papa 
Francis jana.

“Ndugu zangu, dada na kaka, ni 
siku njema,” Papa Francis alise-
ma huku akitabasamu kwenye 
eneo lililojaa umati la St. Peter.

Papa Francis alilazwa kwenye 
Hospitali ya Kikatoliki iliyopo 
mjini Roma, Vatican City katika 
Hospitali ya Gemelli, Roma kwa 
upasuaji wiki chache zilizopita, 
uliopangwa awali akiwa na dalili 
ya ugonjwa wa ‘colon diverticu-
lum stenosis’.

Kiongozi huyo wa kiroho 
mwenye umri wa miaka 84 ku-
fanyiwa upasuaji huo ni mara ya 
kwanza tangu achaguliwe kuwa 
Papa mwaka 2013.

   AP

Papa Francis 
asalimia 
waumini 
wake baada 
ya siku 14 
upasuaji

North Rhine-Westphalia, 
UJERUMANI

VIFO vinazidi kuongezeka 
wakati Ujerumani ikitafakari 
uharibifu uliosababishwa na 
mafuriko. 

Rais wa Ujerumani Frank-Wal-
ter Steinmeier, aliwatembelea 
waathiriwa wa mafuriko hayo.

Rais Frank-Walter Steinmeier, 
ametembelea Jimbo la North 
Rhine-Westphalia ambalo lime-
athirika zaidi na mafuriko. 

Alisema baada ya mkutano na 
waokoaji katika mji wa Erftstadt 

watu wengi wamepoteza kila 
kitu walichokuwa nacho kwenye 
maisha yao, ikiwamo nyumba na 
vitu vingine.

Zaidi ya watu 140 wamekufa 
katika eneo la Magharibi mwa 
Ujerumani, huku vifo zaidi vikiri-
potiwa barani Ulaya kote.

Watu wengine 670 wameje-
ruhiwa katika mafuriko hayo, 
taarifa ya polisi ilisema watu 
wengi bado hawajulikani walipo.

Serikali ya Ujerumani, ili-
wapeleka wanajeshi 850 kusaid-
ia katika maafa hayo yaliyotokea. 

Kansela Angela Merkel, 

atatembelea maeneo yaliyo-
kumbwa na mafuriko ili kujio-
nea uharibifu na kukutana na 
waathiriwa, baada ya siku kad-
haa za mvua kubwa zilizonye-
sha katika maeneo ya Ulaya Ma-
gharibi. Merkel alikwenda katika 
kijiji cha Schuld katika Jimbo la 
Rhineland-Palatinate, mojawapo 
ya maeneo mawili yaliyoathirika 
zaidi Magharibi mwa Ujerumani.

Mkoa wa Upper Bavaria, am-
bao uko katika Jimbo la Kusini 
mwa Ujerumani, pia unashuhu-
dia hali za dharura. 

Wazimamoto wamepelekwa 

katika eneo hilo kukabiliana na 
barabara zilizojaa maji na mapo-
romoko ya ardhi katika mkoa 
huo.

Wakati maji ya mafuriko ya-
naendelea kupungua sehemu 
nyingi zilizoathiriwa zimeweza 
kufikiwa na hivyo kujionea ki-
wango cha uharibifu kilicho-
tokea.

Waziri wa Fedha wa Uje-
rumani, Olaf Scholz, pamoja 
na Waziri wa Uchumi Peter Alt-
maier, wameahidi msaada kwa 
waathirika wa mafuriko hayo.

  DW

Mafuriko Ujerumani yaongeza idadi ya vifo

Daraja lililoharibiwa eneo la Ahrweiler, Magharibi mwa Ujerumani kutokana na mvua kubwa zilizosababisha mafuriko nchini humo na eneo 
la Ulaya. Hadi jana vifo takribani 180 viliripotiwa nchi kadhaa za Ulaya. PICHA: AP

Kampala, UGANDA

WIZARA ya Ulinzi Uganda, imesema mwa-
najeshi mmoja ni miongoni mwa watu saba 
waliouawa baada ya kutokea kwa mapigano 
kati ya wanajeshi na watu wenye silaha, mpa-
ka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo 
(DRC).

Msemaji wa Jeshi la Uganda, Brigedia Fla-
via Byekwaso, ameliambia Shirika la Habari 
la Ufaransa AFP kwamba, watu wenye silaha 

wapatao 20, waliojifanya wafanyakazi wa 
misitu, waliwashambulia wanajeshi wa Ugan-
da katika msitu wa Zeu, katika mpaka wa nchi 
hizo mbili.

Ilibainika, miongoni mwa watu hao wenye 
silaha, sita walikuwa kutoka kabila la Lendu 
na wengine wanne wamekamatwa.

Jeshi la Uganda lilisema mbali na kum-
poteza ofisa wake mmoja, katika mapambano 
hayo ya siku ya Ijumaa wiki iliyopita, maofisa 
wake watatu, walijeruhiwa na kukimbizwa ji-

jini Kampala kupata matibabu.
Machi, mwaka huu, watu wenye silaha ku-

toka DRC waliwateka wavuvi 16 kutoka Ugan-
da katika Ziwa Albert.

Mwezi Aprili mwaka jana, wanajeshi wa 
Uganda, waliwaua wanajeshi watatu wa DRC 
waliodaiwa kuvuka mpaka na kuingia Ugan-
da na kuanza kuwashambulia wakazi wanaoi-
shi karibu na Ziwa Albert, ambalo lina hifadhi 
ya  mafuta.

RFI

7 wauawa Uganda 
mpakani mwa DRC

Tangi la mafuta lalipuka, laua 13
Kisumu, KENYA

WATU 13 wamefariki dunia baada ya tangi 
la mafuta ya petroli kulipuka, Magharibi mwa 
Kenya, usiku wa kuamkia jana.

Ajali hiyo imeripotiwa kutokea wakati dere-
va alipojaribu kupishana na lori lingine katika 
barabara ya Kisumu na Busia.

Watu hao walikimbilia eneo la tukio waki-
wa na madumu ya kujimiminia mafuta wakati 
lori hilo lilipopinduka, ghafla likawaka moto.

Watu wapatao 11 wakiwamo watoto, wapo 

hospitalini wakiwa na hali mbaya baada ya 
kuungua.

Iliwachukua saa mbili kwa kikosi cha zi-
mamoto kufika katika eneo la tukio karibu na 
mji wa Malanga katika kaunti ya Siaya, kilo-
mita 315 Kaskazini-Magharibi mwa mji mkuu 
wa Nairobi.

“Hatukuweza kupata kituo za kuzima moto 
kaunti ya Siaya kwa kuwa ni Nairobi,” ofisa 
polisi Moreso Chacha alisema.

“Vikosi wa kuzima moto vilitokea katika 
kaunti za jirani.”

Lori lilikuwa limebeba maziwa kutoka Bu-
sia, karibu na mpaka wa Uganda kuelekea Ki-
sumu, wakati lilipogongana na lori la mafuta 
lililokuwa linaelekea eneo tofauti, kamanda 
wa polisi alisema.

Ajali za barabarani si jambo geni katika 
mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo malori 
na magari mengine yanapogongana kutokana 
sababu mbalimbali ikiwamo ya mwendokasi.

Watu wapatao 3,000 hufariki kutokana na 
ajali za barabarani, kila mwaka, Kenya.

   BBC

Mjane 
wa Rais 
Haiti arudi 
nyumbani 
Port-au-Prince, HAITI

MJANE wa Rais aliyeuawa 
Haiti Jovenel Moise, Martine 
amerudi nyumbani baada ya 
kutibiwa majeraha aliyoya-
pata katika shambulio. 

Waziri wa Mawasiliano 
wa Serikali Frantz Exantus, 
kupitia mtandao wa twitter 
aliandika kwamba Martine 
Moise, alipokelewa katika 
uwanja wa ndege wa Port-
au-Prince na Waziri Mkuu wa 
mpito Claude Joseph. 

Martine alilazwa katika 
Hospitali ya Miami, Florida, 
Marekani kwa siku 10 baada 
ya kushambuliwa pamoja na 
mumewe nyumbani kwao, 
Rais aliuawa kwa kupigwa 
risasi, Julai 7, mwaka huu. 

Mazishi ya kiongozi huyo 
yanatarajiwa kufanyika Julai 
23, mwaka huu, Cap-Haitien, 
jiji la kihistoria, Kaskazini 
mwa Haiti, ambalo limeathiri-
ka vibaya na machafuko tangu 
kuuawa kwa Moise.

   DW
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CASABLANCA, Morocco

AL Ahly imeweka historia ya kuwa klabu 
ya kwanza barani Afrika kutwaa taji la Ligi 
ya Mabingwa Afrika mara 10.

Hiyo ni baada ya ushindi wa mabao 3-0 
walioupata Al Ahly juzi usiku dhidi ya Kaiz-
er Chiefs kwenye mechi ya fainali ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika iliyopigwa Dimba la Mo-
hammed V nchini Morocco.

Ahly na Kaizer ziliingia hatua ya fainali 
baada ya kuzitoa Esperance ya Tunisia na 
Wydad Casablanca ya Morroco.

Katika mchezo wa juzi, dakika 45 za kip-
indi cha kwanza zilikuwa bora zaidi kwa 
timu zote mbili kucheza kwa nidhamu kub-

wa ya kujilinda.
Lakini Kaizer walipata pigo baada ya 

mchezaji wake, Happy Mashiane kupata 
kadi nyekundu kwa kucheza faulo kabla ya 
timu hizo kwenda mapumziko.

Kipindi cha pili kilirejea kwa Ahly ku-
tumia vyema fursa ya Kaizer kuwa pungufu 
uwanjani na kufanikiwa kufunga mabao 
matatu yaliyowapa taji la 10 katika fainali 14 
walizocheza.

Mabao hayo ya Ahly yalipatikana kupitia 
kwa Mohamed Sherif aliyefunga dakika ya 
53, Mohamed Afsha dakika ya 64 na Amr 
El Solia aliyegongelea msumari wa mwisho 
dakika ya 74.

Cannavaro:
ROME, Italia 

GIANLUIGI Donnarumma ni mshindi wa Euro 
2020 na Italia na atakuwa golikipa bora duniani kwa 
miaka 10 hadi 15 ijayo, kwa mujibu wa Fabio Canna-
varo.

Nyota huyo mwenye umri wa miaka 22 alitajwa 
kuwa mchezaji bora wa mashindano ya Euro 2020 
baada ya kuibuka shujaa kwenye changamoto ya 
mikwaju ya penalti dhidi ya England kwenye fainali 
pale katika dimba la Wembley.

Donnarumma aliokoa penalti za Jadon Sancho na 
Bukayo Saka, baada ya Marcus Rashford kugonga 
mwamba, wakati Italia ikimaliza ukame wa miaka 53 
ya kusubiri kulitwaa taji la Ulaya kwa mara ya pili.

Gwiji wa Italia, Cannavaro anaamini Donnarumma 
amejipambanua mwenyewe kwa kiwango alichokio-
nyesha kwenye mashindano ya Euro 2020 na anata-
rajia kwamba atang’ara zaidi kwa kipindi cha muon-
go mmoja ujao. 

“Donnarumma ni bingwa halisi kwa kikosi hiki cha 
Azzurri,” alisema Cannavaro akiiambia Tuttosport. 
“Sishangazwi na hilo, kabla ya Euro, watu walidhani 
ni golikipa wa kawaida. 

“Ameonyesha kiwango cha hali ya juu na sina wasi-
wasi na Gigio. Kwa umri wake wa miaka 22 atakuwa 
golikipa bora kwa miaka 10 hadi 15 ijayo.”

Donnarumma alicheza dakika nyingi zaidi kwe-
nye Euro 2020 kuliko mchezaji yoyote (719), akikosa 
mchezo wa makundi wakati Italia ikishinda dhidi ya 
Wales.

Baada ya kung’ara na kikosi hicho, kipa huyo ki-
jana alikamilisha usajili wa kujiunga na Paris Saint-
Germain akitokea AC Milan, ambako atashindana na 
Keylor Navas.

“Angalau tutamshuhudia kwa muda mrefu zaidi 
kwenye timu yetu ya taifa,” aliongeza kusema Can-
navaro.

Donnarumma atakuwa bora miaka 15

al ahly yabeba taji la 10 afrika

arteta asema sura 
mpya zinatua arsenal

LONDON, England 

MIKEL Arteta amethibitisha 
kwamba, Arsenal wapo kwenye 
nafasi ya kusajili sura mpya baada 
ya timu yake kutoka sare ya 2-2 na 
Rangers kwenye mchezo wa kirafi-
ki wa maandalizi ya msimu mpya.

Nuno Tavares, ambaye alisajil-
iwa kutoka Benfica, alifunga bao 
lake la kwanza akiichezea kwa 
mara ya kwanza Arsenal, na strai-
ka Eddie Nketiah pia alifunga.

Arsenal wanatajwa kukaribia 
kumsajili mlinzi wa kati, Ben White 
kutoka Brighton and Hove Albion 
kwa ada ya pauni milioni 50, waka-
ti Arteta akiangalia uwezekano wa 
kuimarisha safu yake ya ulinzi.

Tangazo la usaili huo lilitolewa 
wakati Arsenal ikiwa inajiandaa kwen-
da nchini Marekani kuweka kambi 
pale Florida, ingawa imeripotiwa 
kwamba, White kwa sasa yupo likizo.

“Tutakuwa na sura mpya zitaka-
zokuja hivi karibuni, kila kitu kinak-
wenda sawa,” alisema Arteta baada 
ya timu yake kupata sare hiyo kule 
Glasgow.

“Timu itakuwa na sura nyingi na 
pengine zingine zenye majina makub-
wa, hivyo tunaamini timu itakuwa ka-
tika kiwango cha kuvutia kabisa.”

Aidha Arteta alionyesha kuri-
dhishwa na kiwango cha Arsenal kwe-
nye mchezo huo wa Jumamosi, lakini 
alidokeza kutofurahishwa na namna 
walivyoruhusu mabao ya Rangers.

***

***

Mwisho.

***

Mwisho. 
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TURIN, Italia 

JUVENTUS imethibitisha kiungo wake, Arthur ata-
kosa mwanzo wa msimu wa Serie A baada ya kufany-
iwa upasuaji wa goti.

Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil anatarajiwa 
kuwa nje ya dimba kwa wiki chache za mwanzo 
wakati Juve wakianza kampeni ya kurudisha taji la 
Scudetto lililotwaliwa na Inter Milan msimu uliopita.

Juventus wataanza msimu mpya ugenini dhidi ya 
Udinese, Agosti 22.

Nyota huyo alitua Juve akitokea Barcelona Juni 
2020 – dili ambalo lilimhusisha Miralem Pjanic kwen-
da upande mwingine na Arthur amecheza mechi 32 
kwenye mashindano yote katika msimu wake wa 
kwanza na Bianconeri hao.

Kiungo huyo wa kati alifunga bao lake la kwanza 
kwa klabu hiyo wakati wa ushindi wa 2-0 dhidi ya Bo-
logna, Januari.

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 aliumia 
goti wakati kikosi chake kikicheza na Atalanta, lakini 
aliamua kusubiri kufanyiwa operesheni hadi msimu 
umalizike.

Na sasa klabu hiyo imethibitisha kupitia kwenye 
tovuti yao rasmi kuwa operesheni hiyo imefanikiwa 
na anaweza kukaa nje kwa miezi mitatu.

Juventus msimu unaokuja watakuwa chini ya ko-
cha, Massimiliano Allegri, ambaye amerudi baada ya 
kuiongoza timu hiyo kwenye ushindi wa Scudettos 
mara tano mfululizo na fainali mbili za Ligi ya ma-
bingwa Ulaya, mwaka 2014 na 2019.

LONDON, England 

RAUL Jimenez amerudi kuichezea 
Wolves baada ya kuwa nje ya dimba 
kwa muda mrefu wakati fowadi huyo 
wa Mexico alipoanza katika mchezo wa 
Jumamosi wa kirafiki dhidi ya Crewe 
Alexandra.

Jimenez amekuwa nje ya dimba 
tangu alipoumia kichwa alipogongana 
na mlinzi wa Arsenal, David Luiz, No-
vemba mwaka jana.

Mchezaji huyo wa zamani wa Ben-
fica mwenye umri wa miaka 30 alirudi 
kuanza mazoezi Mei mwaka huu, miezi 
sita baada ya kufanyiwa upasuaji wa 
kichwa.

Alibainishwa kwamba yupo tayati 
kurudi uwanjani dhidi ya Crewe, aki-
anza kwenye kikosi cha kwanza cha 
Wolves ukiwa ni mchezo wa kwanza 
chini ya kocha mpya, Bruno Lage.

Jimenez amekuwa na kiwango cha 
kuvutia sana kwa Wolves tangu wali-
popanda daraja kuja kwenye Ligi Kuu 
ya England, akifunga mabao 30 katika 
mashindano yote katika misimu yake 
miwili ya kwanza na klabu hiyo.

Alifunga mabao manne katika msimu 
wa 2020-21 kabla ya kuumia pale kwe-
nye dimba la Emirates.

Arthur Jimenez 
arudi rasmi 
dimbani

MANCHESTER, England 

MANCHESTER United im-
efikia makubaliano ya ma-
slahi binafsi na wawakilishi 
wa mlinzi wa Real Madrid, 
Raphael Varane.

Mara makubaliano ya 
mwisho yatakapofikiwa, ita-
wawezesha United kukamili-
sha kwa haraka makubaliano 
ya ada na Real Madrid kwa 
ajili ya kumsajili nyota huyo 
wa kimataifa wa Ufaransa 
kwenye kikosi chao.

Man United wanapambana 
kuhakikisha wanakamilisha 
usajili wa mchezaji huyo kip-
indi hiki cha majira ya joto 
kwa ajili ya kuimarisha kikosi 
chao.

Varane mwenye umri wa 
miaka 28 ameonyesha nia ya 
kutaka kuondoka pale Real 
Madrid ambako mkataba 
wake wa sasa unafikia tamati 
msimu ujao wa kipindi cha 

majira ya joto.
Varane amejiimarisha yeye 

mwenyewe kama mmoja wa 
walinzi bora zaidi tangu al-
ipojiunga na Real Madrid aki-
tokea klabu ya Lens ya nchini 
Ufaransa kipindi cha majira 
ya joto mwaka 2011.

Ameichezea klabu hiyo 
jumla ya mechi 350 kwenye 
mashindano yote na pia ak-
icheza mara 79 kwa Timu ya 
Taifa ya Ufaransa akiisaidia 
kubeba taji la Dunia mwaka 
2018 na alianza katika mechi 
zote nne kwenye mashinda-
no ya Euro 2020 kabla ya kut-
upwa nje na Uswisi.

Na sasa kwa mujibu wa 
ripoti ya Daily Mail, Var-
ane ameshakubaliana na 
mashetani wekundu hao am-
bao sasa wakati wowote wa-
naweza kutuma ofa ya kum-
sajili ili akakipige pale katika 
dimba la Old Trafford.

Varane, man United 
wakubaliana

afanyiwa operesheni ya goti
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chelsea yamtaka lewandowski
CHELSEA itaangalia uwezekano wa kumsajili 

straika wa Poland, Robert Lewandowski kutoka 
Bayern Munich kwa kiasi cha pauni milioni 50 
– ingawa mabingwa hao wa Ujerumani wana-
taka mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 
kuongeza mkataba wake, ambapo wa sasa una-
malizika mwaka 2023. (Sun)

alisson kuongeza mkataba
GOLIKIPA wa Liverpool, Alisson raia wa Brazil 

mwenye umri wa miaka 28, anakaribia kusaini 
mkataba mpya wa muda mrefu. (Mirror)

arsenal wamtaka lokonga
ARSENAL inamatumaini ya kukamilisha usajili 

wa pauni milioni 18 kumchukua kiungo wa An-
derlecht, Albert Sambi Lokonga mwenye umri wa 
miaka 23. (Mail)

gallagher kuondoka
KIUNGO wa Chelsea, Conor Gallagher 

ataruhusiwa kuondoka kwa mkopo msimu huu, 
huku Crystal Palace na Newcastle United zote ziki-
wania saini  ya mchezaji huyo mwenye umri wa 
miaka 21. (Sun)

man rasmi kwa Varane
MANCHESTER United wanatarajia kutoa ofa 

rasmi kwa Real Madrid ili kumsajili mlinzi, Raphael 
Varane mwenye umri wa miaka 28 wiki hii. (Daily 
Mail)

Varane agombewa
MLINZI wa pembeni wa Ufaransa na Real Ma-

drid, Raphael Varane anayewindwa na Manches-
ter United pia anawaniwa na Chelsea na Paris St-
Germain. (Marca)

kane kutohudhuria mazoezi
WACHEZAJI wenzake na Harry Kane mwenye 

umri wa miaka 27, wanaamini nahodha huyo wa 
England hatakuwapo kwenye mazoezi ya kikosi 
hicho ya kujiandaa na msimu mpya, kwani anala-
zimisha kuondoka na kujiunga na Manchester City 
kipindi hiki cha majira ya joto. (The Telegraph)

spurs na pellegrini
KLABU ya Tottenham Hotspur inataka kumsajili 

nyota wa AS Roma, Lorenzo Pellegrini mwenye 
umri wa miaka 25, ingawa hawana uhakika kama 
kiungo huyo wa Italia atakuwa tayari kuhamia 
England. (Gazzetta dello Sport via Sport Wit-
ness)

yarmolenko awaniwa
FENERBAHCE wapo kwenye mazungumzo na 

West Ham United juu ya dili la pauni milioni mbili 
ili kumsajili winga wa Ukraine, Andriy Yarmolenko 
mwenye umri wa miaka 31. (Football Insider)

henderson na mkataba
KIUNGO wa England, Jordan Henderson mwe-

nye umri wa miaka 31, anatarajia kusaini mkataba 
mpya na Liverpool. Mkataba wa sasa wa nahodha 
huyo wa wekundu hao hapo Anfield unamalizika 
mwaka 2023. (Mirror)

telles haondoki man
MLINZI wa kushoto wa Brazil, Alex Telles, ame-

kanusha taarifa kwamba anaweza kuondoka Man-
chester United kipindi hiki cha majira ya joto ak-
isema kwamba,  “nia yake” ni kuendelea kucheza 
hapo Old Trafford. Mchezaji huyo mwenye umri 
wa miaka 28, ambaye alijiunga na United akitokea 
Porto mwaka jana, amekuwa akihusishwa na 
Roma na Inter Milan. (Goal)

dondoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

  …Aitaja kuwa ndio timu iliyoibua ndoto yake 
akishabikia tangu akiwa mtoto…

kwa uFupi

MILAN, Italia

O
LIVIER Giroud amesema 
kwamba, anataka kushinda 
mataji akiwa na timu yake 
mpya ya AC Milan, baada ya 

kusajiliwa rasmi, juzi. 
Raia huyo wa Ufaransa alikamilisha 

usajili huo akitokea Chelsea na amesaini 
mkataba wa miaka miwili wa kuwachezea 
miamba hao wa Ligi Kuu ya Italia, Serie A. 

Na sasa nyota huyo amebainisha 
kwamba, kiu yake ni kushinda mataji 
akiwa na timu yake hiyo mpya. 

“Najihisi kama mtoto mdogo, miaka 35 
au zaidi ya 35 sio tatizo,” alisema Giroud 
akiiambia Milan TV. 

“Wakati nilipokuwa kijana mdogo, ni-

likuwa napenda kuwaangalia Jean-Pierre 
Papin, Andriy Shevchenko na pia Paolo 
(Maldini).

“Timu hii ndio iliyotengeneza ndoto 
yangu. Pia nilikuwa shabiki mkubwa 
wa Marco van Basten. Hivyo wachezaji 
wakubwa wengi wamecheza hapa katika 
klabu yenye historia kubwa barani Ulaya.

“Milan wana historia ya kuvutia Ulaya 
na ndio maana nilitaka kujiunga na klabu 
hii ambayo nina mapenzi nayo kwa muda 
mrefu.

“Pia kucheza kwenye mashindano 
makubwa Ulaya, kwenye Ligi ya Mabing-
wa Ulaya, na nina matumaini tunaweza 
kufanikisha mambo mengi na timu hii.”

Milan itarudi kwenye Ligi ya Mabingwa 
Ulaya msimu huu kwa mara ya kwanza 

tangu msimu wa 2013-14. 
Ni Real Madrid pekee imeshinda mara 

nyingi (13) taji la Ligi ya Mabingwa Ulaya, 
ikifuatiwa na Milan ambayo imeshinda 
taji hilo mara saba, lakini Rossoneri hao 
hawajatwaa tangu mwaka 2007. 

Baada ya kushinda taji la Ligi ya Ma-
bingwa Ulaya na Ligi ya Europa akiwa 
na Chelsea, Giroud sasa anataka kufanya 
hivyo pia akiwa na Milan. 

“Kama nimebarikiwa nafasi ya kushin-
da mataji, nikichezea klabu kubwa, basi 
nitafanya hivyo,” aliongeza Giroud.

“Nafikiri Milan ni klabu ambayo inasta-
hili kucheza kwenye daraja la juu kabisa.” 

Giroud anatarajiwa kucheza pamoja 
na straika mkongwe, Zlatan Ibrahimovic 
katika klabu hiyo. 

Giroud: Nataka 
mataji Na milaN
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Na Saada Akida 

KOCHA Mkuu wa Simba 
Queens, Mussa Hassan ‘Mgosi’ 
amesema anahitaji mechi tatu 
za kirafiki za kimataifa kuji-
andaa na michuano ya Ligi 
ya Mabingwa Afrika ya Wa-
nawake kanda ya Baraza la vy-
ama vya Soka Afrika Mashari-
ki na Kati (CECAFA).

Michuano hiyo iliyotarajiwa 
kufanyika Jumamosi, lakini 
iliahirishwa na sasa imepanga 
kufanyika Agosti Mosi, 2021, 

nchini Kenya.
Akizungumza na gazeti 

hili jijini jana, Mgosi alisema 
baada ya mapumziko ya siku 
tatu leo timu inaingia kam-
bini na kufanya mazoezi mara 
mbili kwa siku kwa ajili ya 
maandalizi ya michuano hiyo.

Alisema watatumia wiki 
ya kwanza kwa ajili ya ma-
zoezi na baadae watakuwa na 
mechi za kirafiki za kimataifa 
huku wakipambana kupata 
timu kutoka nchini Burundi, 
Kenya au Uganda.

“Kesho (leo) tunaingia kam-
bini, nahitaji mechi za kirafiki 
za kimatafa zisizopungua 
tatu, kwa sasa tunapambana 
kutafuta timu katika mataifa 
matatu, nina imani tukiko-
sa basi hata moja ili tupate 
maandalizi mazuri,” alisema 
Mgosi.

“Tunaendelea kubakia 
hapa Dar es Salaam kwa ajili 
ya kambi na maandalizi ya mi-
chuano hiyo na kufuatilia mi-
kanda ya mechi za wapinzani 
wetu kuhakikisha tunaenda 

kufanya vizuri,” aliongeza 
Mgosi.  Simba Queens ime-
pangwa kundi A lenye timu za 
Lady Doves WFC ya Uganda 
na PVP FC ya Burundi.

Simba Queens ni Mabingwa 
wa Ligi Kuu Tanzania wata-
wakilisha nchini katika mi-
chuano hiyo ya ukanda wa 
CECAFA na mshindi mmoja 
wa jumla kutoka makundi 
matatu, atafuzu kwenda 
nchini Misri kwenye michua-
no ya Ligi ya Mabigwa Afrika 
ya Wanawake.

Simba QueenS wahitaji 
mechi tatu kujifua

Mihogo 
Festival 
yakusanya 
wasanii kibao
Na Sabato Kasika

WAIMBAJI mbalimbali wa muziki 
wa dansi, taarab, singeli na bon-
gofleva, walitoa burudani katika 
tamasha liitwalo Mihogo Festival, 
lililofanyika juzi kwenye ufukwe 
kwa Coco, jijini Dar  es Salaam.

Baadhi ya waimbaji hao ni 
Mwinjuma Muumin (dansi), Nay 
wa Mitego (bongofleva), MC Kinata 
(singeli) na Safina (taarab), ambao 
walipagawisha mashabiki waliofi-
ka kushuhudia onyesho hilo.

Akizungumzia tamasha hilo, 
mratibu wake Reuben Ndege, 
alisema lililenga kuhamasisha 
vijana katika biashara ya mhongo, 
kuanzia kulima na kuuza ndani na 
hata nje ya nchi kwa vile zao hilo 
kwa sasa lina soko.

“Tumekuwa tukitumia wasanii 
mchnganyiko katika matamasha, 
kwa kuwa wana mashabiki wao 
wakiwamo wafanyabishara kama 
hawa waliopo Coco Beach ambao 
wanafanya biashara ya kukaanga 
mihogo,” alisema.

Alisema, kwa muda mrefu 
wamekuwa wakizunguka ndani na 
nje ya jijiji la Dar es Salaam waki-
hamasisha vijana, akina mama 
katika kujishughulisha na kwa ajili 
ya kujiletea maendeleo, wakitumia 
kaulimbiu ya ‘Mchongo mzima.

Kwa upande wake mwimbaji 
Mwinjuma Muumin, alisema yeye 
ni miongoni mwa waimbaji wa 
muziki wa dansi ambao wame-
kuwa wakishiriki mata,asha hayo 
likiwani la kilele cha maadhimisho 
ya vibonzo duniani.

“Maadhimisho hayo yalifanyika 
mwezi uliopita kule Buza, nilitumia 
nafasi hiyo kutambulisha wimbo 
wangu wa ‘Kwa mpangarange 
Sihami’, na ninaendelea kutambu-
lisha zaidi kadri inavyowezekana,” 
alisema Muumin.

Mkongwe huyo wa muziki wa 
dansi alisema, hatua ya kuitwa 
kwenye matamasha hayo inaonye-
sha wazi kuwa bado anakubalika 
ingawa baadhii ya watu wameku-
wa wakidhani kuwa amechoka.

Alifafanua kuwa, kwa sasa ana 
nyimbo mpya sita za albamu ya 
kwanza akiwa na bendi yake ya 
Special Band ambayo alisema 
huenda ikazinduliwa rasmi Desem-
ba mwaka huu iwapo mipango yao 
itakwenda kama walivyopanga.

Mkuu wa Kitengo cha Mauzo Wateja Binafsi wa Benki ya NBC, Abel Kaseko (kulia), akimkabidhi vifaa vya michezo Mwenyekiti wa 
Michezo Kanda ya Ngome, Kanali David Mziray, ikiwa ni msaada wa benki hiyo kwenda kwa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kwa ajili 
ya maandalizi ya mashindano ya michezo mbalimbali ya majeshi yanayotarajiwa kuanza Agosti 4, mwaka huu jijini Dodoma. Hafla ya 
makabidhiano hayo imefanyika leo jijini Dodoma. Wanaoshuhudia ni maofisa wa benki hiyo pamoja na maofisa wa Jeshi la Wananchi. 
PICHA: NBC

Na Saada Akida 

UONGOZI wa Biashara United, 
umesema wiki ijayo utakutana na ko-
cha wao, Patrick Odhiambo kwa lengo 
la kupanga mikakati yao kuelekea kati-
ka maandalizi ya mapema ya michuano 
ya kombe la Shirikisho Barani Afrika 
(CAF). 

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Mwenyekiti wa Biashara United, Se-
lemani Mataso alisema kikao hicho 
awali walitakiwa kukutana wiki iliyo-
pita, lakini ilishindikana.

Alisema kupata nafasi ya kushiriki 
michuano ya kimataifa msimu ujao ni 
nafasi nzuri kwao na wanahitaji kuku-
tana na benchi la ufundi ili nkujadili 

mapendekezo yao ikiwemo usajili wa 
wachezaji wapya.

“Tunahitaji kufanya usajili mzur
i kwa lengo la kuboresha kikosi
 cha timu yetu kuelekea msimu

 ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara
 na michuano ya kombe la Shirik

isho,” alisema Mataso

“Tunahitaji kuwa makini katika us-
ajili wa wachezaji wapya na maan-
dalizi hayo yanaanza sasa kuhakikisha 
tunaboresha maboresha timu yetu, “ 
aliongeza. Alisema nafasi hizi kwao ni 
muhimu na watapambana kuhakikisha 
muda huu wanaweka w mazingira ma-
zuri ya timu yao.

biashara yaanza kujipanga kimataifa 

Nbc yakabidhi vifaa vya michezo JWTz
Na Mwandishi Wetu

WAKATI mashindano 
ya michezo mbalimbali ya 
majeshi yanatarajiwa kuanza 
Agosti 4, mwaka huu jijini Do-
doma, Benki ya NBC imetoa 
msaada wa vifaa vya michezo 
kwa Jeshi la Wananchi wa 
Tanzania ( JWTZ) ili kusapoti 
jitihada katika sekta ya mich-
ezo.

Vifaa hivyo zikiwamo viatu 
vya michezo, mipira, jezi 
pamoja na vifaa vingine vya 

michezo mbalimbali vilika-
bidhiwa kwa Mwenyekiti wa 
michezo Kanda ya Ngome, 
Kanali David Mziray, na Me-
neja wa NBC tawi la Dodoma, 
Happiness Kizigira.

Akizungumza baada ya 
kukabidhiwa vifaa hivyo, 
Kanali Mziray alisema vita-
saidia kuongeza hamasa kwa 
wachezaji wa timu za JWTZ 
ambao wamepania kuchukua 
vikombe mbalimbali vya 
mashindano hayo.

“Kwa kupata vifaa hivi 

kutawasaidia wachezaji wetu 
kuongeza hamasa zaidi kwe-
nye mashindano hayo am-
bayo timu zetu zimepania 
kunyakua makombe yote,” 
alisema Mziray.

Naye Meneja wa NBC tawi 
la Dodoma, Kizigira alisema 
wametoa vifaa hivyo kutoka-
na na kuwapo na ushirikiano 
mzuri kati ya benki hiyo na 
Jeshi la Wananchi.

“Benki ya NBC tumekuwa 
na mahusiano mazuri ya 
muda mrefu na Jeshi la Wa-

nanchi na kwa kuwa mwezi 
ujao wenzetu watakuwa na 
jambo lao hapa Dodoma am-
balo kimsingi tunawaombea 
mafanikio sana, tumeona ni 
vema tuwaunge mkono ili  
mambo yaende vizuri zaidi,’’ 
alisema Kizigira.

Kizigira alisema vifaa hivyo 
wamevitoa Makao Makuu ya 
Jeshi kwa lengo la kuweza 
kuwafikia wanamichezo wote 
wa jeshi hilo ambao wata-
shiriki mashindano hayo 
mwaka huu.
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  Gwambina, JKT, Ihefu zashuka daraja, Costal vs Mtibwa kucheza 
mchujo…

Jumatatu Julai 19, 2021

Wachezaji wa Simba wakishangilia na kombe lao baada ya kutangazwa kuwa mabingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara, jana. PICHA: JUMANNE JUMA

Na Adam Fungamwango

B
AO la dakika ya nne ya nyongeza lil-
ilofungwa na Nahodha wa Simba, 
John Bocco, limemfanya mchezaji 
huyo kuwa mfungaji bora wa Ligi 

Kuu Tanzania Bara msimu 2020/21, huku 
timu yake ikiirarua Namungo FC mabao 
4-0 kwenye mechi ya kumaliza msimu, 
ikichezwa kwenye Uwanja wa Benjamin 
Mkapa, Dar es Saalam.

Wakati Simba ikikabidhiwa kombe 
baada ya kutwaa ubingwa msimu huu, 
timu za Ihefu FC, Gwambina na JKT Tanza-
nia zimeungana na Mwadui kushuka daraja 
kutoka Ligi Kuu hadi Ligi Daraja la Kwanza 
Tanzania Bara.

Timu za Coastal Union na Mtibwa Sugar 
sasa zitasubiri majaliwa yao kwenye mechi 
za mchujo, zitakapocheza na timu za daraja 
la kwanza, ambapo zitalazimika kushinda 
ili kubaki Ligi Kuu, lakini kama zikipoteza 
zitakwenda daraja la kwanza.

Bocco aliyeingia mwishoni mwa kipindi 
cha pili, aliangushwa ndani ya hatari na 

mwamuzi kuamuru mkwaju wa penalti, 
ambapo yeye mwenyewe aliujaza wavuni 
na kufikisha mabao 16.

Kabla ya hapo, Chriss Mugalu alikuwa 
amefunga mabao mawili kwenye mechi 
hiyo na kufikisha jumla ya mabao 15 sawa 
na Bocco, kabla ya nahodha huyo kuan-
dikisha bao lililomfanya kutwaa kiatu cha 
dhahabu kwa mara ya pili tangu aanze 
kucheza Ligi Kuu Tanzania Bara msimu wa 
2008/09.

Akiwa Azam FC, Bocco alikuwa mfungaji 
bora, msimu wa 2011/12, alipomaliza akiwa 
amepachika mabao 19.

Bao lingine la Simba lilifungwa na Med-
die Kagere ambaye ndiye alianza kufungua 
akaunti ya mabao kwa Simba dakika ya 18, 
kabla ya Mugalu kufunga mawili dakika 
ya 25 na 67, Bocco akipigilia msumari wa 
mwisho kwenye jeneza la Namungo.

Katika mechi zingine za kufunga msimu 
wa ligi, Yanga, ikiwa ugenini, ililazimishwa 
suluhu dhidi ya Dodoma Jiji kwenye Uwan-
ja wa Jamhuri Dodoma, Polisi Tanzania ika-
ichapa Mwadui bo 1-0, huku Azam ikiidun-

gua Ruvu Shooting bao 1-0 kwenye Uwanja 
wa Mabatini, Mlandizi mkoani Pwani.

Ihefu, timu iliyopanda daraja msimu 
huu, imerejea ilikotoka baada ya kuchap-
wa bo 1-0 dhidi ya KMC kwenye Uwanja wa 
Uhuru, Dar es Salaam, huku timu nyingine 
iliyopanda daraja msimu huu, Gwambina 
FC nayo ikishuka baada ya kulazimishwa 
sare ya bao 1-1 dhidi ya Prisons, Uwanja wa 
Nelson Mandela, Sumbawanga.

Licha ya ushindi wa ma
bao 2-1 dhidi ya Mtibwa 

Sugar, JKT Tanzania, timu 
ya muda mrefu kwenye Ligi 
Kuu, imeshuka daraja baada

 ya kushika nafasi ya 15 na 
kuwa sawa na Mtibwa kwa 
pointi 39, lakini ikaponzwa 

na uwiano mbovu wa ma
bao ya kufungwa.

Giroud: Nataka mataji na Milan

Simba yapewa mwali 
bocco atwaa kiatu

HABARI UK. 22

Mtibwa ikaponea chupuchupu kwani 
pamoja na kupoteza mechi hiyo, ikaan-
gukia kwenye nafasi ya 14 na sasa itak-
wenda kucheza mechi ya mchujo kuamua 
kama itabaki, au itashuka.

Ushindi wa mabao 3-1 iliyoupata Coastal 
Union kwenye Uwanja wa Mkwakwani, 
Tanga dhidi ya Kagera Sugar, umeifanya 
timu hiyo nayo kunusurika kushuka na 
sasa itakwenda kucheza mechi ya mchujo.

Pamoja kupoteza mechi hiyo, Kagera 
Sugar imepona na kubaki Ligi Kuu, baada 
ya kuangukia kwenye nafasi ya 12.

Mbeya City, timu nyingine iliyokuwa 
kwenye hatari ya kushuka, imebaki Ligi 
Kuu, baada ya kupata ushindi mnono wa 
mabao 4-0 dhidi ya Biashara United kwe-
nye Uwanja wa Sokoine mjini Mbeya na 
kukamata nafasi ya 10. 
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